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การตูนไทยโพสต
เรื่องใหม 

เริ่มวันพุธที่ 25 ส.ค.
เปนตนไป หนา 8

14ก.ย.ชี้ชะตา‘นิพนธ’

ขอบคุณสภางบ66ฉลุย

ไดคืบเอาศอก!บ้ีประยุทธลาออก

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย ผาน

ระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซ จากบานพักภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค ในชวงเชา กอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ในชวงบาย

             
|

กรุงเทพฯ • ไดลุนอีก! ศาลรัฐธรรมนูญนัด

ชี้ชะตา “ นิพนธ ” หลุดเกาอี้ รมช.มหาดไทย

หรือไม 14 กันยา. ปมถูกสั่งพนนายกฯ อบจ.

สงขลา  นายกฯ ขอบคุณสภาผูแทนราษฎร

ผานราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ป 66 วาระ 3 

พรอมรับขอเสนอแนะไปปรับใช 

เม� อวันที่  24 สิงหาคม 2565 ศาล

รัฐธรรมนูญ ออกเอกสารขาว กรณีท่ีประธาน

สภาผูแทนราษฎรสงคํารองขอใหศาลรัฐ 

ธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วาความ

เปนรัฐมนตรีของนายนิพนธ บุญญามณี 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย สิ้น

สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170                                                           

วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) 

และมาตรา 98 (8) หรือไม จากกรณีเคย

ถูกสั่งใหพนจากตําแหน�งนายกองคการบริ                                         

หารสวนจังหวัดสงขลา ตามคําสั่งกระทรวง

มหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย.

2564 และเปนกรณีที่ผู ถูกรองเปนผูเคย

ถูกสั่งใหพนจากราชการ หน�วยงานของรัฐ                                                    

หรือรัฐวิสาหกิจ ทําใหผูถูกรองเปนบุคคล

ที่มีลักษณะตองหามมิให ใชสิทธิสมัครรับ                                                   

เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม                                                    

รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (8) อันเปนเหตุ

ใหความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองส้ินสุดลง

เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170

ไทยโพสต • ศาล รธน.มีมติเอกฉันทรับคํา

รอง “บิ๊กตู” นั่งนายกฯ 8 ป เสียงขางมาก 

5 ตอ 4 สั่งหยุดปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรี

ตั้งแต 24 ส.ค.65 คาดเขาสูกระบวนการ

วินิจฉัย ก.ย.นี้ “ประยุทธ” วอนเคารพผล

พิจารณาศาล หวัง ปชช.เช� อมั่นกฎหมาย 

หลักนิติธรรมบานเมือง ยันทําหนาที่ “รมว.

กลาโหม” ตอ สั่งทีม กม.ศาลภายใน 15 

วัน “วิษณุ” ชี้ “บิ๊กปอม” รักษาการแทน

นายกฯ มีอํานาจเต็ม ระบุยุบสภาทําไดแต

ไมงาย “อัยการธนกฤต” แนะเรงปรับปรุง

มติ ครม.มอบอํานาจใหม “ประวิตร” หวั่น

ติดขัดบริหารราชการ แตงตั้งโยกยาย 

เม� อวันท่ี 24 ส.ค.65 เวลา 10.00 น.                                                    

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการประชุม

พิจารณาคดีตางๆ ตามกําหนดการที่สํานัก                                                           

งานศาลรัฐธรรมนูญไดบรรจุระเบียบวาระ

ไว รวมทั้งพิจารณาคํารองกรณีที่นายชวน                                                               

หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร สงคํา                                                              

รองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

พรรครวมฝายคาน ที่เขาช� อตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 82 เพ� อขอสงใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวาระการดํารงตําแหน�ง 8 ป ของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

วาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 

วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคส่ี หรือไม                                                             

รวมทั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐ 

มนตรีหยุดปฏิบัติหนาที่ จนกวาจะมีคําสั่ง 

เน� องจากเห็นวาตําแหน�งนายกรัฐมนตรีเปน  

ตําแหน�งสําคัญของการบริหารราชการแผน 

ดิน

ฝายประชาสัมพันธสํานักงานศาล

รธน. แจงส� อวา วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญ

เกียกกาย • แกงฝายคานปวนสภาแตงดํา

ชู 8 นิ้ว ดาน “ชลน�าน” ตามบี้ประยุทธลา

ออกเปดทางรัฐสภาเลือกนายกฯ คนใหม 

แซะความเหมาะสมยายนั่งเกาอี้กลาโหม 

ลับมีดทันควันรอตรวจสอบนายกฯ รักษา

การแลว ขณะที่ “กาวไกล” ซัด “บิ๊กปอม” 

รับไมตอเหมือนพายเรือในอาง เรียกรองศาล

รัฐธรรมนูญเรงวินิจฉัยเร็วกวา 1 เดือน หวัง

สุญญากาศทางการเมืองสั้นลง ขณะที่ม็อบ

รอบทิศขีดเสนไลพี่นอง 3 ป.

เม� อวันพุธ ผูส� อขาวรายงานวา ใน

การประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย 

โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คน

ที่สอง ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม พบ   

วา ส.ส.ของพรรคเพ� อไทยและพรรคกาวไกล

สวนใหญไดแตงกายชุดดํา อาทิ นายชูวิทย 

พิทักษพรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรค

เพ� อไทย, นายสงวน พงษมณี ส.ส.ลําพูน 

พรรคเพ� อไทย, นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม 

ส.ส.ลพบุรี พรรคเพ� อไทย, นายสุเทพ อูอน 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล, นายศักดิ

นัย นุมหนู ส.ส.ตราด พรรคกาวไกล, นาย

ปดิพัทธ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรค

กาวไกล เปนตน ทั้งนี้เพ� อไวอาลัยไวทุกขให 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เน� องจากมองวาเปนนา

ยกฯ เถ� อน เพราะอยูในวาระดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรีครบ 8 ปแลว 

จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น. 

ระหวางการประชุมสภาผูแทนราษฎร ส.ส. 

พรรครวมฝายคานที่แตงชุดดํา นําโดย นพ. 

ชลน�าน ศรีแกว  ผูนําฝายคานในสภาผูแทน

ราษฎร และหัวหนาพรรคเพ� อไทย รวมกันชู

มือ 8 นิ้ว แสดงสัญลักษณไวอาลัยใหกับ 

นายกฯ 8 ป 

หลังจากนั้นในเวลา 14.55 น. พรรค

รวมฝายคาน นําโดย นพ.ชลน�าน แถลงภาย

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติให พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหนาที่

ในตําแหน�งนายกฯ วา พรรครวมฝายคาน

และประชาชนขอช� นชม

หยุดปฏิบัติหนาที่

กรุงเทพฯ • “ขุนคลัง” การันตี “บิ๊กตู” 

ครบวาระ 8 ป ไมกระทบเศรษฐกิจ สั่งเดิน

เคร� องโครงการลงทุนประเดิมงบ 66 ดัน 

ศก.โตเต็มพิกัด 3-3.5% ส.อ.ท.ชี้คําสั่งศาล

ใหนายกฯ หยุดปฏิบัติหนาที่ชวยคลี่คลาย

บรรยากาศตึงเครียด รอลุนคําวินิจฉัยเดือน

หนา เอกชน-นักวิชาการเช� อระยะสั้นไรผล 

กระทบ หวงยืดเยื้ออาจเกิดสุญญากาศ

เม� อวันที่ 24 สิงหาคม นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง กลาวถึงกรณีการสิ้นสุดตําแหน�ง

ของนายกรัฐมนตรีในวาระครบ 8 ปวา ไม                                                   

กังวลวาจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ เน� อง 

จากการลงทุนในโครงการตางๆ มีขอผูกพัน

อยูแลว เร� องเศรษฐกิจดําเนินการตามนโย 

บายที่รัฐบาลวางไว ดังนั้นการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปจะยังมีเสถียร 

ภาพ

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปนี้ คาดวา

จะขยายตัวได 3-3.5% โดยครึ่งปแรกโตแลว                                                          

2-5% สวนชวงครึ่งปหลังยังมีแรงสนับสนุน

จากนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งคาดวาปนี้จะ

อยูที่ 8-10 ลานคน คิดเปนสัดสวน 1 ใน 

4 กอนชวงโควิด-19 และการสงออกที่ขยาย

ตัวตอเน� อง ซึ่งไดหารือกับสภาผูสงออก โดย

ขอใหเรงการสงออก

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม นอน รพ. 

2,062 ราย ดับเพิ่ม 28 คน ปวยหนักลด

เหลือ 785 ราย ภาพรวมอัตราครองเตียง

ลดลง อย.ไฟเขียว “วัคซีนไฟเซอร” ฉีดเด็ก 

6 เดือน-5 ป กรมการแพทยเจง! เปดตัว

เคร� องตรวจโควิดดวยลมหายใจ แมนยําใกล

เคียง RT-PCR เตรียมใชงานประชุมผูนํา  

เอเปกเดือน พ.ย.

เม� อวันที่ 24 สิงหาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณประจําวันวา พบผูปวยรายใหม 

(รักษาตัวใน รพ.) จํานวน 2,062 ราย โดย

เปนผูปวยในประเทศทั้ง 2,062 ราย ผูปวย

สะสม 2,415,826 ราย (ตั้งแต 1 มกราคม 

2565) หายปวยกลับบาน 2,100 ราย หาย

ปวยสะสม 2,420,827 ราย ผูปวยกําลัง

รักษา 17,831 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสีย

ชีวิตสะสม 10,411 ราย (ตั้งแต 1 ม.ค.

2565) จํานวนผูปวยปอดอักเสบรักษาตัวอยู

ในโรงพยาบาล 785 ราย ใสทอชวยหายใจ 

386 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยูที่ 

14% ถือวาลดลงตอเน� อง ภาพรวมผูปวย

เฉลี่ยรายวัน ผูปวยอาการหนัก ใสทอชวย

หายใจ และผูเสียชีวิตเริ่มมีทิศทางลดลง

สวนการฉีดวัคซีนโควิด-19

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  13  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

หนา...2หนา...2
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จาก ‘สมัคร-ยิ่งลักษณ’ ถึง ‘บิ๊กตู’
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9416

อิสรภาพแหงความคิด

ไฟเขียวไฟเซอร

ฉีดเด็ก6ด.-5ป

ปวยหนักลดลง

ปจจัยการเมือง

ไมกระทบศก.
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5

6

2หนา...

หนา...

หนา...

พาณิชยเคาะ

ขึ้นราคา 1 บาท

‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ กับ ‘นายกฯไทย’ 

จาก ‘สมัคร-ย่ิงลักษณ’ ถึง ‘บ๊ิกตู’

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ศาลรับคํารองปม8ปนายกฯ‘ปอม’รักษาการ‘บิ๊กตู’เขากห.

สั่งหยุดปฏิบัติหนาที่



‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ กับ ‘นายกฯ ไทย’ 

จาก ‘สมัคร-ยิ่งลักษณ์’ ถึง ‘บิ๊กตู่’ 
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2 ในประเทศ

ยกแรกชี้ชะตา ‘ประยุทธ์’

วัดพลังฉากหลังการเมือง

รณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำาร้องขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 

ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุด

ลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 

158 วรรคสี่ หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำา

ร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าว

หาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ

สำาเนาคำาร้อง สำาหรับคำาขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายก

รัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัยก็มีมติเสียง

ข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองอยู่ไม่น้อย แม้

จะมีการคาดการณ์จากปฏิกิริยาในการประชุมคณะรัฐมนตรีมา

บ้างแล้วก็ตาม แต่นั่นเป็นเพียงยกแรก เพราะในที่สุดคงต้อง

รอผลการวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี 8 ปีอีก

ครั้ง ซึ่งในวันนั้นจะเป็นวันชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ว่าจะอยู่ โยงไปจนถึงการเป็นประธานการประชุมเอเปกหรือ

ไม่ หรือในที่สุดต้องหลุดจากอำานาจ เกิดเป็นสภาวะแวดล้อม

ทางการเมืองที่อึมครึมในช่วงปลายรัฐบาล เมื่อคนที่ถืออำานาจ

คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ คนกันเองของพลเอกประยุทธ์ 

ย้อนไปก่อนหน้าบางคนอาจเชื่อว่า พลเอกประยุทธ์จะ

ฝ่าด่านศาลรัฐธรรมนูญไปได้แบบสบาย เพราะรอดมาได้หลาย

ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ก่อน

ที่ศาลจะมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำาร้อง หรือกรณีประธานสภาผู้

แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง 

(4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) 

ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) 

หรือไม่ ในประเด็นพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการในค่ายทหาร 

แต่ครั้งนี้สถานการณ์ ไม่เหมือนก่อน เนื่องจากกระแส

สังคมออกอาการเบื่อหน่ายอย่างรุนแรง คำาสั่งหยุดปฏิบัติ

หน้าที่จึงเป็นเครื่องมือวัดกระแสของผู้คนด้วยว่ามีปฏิกิริยา

อย่างไร ที่สำาคัญยังเป็นส่วนในการรักษาความน่าเชื่อถือต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และกดดันอย่างหนักจาก

ทุกด้าน จากผลการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้

เสียทางการเมือง ดังนั้นการวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ จึงต้องอิงใน

เรื่องตัวบทรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้ง และต้องมีการอธิบายเหตุผล

ในการวินิจฉัยอย่างกระจ่างแจ้ง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผสมผสานกับบรรยากาศของกอง

เชียร์ทั้ง 2 คนที่ยืนอยู่คนละด้าน จนทำาให้ภาพความสัมพันธ์

ของพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ ในระยะหลังเกิดเป็น

ภาพสงครามตัวแทนผ่านเรื่องราว ประเด็นต่างๆ ที่มีขึ้นใน

พรรคพลังประชารัฐ และพรรคการเมืองต่างๆ ก็มีแต่ความขัด

แย้งต่อเนื่องมาพอสมควร ดังนั้นการขึ้นมาทำาหน้าที่รักษาการ

นายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรครั้งนี้จึงเข้าทางเหล่าบรรดา

คนรอบข้าง แต่ก็ถูกมองว่าไม่พ้นสายตาที่เฝ้าระวังของพลเอก

ประยุทธ์ ที่กำาลังนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอยู่ในที่ตั้ง รอลุ้น

ผลการตัดสินอีกยก 

ภาพการเมืองในขณะนี้จึงต้องรอเวลาชี้ขาดของศาล

รัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในขั้นตอนต่อไป นับจากนี้จะเป็นช่วง

เวลาที่ทำาให้เห็นตัวละครหลายอย่างที่อยู่ฉากหลัง โดยเฉพาะ

การเมืองที่จะมีการเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาฯ นับจาก

นี้ที่อำานาจของพลเอกประยุทธ์อยู่ ในช่วงสุญญากาศ จน

สามารถจำาแนกแยกแยะมิตรและศัตรูอย่างชัดเจน เมื่อถึง

สุดท้ายปลายทางอำานาจของกลุ่ม 3 ป. ที่ประกาศกันว่า มา

ด้วยกันหรือไปด้วยกัน จะเป็นจริงแค่ไหน หรือจะไปทั้งยวง 

เพราะความไม่ไว้วางใจกัน คงต้องรอดู.

ก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

วันนี้ผมอยากจะใช้คำาว่าเราจะต้องเดินหน้าและพุ่งเป้า

ในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ ขอฝากทุกคนไว้ว่าจะต้องมอง

เป้าหมายเดียวกัน แก้ปัญหาไปด้วยกัน ทุกอย่างก็จะเป็นผล

สำาเร็จ.

นห้วงความขัดแย้งทางการเมืองตลอดหลายปีมานี้ ‘ศาลรัฐ 

ธรรมนูญ’ ถือเป็น ‘สมการ’ ที่เข้ามาเป็นตัวแปรในเหตุการณ์

สำาคัญของการเมืองไทยหลายครั้ง 

หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คุณสมบัติของผู้

ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ คือ ผู้ชี้เป็นชี้ตาย 

และมีนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน ที่ต้องกระเด็นตกเก้าอี้มาแล้ว

จากคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คนแรกคือ นายสมัคร สุนทรเวช 

นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย  

กรณีของ ‘สมัคร’ สืบเนื่องมาจากกรณีประธานวุฒิสภาส่ง

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรี ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) เนื่องจาก

รับเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ของรายการ ‘ชิมไปบ่นไป’ และ ‘ยกโขยง                                                                            

6 โมงเช้า’ 

ก่อนที่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง 

เห็นว่า ‘สมัคร’ กระทำาต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 เรื่อง

คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงทำาให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ

สมัครสิ้นสุดลง แต่ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการไปจนกว่าจะมีนายก

รัฐมนตรีคนใหม่  

คนที่ 2 คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของ

ประเทศไทย สืบเนื่องจาก นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภาใน

ขณะนั้น ร้องขอให้ศาลพิจารณาว่า สถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ซึ่งขณะนั้นทำาหน้าที่ ‘รักษาการนายกรัฐมนตร’ี สิ้นสุด

ลงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 182 (7) ประกอบมาตรา 268 

กรณีการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศร ีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ (สมช.) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ ์

ใช้สถานะการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง การแต่งตั้ง

โยกย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตัวเอง มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง รวมถึงรัฐมนตรีในขณะนั้นจำานวน 9 

คนที่ร่วมมีมติดังกล่าวให้พ้นตำาแหน่ง เพราะถือว่ามีส่วนร่วมในการ

ก้าวก่ายแทรกแซงการโยกย้ายข้าราชการ 

หลังความเป็นรัฐมนตรีของ ‘ยิ่งลักษณ์’ สิ้นสุดลง นายนิวัฒน์

ธำารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในขณะ

นั้นเข้ามาทำาหน้าที่ ‘รักษาการนายกรัฐมนตรี’ จวบจนกระทั่งถูก

รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

และผู้นำารัฐประหารในวันดังกล่าวชื่อ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ที่วันนี้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรี และชีวิตทางการ

เมืองกำาลังอยู่ในมือ ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ เช่นกัน  

หากเป็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้ บางคนอาจเชื่อว่า ‘บิ๊กตู่’ จะ

ฝ่าด่านศาลรัฐธรรมนูญไปได้แบบสบาย เพราะรอดมาได้หลายครั้ง ไม่

ว่าจะเป็นกรณีที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความประเด็นเรื่องการ

ถวายสัตย์ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนที่ศาลจะมีมติเอกฉันท์ไม่

รับคำาร้อง  

หรือกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ ‘บิ๊กตู่ ’ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) 

และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และ

มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ในประเด็นพักอาศัยในบ้านพัก

ข้าราชการทหาร หรือ ‘บ้านพักหลวง’ ทั้งที่เกษียณอายุไป 6 ปีแล้ว 

ก่อนที่จะมีมติเอกฉันท์ออกมาว่า ไม่ขาดคุณสมบัติ  

ขณะที่ครั้งนี้ แม้บางฝ่ายจะยังเชื่อว่า ‘บิ๊กตู่’ จะผ่านมันไปได้อีก

รอบแม้จะมีแรงกดดันที่รุนแรงเหมือนกับกรณ ี ‘บ้านพักหลวง’ ก็ตาม 

หากแต่สถานการณ์ในปัจจุบันมันต่างจากวันนั้นไปพอสมควร 

โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ ‘บิ๊กตู่’ กับ ‘บิ๊กป้อม’ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ถูก

ตั้งข้อสังเกตว่า ‘ไม่เหมือนเดิม’ ในห้วงไม่กี่ปีหลัง 

ในทางการเมืองทราบกันดีว่า ‘บิ๊กป้อม’ เป็นผู้มีบารมีทั้งนอก

และในรัฐบาล และตั้งแต่ยุค คสช.เป็นต้นมา ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วน

เกี่ยวพันกับการเลือกบุคคลเข้าไปดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ    

เมื่อความสัมพันธ์ของ 2 พี่น้องไม่ ได้สนิทใจเหมือนแต่

ก่อน ‘ความไม่แน่นอน’ ในทางการเมืองจึงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะ

ทั้งในและนอกสภาฯ 

ขณะเดียวกัน แม้นักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลจะมั่นใจในข้อ

กฎหมายว่า ‘บิ๊กตู่’ จะไม่พ้นจากตำาแหน่งในประเด็นวาระการ

ดำารงตำาแหน่ง 8 ปี หากแต่สถานการณ์วันนี้อาจจะคำานึงถึง ‘หลัก

นิติศาสตร์’ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมองไปในมิติของ ‘หลัก

รัฐศาสตร์’ ด้วย  

กระแสแอนตี้-เบื่อหน่าย ‘บิ๊กตู่’ ค่อนข้างแรง ต่อให้รอดจาก

ตรงนี้ ไปได้ แต่อาจจะนำาไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่จากฝ่ายที่ต่อ

ต้าน 

ด้อยค่าการเลือกตั้ง-ด้อยค่ากติกา จนนำาไปสู่การไม่ยอมรับผล

การเลือกตั้งหรือรัฐบาลในอนาคต เหล่านี้ล้วน ‘แหลมคม’ ทั้งสิ้น 

สัญญาณที่เห็นได้ชัดคือ การออกมากดดันให้ ‘บิ๊กตู่’ ลาออก

เพื่อแสดงสปิริต สร้างวาทกรรม ‘นายกฯ เถื่อน’ เพื่อแสดงให้รู้ว่า ไม่

ยอมรับแม้คำาวินิจฉัยจะออกมาแบบไหนก็ตาม  

ยิ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำาร้องฝ่ายค้านให้วินิจฉัย

ปม 8 ปีของนายกฯ และมีมติให้ ‘บิ๊กตู่’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ ไว้ก่อน 

การเมืองตอนนี้อะไรจึงเกิดขึ้นได้ทั้งหมด 

เพราะ ‘ความไม่แน่นอน’ คือ ‘ความแน่นอน’  

การเมืองวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว. 

ายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำาร้องวินิจฉัยวาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี และมีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม หยุดปฏิบัติหน้าที่ “นายกรัฐมนตรี” 

ส่งผลให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี 

จะทำาหน้าที่ “รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี”

ตามคำาสั่ งสำานักนายกรัฐมนตรีที่   

237/2563 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐ 

มนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณี

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่

หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำารง

ตำาแหน่ง  

ในคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวระบุ ในกรณีที่นายก

รัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำาดับ 

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

2.นายวิษณุ เครืองาม 

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

5.นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

6.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

นอกจากนี้ ในคำาสั่งยังระบุว่า ในระหว่าง

การรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษา

ราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณ

อันอยู่ในอำานาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ในช่วง

เช้า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประ 

ชุมกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำาร้องขอ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบ

มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง 

ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

จากน้ันช่วงบ่าย สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าว                                                                                               

ระบุว่า กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 82 ว่า ความ

เป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรค

สี่ หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำาร้องและเอกสาร

ประกอบคำาร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2561 มาตรา 7 (9) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำาร้องนี้ ไว้พิจารณา

วินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำาเนาคำาร้อง

สำาหรับคำาขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ผู้ถูก

ร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมี

คำาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาคำาร้องและเอกสารประกอบคำาร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริง

ตามคำาร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติ

เสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี 

ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.2565 จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย

หากพิจารณาตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมาย

ให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังกล่าว

ชัดเจน “บิ๊กป้อม” เบอร์ 1 ต้องทำาหน้าที่ “รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี” “บิ๊กตู่” ก็จะเหลือเพียงตำาแหน่ง “รมว.กลาโหม” ที่ยัง

สามารถปฏิบัติหน้าที่ในรัฐบาลได้ต่อไป.

ใ

‘บิ๊กป้อม’ เบอร์ 1

รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี

ภ

หากพิจารณาตามคำาสั่ง                 

สำานักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบ

หมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ดังกล่าว ชัดเจน บิ๊กป้อม เบอร์ 

1 ต้องทำาหน้าที่รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี บิ๊กตู่ก็จะเหลือ

เพียงตำาแหน่ง รมว.กลาโหม                 

ที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ ใน 

รัฐบาลได้ต่อไป

“
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3บทความ-ในประเทศ

ป็นข่าวดังครึกโครม ผู้คนให้ความสนใจ ไม่ใช่เพียงแค่

คดีทำ�ร้�ยร่�งก�ยทั่วไปธรรมด� เพร�ะเรื่องนี้เกี่ยวพัน

ไปถึงผู้มีอำ�น�จในสถ�บันนิติบัญญัติด้วย กับข่�วคร�ว 

ตำ�รวจหญิงที่อ้�งว่�มีส�ยสัมพันธ์ใกล้ชิด สม�ชิกวุฒิสภ� 

(ส.ว.) บ�งคน ไปก่อเหตุทำ�ร้�ยร่�งก�ยทห�รหญิงรับใช้  

เรื่องนี้ยิ่งขุด ยิ่งส�วลึก ยิ่งเห็นถึงระบบที่ผิดปกติอะไร

หล�ยอย่�ง ไม่ว่�จะเป็นก�รเข้�รับร�ชก�รผ่�นกระบวนก�ร

ใด เป็นไปต�มปกติหรือไม่ ก�รมีชื่อ-ตำ�แหน่งอยู่อีกที่  แต่ไม่

เคยไปปฏิบัติร�ชก�ร ทว่�

ยังคงได้รับเงินเดือนจ�กต้น

สังกัดต�มปกติ  

ก�รที่คนใหญ่คนโต 

ข้�ร�ชก�รทห�ร คนมีสี

ระดับสูง  พวกมีตำ�แหน่ง

ใหญ่โตบ�งคน มักต้องมี

คนคอยรับใช้ถือเป็นเรื่อง

ธรรมด�ปกติ ที่เมื่อมีชั้นยศ

ก็ส�ม�รถขอคนม�รับใช้ได้  

จ�กเรื่องร�วไม่ชอบ

ม�พ�กล เดอะแจ๊ก-นาย

วัชระ เพชรทอง อดีต 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค

ประช�ธิปัตย์ บุกสภ�พร้อมอุปกรณ์ประกอบแถลงข่�วคือ 

“ปี๊บคลุมหัว” ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายพรเพชร วิชิตชล

ชัย ประธ�นวุฒิสภ� ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวน

ข้อเท็จจริง กรณีสม�ชิกวุฒิสภ�มีกิ๊กเป็น ส.ต.ท.หญิง มี

ส่วนก้�วก่�ยหรือแทรกแซงก�รแต่งตั้งข้�ร�ชก�รหญิง เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ และมีส่วนรู้เห็นหรือ

สนับสนุน  ส.ต.ท.หญิงกระทำ�ก�รท�รุณทห�รหญิงหรือไม่ ส่อ

ว่�ขัดรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ.2560 ม�ตร� 

185 วรรค 3 ม�ตร� 219 และม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมอย่�ง

ร้�ยแรงหรือไม่ 

แต่ด้วยคว�มที่ ส.ว.มีม�กถึง 250 คน ทำ�ให้เด�ไม่ง่�ย

นักว่�ใครกันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เลยอย�กให้ วัชระตีวง

แคบเข้�ม� โฟกัสเฉพ�ะเจ�ะจงไปเลย เดอะแจ๊ก เลยบอก

อย่�งทีเล่นทีจริง 

“ไม่รู้จริงๆ ส.ว.ที่กำ�ลังถูกพูดถึงเป็นใคร ถ้�รู้จะบอก

อย่�งแน่นอน แต่คิดว่�บิ๊กโจ๊ก (พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  หักพ�ล ผู้

ช่วย ผบ.ตร.) ที่รับผิดชอบคดีนี้ น่�จะรู้เรื่องเป็นอย่�งดี ไป

ถ�มได้เลย บอกว่�บิ๊กแจ๊กให้ม�ถ�ม” 

จริงๆ ระดับบิ๊กแจ๊กก็น่�จะพอรู้บ้�ง บิ๊กคนไหนก่อ

วีรกรรมไว้ แต่คงอย�กให้เป็นหน้�ที่ตำ�รวจกับ ส.ว. เลยขอแค่

ยื่นชี้ช่อง ทิ้งปมเอ�ไว้ให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบไปเจ�ะข้อมูล 

ลงลึกขย�ยผลในร�ยละเอียดกันเอง.

      
   ม้าไม้

บิ๊กแจ๊ก ให้มาถาม

เ

ตำ�รวจชะอำ�แจง้ขอ้ห�เพิม่‘ส.ต.ท.หญงิ’ 

หยุดคนเดียว ‘ได้ทุกคน’

วัชระ เพชรทอง

าว...ญาติฝ่ายไหนใครตายล่ะ?

เห็น ส.ส.เพื่อไทยกับก้�วไกลแต่งดำ�ไปประชุมสภ�เมื่อ

ว�น (๒๔ ส.ค.๖๕)

ยิ่งเห็นขึ้นป้�ย “น�ยกฯ เถื่อน” ไว้อ�ลัยด้วยแล้ว ผมงี้...

ใจห�ยแว็บ!

“น�ยกฯ เถื่อน” ของแท้ ก็จะมีใครซะอีกล่ะ 

ถ้�ไม่ใช่ ๒ “ญ�ติผู้ ใหญ่” ตัวผู้-ตัวเมียของเพื่อไทย ที่

โกงกินช�ติ แล้วหนีคุก-หนีคดี ไปเป็นสัมภเวสีอยู่เมืองนอกโน่น

และอีกคน ไม่ถึงขั้น “น�ยกฯ” ซะทีเดียว

เพร�ะเป็นแค่ “น�ยกฯ โซเชียล” กับ “น�ยกฯ โซเดียม” 

ปลุกส�มนิ้วรับจ้�งล้มเจ้�แล้วไม่ได้ผล ก็หลุบหัว-หลบห�งไป

ว�งแผน “เปิดประตู” บ�นที่ ๒-๓ กันต่อ ที่ฝรั่งเศสตอนนี้

ว่� คนใด-คนหนึ่ง หรือเปล่�น้อ....

ที่เวรกรรมต�มทัน เป็นเหตุให้สม�ชิก “แดงส้มส�มนิ้ว” 

ต้องแต่งดำ�ไว้ทุกข์พร้อมหน้�กันเมื่อว�น?

ม�พอเข้�ใจได้เอ�ตอนบ่�ย เมื่อศ�ลรัฐธรรมนูญแถลง 

ด้วย ๙ เสียงเอกฉันท์.......

รับคำ�ร้อง “ว�ระ ๘ ปี” ของน�ยกฯ ประยุทธ์ ที่ฝ่�ยค้�น

ยื่นผ่�นประธ�นรัฐสภ�ม�ให้ศ�ลฯ ตีคว�มไว้วินิจฉัย

และด้วย ๕-๔ เสียง ให้น�ยกฯ “หยุดปฏิบัติหน้�ที่”  ตั้งแต่

วันนี้ ไป จนกว่�จะมีคำ�วินิจฉัย 

๕ เสียงที่ให้หยุดปฏิบัติหน้�ที่ ก็ประกอบด้วย 

๑.น�ยนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ ๒.น�ยทวีเกียรติ  มีนะ

กนิษฐ ๓.น�ยจิรนิติ หะว�นนท์ ๔.น�ยวิรุฬห์ แสงเทียน และ  

๕.น�ย นภดล เทพพิทักษ์

ส่วน ๔ เสียงข้�งน้อย ประกอบด้วย

๑.น�ยวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธ�นตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรม 

นูญ ๒.น�ยอุดม สิทธิวิรัชธรรม ๓.น�ยบรรจงศักดิ์ วงศ์ปร�ชญ์ 

และ ๔.น�ยปัญญ� อุชช�ชน

พอรู้เรื่อง-รู้คว�ม ผมค่อยห�ยโง่ ว่�ที่เพื่อไทยทำ�ป้�ย

แผ่นโต “น�ยกฯ เถื่อน” เกลื่อนโซเชียล เข�หม�ยถึงพลเอก

ประยุทธ์ ที่เค�ต์ด�วน์กันตั้งแต่ ๒ ย�ม คืนก่อนแล้ว

ว่�เข้�เขต ๒๔ สิงห�เป๊ง......

“หมดเวล�ประยุทธ์” ในตำ�แหน่งน�ยกฯ แล้ว

พลเอกประยุทธ์เป็น “น�ยกฯ เถื่อน” ว่�งั้นเถอะ!

โถ....โถ

น่�เอ็นดู น่�ลูบหัว พวกขบวนก�ร “ล้มตู่-ชูโจร” ซะจริงๆ 

เรื่อง คิดหย�บ-คิดริษย� ละก็ ไม่มีใครเกิน

แต่อย่�งว่�แหละ สันด�น ก็คือ สันด�น 

ศ�ลฯ ท่�นใช้ดุลยพินิจต�มตัวบท-กฎหม�ย ไม่ “มุโขโลก

นะ” คือไม่เห็นแก่หน้�ใคร ทุกคดีเป็นไปด้วยเที่ยงธรรมม�ตรฐ�น

ขน�ดนั้นแล้ว

ยังไม่พอใจ ได้คืบจะเอ�ศอก ใช้ทัศนคติเถื่อนเชิงคุกค�ม ให้

พลเอกประยุทธ์ ล�ออกไปเองเลย

อ้�ง “ศ�ลรัฐธรรมนูญจะได้ไม่ต้องรับภ�ระ”

ถ�มคำ�ซิ...ชลน่�น ศ�ลรัฐธรรมนูญมีหน้�ที่อะไร?

มีหน้�ที่พิจ�รณ�วินิจฉัยข้อขัดแย้งท�งกฎหม�ยให้เป็นที่ยุ

ติใช่มั้ย?

ก็ใช่....

เมื่อใช่ ก�รตีคว�มกฎหม�ย ว่�ด้วยเรื่อง ๘ ปี ของน�ยกฯ 

มันเป็นหน้�ที่ ไม่ใช่ภ�ระของศ�ล ถูกไหม?

นั่นคือ ที่ชลน่�นพูดแบบนั้น ไม่ต่�ง “แบะท่�นักเลง” เชิง

ข่มขู่เป็นนัยๆ จริงมั้ย

สมมุติน�ยกฯ ล�ออก โดยทิ้งปมขัดแย้งในประเด็นนี้ให้เป็น

ปัญห�ท�งกฎหม�ยค�ร�-ค�ซังต่อไป 

มันจะเป็นคว�มสวยง�มของรัฐธรรมนูญตรงไหน หือ....ท่�น

ผู้นำ�ฝ่�ยค้�น?

ที่ชลน่�นพูดม� คีย์เวิร์ด ตรงที่ว่�....

“เราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าพล

เอกประยุทธ์ ลาออก ทุกอย่างก็จบ ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับ

ภาระ....” 

แบบนี้แหละ ภ�ษ�โจรเรียกว่� ทั้งขู่-ทั้งปลอบ!

“เร�ไม่ต้องก�รแสดงท่�ทีกดดันศ�ล ถ้�พลเอกประยุทธ์ล�

ออก ทุกอย่�งก็จบ ศ�ลฯ ก็ไม่ต้องรับภ�ระ”

แปลตรงตัวก็คือ......

เรื่องนี้ สุดท้�ยแล้ว ถ้�ศ�ลฯ มีคำ�วินิจฉัยออกม�เป็นคุณ

กับน�ยกฯ 

ศ�ลรัฐธรรมนูญ “มีภ�ระ” แน่!

คำ�ว่� “ภ�ระ” ในวงนักเลงและวงอสุรกุ๊ย เข�หม�ยถึง “มี

ง�น” นั่นเอง!

ง�นคืออะไร ก็คือ เมื่อศ�ลฯ วินิจฉัยไม่เป็นดังใจ ขบวนก�ร 

“ล้มตู่-ชูโจร” ก็จะใช้วิธีก�รนอกกฎหม�ย “ลงถนน”

จล�จลเมือง ต�มสันด�นถนัด! 

จ�กชื่นชมศ�ล ก็จะเป็นคำ�ชิงชัง คุกค�ม-หย�มหมิ่นศ�ล 

“ยุติไม่เป็นธรรม” อย่�งที่เป็นม�แล้วทุกครั้ง 

ล่�สุด ได้ยินมั้ย...?

“โทนี่ เอ๋ง” หัวหน้�ขบวนก�ร พูดถึงศ�ลในคลับเฮ�ส์

ทำ�นองไหน ต่อหน้�หม� ๓ ตัว ที่คอยเลียตีนหน้�จอเป็นประจำ�

และขอทีเถอะ ชลน่�น....

จะอ้�งถึงใครก็อ้�งไป แต่อย่�ตีขลุมอ้�ง “พ่ีน้องประช�ชน” 

เข้�ไปในก�รกระทำ�ของพวกคุณได้ม้ัย? 

ยิ่งที่ว่� “ผมเชื่อว่าประชาชนก็จะชื่นชอบ” นั่นจะอ้วก  

จะอ้�งขบวนก�รพวกคุณ ก็ระบุไปเลย 

แต่อย่�ม�อ้�ง “ประช�ชนก็ชื่นชอบ” ตีขลุมเอ�แบบนี้

เลย ไม่มีประช�ชนที่ไหนหรอก ชื่นชอบก�รบีบให้น�ยกฯ ล�

ออก

 และชื่นชอบวิธีก�รลักษณะ “เชิงข่มขู่ศ�ล” แบบนั้น 

ก�รที่ศ�ลฯ สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดหรือไม่ต้องหยุดก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ เป็นเรื่องปกติ ต�มขั้นตอนปฏิบัติ

ดีซะอีก ที่ศ�ลฯ ให้น�ยกฯ หยุดปฏิบัติหน�้ที่ ระหว่�ง

รอคำ�วินิจฉัย

ผมเห็นว่� “ได้ด้วยกัน” ทั้งหมดทุกฝ่�ย

-ศ�ลก็ได้รับคำ�ชื่นชมในม�ตรฐ�น “ไม่เห็นแก่หน้�ใคร”

-พลเอกประวิตรก็ได้ นั่งเก้�อี้รักษ�ก�รน�ยกฯ สมใจ

-พลเอกประยุทธ์ ซึ่งเหนื่อยร�กเลือดตลอด ก็จะได้พัก

-พวกม็อบ “ล้มตู่-ชูโจร” ก็ได้มีท�งลง และได้คุยว่�ชนะ

-ฝ่�ยค้�น-ครอบครัวใหญ่เพื่อไทย ก็จะได้ตะโกน...เร�

ชนะอีกแล้ว พ่อแม้วจ๋� อ�ปูจ๋�

และสุดท้�ย..........

น่ีจะเป็น “เกมวัดใจ” มิตรร่วมต�ย-สห�ยร่วมท�ง จะได้รู้

กันชัดว่� ใครเป็นใคร แบบไหน อย่�งไร ซ่ึงก็จะได้เห็นกันในช่วงน้ี

ก่อนที่ศ�ลรัฐธรรมนูญ จะมีคำ�วินิจฉัยออกม�ปล�ยเดือน

กันย�ว่�ลุงตู่ไปต่อ หรือ พอแค่นี้?

“ราหูมาต้องลัคน์ แม้นสูงศักดิ์สุราลัย จะจากพรากยศ

ไกร ลำาบากใจไฟเผาผลาญ”

นั่นคือ มีโอกาสตกจากตำาแหน่ง หรือได้ตำาแหน่ง ของ

นายกรัฐมนตรี-หรือรัฐมนตรี หรือผู้นำาในองค์กรต่างๆ เป็นระ

ยะๆ ให้ตื่นเต้นเร้าใจตลอดถึงสิ้นปี”

นี่ผมไม่ได้ว่� แต่แม่หมอ “ฟองสน�น จ�มรจันทร์” 

ถอดรหัสด�วบอกไว้แต่ต้นปีแล้ว ได้จังหวะ ก็เลยเอ�ม�เล่�ต่อ

เข้�ลักษณะนี้แล้ว ผลลงท้�ย เข�บอกว่�.......

“เมื่อร้�ยต้น ปล�ยจะกลับม�ดี เสียไป จะได้กลับคืนม�”

“ลูกพระพ�ย” แค่ลมพัดก็ฟื้น 

ไม่ต้องตระหนกเหมือนจิ้งจกตกใส่อกเสื้อกันไปหรอก!

และพวกนี้ จะมีเทรดดิชันอย่�งหนึ่ง เรื่องไหน ที่ศ�ลตัดสิน

ถูกใจ เป็นประโยชน์ฝ่�ยตน จะชมว่�ศ�ลยุติธรรม

แต่ถ้�เรื่องไหน ผลออกม�ไม่ถูกใจ-ไม่ถูกประโยชน์ฝ�่ยตน 

จะประณ�มว่� “ยุติไม่เป็นธรรม”!

เป็นเหมือนกันหมดทั้งโคตรขบวนก�รโจร ฉะนั้น จึงไม่

แปลก ที่จะได้ยินเสียงสัมโมทนียกถ�จ�กหัวหน้�เพื่อไทยต่อศ�ล

รัฐธรรมนูญ

“ชลน่�น” บอกว่�........ 

“พรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมถึงพี่น้องประชาชน ชื่นชมในคำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ท่านได้ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ในการวินิจฉัย ตามที่เราร้องขอ.......” 

“แม้จะมีการเลื่อนลำาดับพลเอกประวิตร ขึ้นมาทำาหน้าที่

นายกฯ รักษาการ แต่ความเป็น ‘นายกรัฐมนตรี’ ของ ‘พลเอก

ประยุทธ์’ ยังอยู่ 

แต่สิ่งที่ฝ่ายค้านแสดงท่าทีและมีความเห็น

พลเอกประยุทธ์ ควรประก�ศล�ออก

เพื่อให้เข้�สู่ก�รเลือกน�ยกรัฐมนตรี ต�มบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ........”

“เชื่อว่�ทั้งสภ�ผู้แทนร�ษฎรและรัฐสภ�จะส�ม�รถทำ�

หน้�ที่ได้ โดยรวดเร็ว และมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้�ม�ทำ�หน้�ที่

เราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าพล

เอกประยุทธ์ ลาออก ทุกอย่างก็จบ 

ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับภาระและก็จะเป็นความ

สวยงามของรัฐธรรมนูญ ผมเชื่อว่าประชาชนก็จะชื่นชอบ.......”

ถูกใจใช่มั้ยล่ะ ที่ศ�ลฯ ให้น�ยกฯ หยุดปฏิบัติหน้�ที่ จึงชื่นชม

สมมุติเสียง ๕-๔ นั้น เป็นว่� น�ยกฯ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้�ที่ 

ชลน่�นจะบอกว่�ชื่นชมแบบนี้หรือไม่ อย�กรู้จัง?

อ้

ท�งนิติวิทย�ศ�สตร์เป็นสำ�คัญ 

พร้อมให้คว�มเป็นธรรมกับทุก

ฝ่�ย 

รองโฆษกสำ �นั กง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติกล่�วต่อว่� 

ขณะนี้พนักง�นสอบสวนอยู่

ระหว่�งก�รสอบป�กคำ�พย�น

และรวบรวมพย�นหลักฐ�นที่

เกี่ยวข้องในคดี และในวันที่ 25  

สิงห�คม พนักง�นสอบสวน 

สภ.ชะอำ�จะแจ้งข้อกล่�วห�ผู้

ต้องห�ที่ร่วมกันทำ�ร้�ยร่�งก�ย

ผู้เสียห�ยเพื่อดำ�เนินก�รต�ม

ขั้นตอนของกฎหม�ยต่อไป 

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติยืนยัน

ว่�ได้ดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�น

เดียวกัน ภ�ยใต้กรอบกฎหม�ยที่

ได้ให้อำ�น�จไว้ ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์

เหนือใคร และกรณีดังกล่�วเป็น

เรื่องก�รกระทำ�ผิดส่วนตัว ไม่

ได้เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ผิด

ภ�พรวมทั้งหมดของสำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติ  

ด้�นน�ยไพศ�ล เรือง

ฤทธิ์ ทน�ยคว�ม เปิดเผยว่� 

ในวันที่ 25 ส.ค. ช�ยคนสนิท

ของ ส.ต.ท.หญิงจะเข้�มอบตัว

กับตำ�รวจ สภ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 

หลังผู้เสียห�ยได้เข้�แจ้งคว�ม

ดำ�เนินคดีอีก 1 คน ในข้อห�ร่วม

กันทำ�ร้�ยร่�งก�ยทห�รหญิง 

หลังปร�กฏคลิปร่วมกันทำ�ร้�ย

ร่�งก�ยทห�รรับใช้ โดยกล่�ว

อ้�งว่�ที่ทำ�ลงไปเพร�ะไม่อย�ก

ให้ ส.ต.ท.หญิงซึ่งเป็นภรรย�

เจ็บมือ ซึ่งหลังจ�กมอบตัวแล้ว 

ในช่วงบ่�ยทน�ยคว�มจะทำ�

เรื่องคัดค้�นก�รประกันตัวต่อ

ศ�ล ซึ่งคดีดังกล่�วในช่วงแรกมี

คว�มคิดจะขอโอนคดีม�ให้กอง

ปร�บปร�มดำ�เนินก�รแทน แต่ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล  ผู้ช่วย

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ เข้�

ม�ดูแลคดีด้วยตัวเอง  จึงเชื่อ

มั่นว่�ตำ�รวจท้องที่จะทำ�ง�น

เต็มที่ ให้คว�มเป็นธรรมผู้เสีย

ห�ยได้

ขณะที่รัฐสภ� น�ยธีรัจชัย                                            

พันธุม�ศ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค

ก้�วไกล (ก.ก.) ในฐ�นะโฆษก

คณะกรรม�ธิก�รก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต

ประพฤติมิชอบ สภ�ผู้แทน

ร�ษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงว่� 

จ�กกรณี ส.ต.ท.หญิง ผบ.หมู่ 

กก.4 บก.1 ที่มีข่�วว่�เป็นภรรย� 

ส.ว.ทำ�ร้�ยร่�งก�ยทห�รหญิงรับ

ใช้ โดยเรื่องดังกล่�วเป็นเรื่อง

สำ�คัญที่ กมธ.พิจ�รณ�แล้วว่�

ควรจะนำ�เข้�ม�พิจ�รณ�เพื่อ

สอบห�คว�มจริง ซึ่งขณะนี้

ตำ�รวจได้มีก�รดำ�เนินคดีและ

เชื่อว่�จะดำ�เนินคดีจนถึงที่สุด. 

ทำาเนียบรัฐบาล • น�งส�ว

รัชด� ธน�ดิเรก รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กล่�วย้ำ�เตือนประช�ชนระวัง

ถูกมิจฉ�ชีพหลอกให้ โอนเงิน 

ทำ�ธุรกรรมก�รเงินออนไลน์  

หรือให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ในรูปแบบต่�งๆ ถึงแม้ทุกภ�ค

ส่วนจะพย�ย�มแจ้งเตือนให้

ประช�ชนรับทร�บกลโกงของ

มิจฉ�ชีพม�อย่�งต่อเนื่องแล้ว

ก็ต�ม แต่มิจฉ�ชีพได้เปลี่ยน

รูปแบบกลโกงรูปแบบใหม่อยู่

ตลอดเวล� ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครอง

ผู้ใช้บริก�รก�รเงิน ธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทยได้รวบรวมข้ออ้�ง

ที่มิจฉ�ชีพมักใช้จะหลอกเหยื่อ 

ดังนี้ 1.บัญชีเงินฝ�กถูกอ�ยัด/

หนี้บัตรเครดิต มิจฉ�ชีพจะ

ขออ�ยัดบัญชี เงินฝ�กของ

เหยื่อ อ้�งว่�เป็นหนี้บัตรเครดิต 

หลอกให้เหยื่อตกใจรีบโอนเงิน

ม�ให้ 2.บัญชีเงินฝ�กพัวพันกับ

ก�รค้�ย�เสพติด หรือก�รฟอก

เงิน มิจฉ�ชีพจะอ้�งว่�บัญชี

เงินฝ�กของเหยื่อเกี่ยวข้องกับ

สิ่งผิดกฎหม�ย หลอกให้เหยื่อ

โอนเงินเข้�บัญชีที่เตรียมไว้ 

3.เงินคืนภ�ษี มิจฉ�ชีพจะอ้�ง

เป็นเจ้�หน้�ที่สรรพ�กร แจ้ง

เหยื่อว่�ได้รับเงินคืนภ�ษี โดย

ให้ยืนยันร�ยก�รต�มคำ�บอกที่ตู้

เอทีเอ็ม และ 4.ข้อมูลส่วนตัวห�ย 

มิจฉ�ชีพจะอ้�งตัวเป็นเจ้�หน้�ที่

สถ�บันก�รเงิน อ้�งว่�ทำ�ข้อมูล

ของเหยื่อสูญห�ย เพื่อขอข้อมูล

ของเหยื่อใหม่ หลังจ�กนั้นจะ

นำ�ไปปลอมแปลงหรือใช้บริก�ร

ท�งก�รเงินแทน. 

ไปป์บอมบ์ทหารพราน

ได้รับบาดเจ็บ2นาย 
นราธิวาส • เมื่อวันที่ 24 

สิงห�คม พ.ต.อ.อภิสฤษฎิ์ มณี

โชติ ผกก.สภ.รือเส�ะ จ.นร�ธิว�ส 

รับแจ้งมีเหตุคนร้�ยขว้�งระเบิด

แสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ใส่

เจ้�หน้�ที่ทห�รพร�น สังกัดกรม

ทห�รพร�นที่ 46 ซึ่งกำ�ลังสร้�ง

บ้�นให้ช�วบ้�นหลังหนึ่ง ใน

พื้นที่บ้�นยะบะ ม.2 ต.รือเส�ะ 

ส่งผลทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ทห�รพร�น

ได้รับบ�ดเจ็บ 2 น�ย จ�กนั้น 

พ.อ.สิทธิชัย บำ�รุงเขต ผบ.ฉก.

กรมทห�รพร�นที่ 46 เจ้�หน้�ที่

ชุดเก็บกู้และทำ�ล�ยวัตถุระเบิด 

ศชต. และกำ�ลังตำ�รวจทห�ร

ฝ่�ยปกครองจำ�นวนหนึ่งรุดเดิน

ท�งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ

จุดเกิดเหตุเป็นที่ดินว่�ง 1 ห้อง 

ขน�ดกว้�ง 5 เมตร ลึก 15 เมตร 

มีผนังอ�ค�รตึกขน�บข้�งทั้ง  2 

ด้�น โดยในที่ดินว่�งจุดเกิดเหตุมี

ก�รประกอบนั่งร้�นไว้สำ�หรับใช้

ขึ้นที่สูง โดยเฉพ�ะที่พื้นซอกมุม

อ�ค�รตึกด้�นขว� มีรูโหว่ขน�ด

เส้นผ่�ศูนย์กล�ง 5 นิ้ว และ

มีเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวง

เครื่องแบบไปป์บอมบ์เกลื่อน

บริเวณ ส่วนผู้ได้รับบ�ดเจ็บ 2 

น�ยพลเมืองดีนำ�ตัวส่งรักษ�ที่

โรงพย�บ�ลรือเส�ะไปก่อนหน้�

แล้ว เจ้�หน้�ที่จึงได้เก็บรวบรวม

หลักฐ�นในที่เกิดเหตุ

ต่อม�เจ้�หน้�ที่ ได้เดิน

ท�งไปยังโรงพย�บ�ลรือเส�ะ  

ทร�บชื่อผู้ ได้รับบ�ดเจ็บคือ 

อส.ทพ.เอกพงษ์ คงสวัสดิ์ อ�ยุ 

34 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณ

ข�ขว�และข�ซ้�ยเล็กน้อย  ส่วน 

อส.ทพ.อัมซัน ส�และ อ�ยุ 30 ปี 

ถูกอ�นุภ�พของระเบิดมีอ�ก�ร

แน่นหน้�อกและหูอื้อ

จ�กก�รสอบสวน อส.ทพ.

เอกพงษ์ทร�บว่� ในขณะที่ตน

และเพื่อนจำ�นวน 8 น�ยกำ�ลัง

ก่อสร้�งบ้�นให้น�งน้อย  ศุภเวช 

อ�ยุ 60 ปี เป็นวันที่ 3 อยู่นั้น ตน

ได้ยินเสียงรถจักรย�นยนต์ 1 คัน

ขับขี่ม� โดยมีช�ยวัยรุ่นจำ�นวน 

2 คน ขี่และซ้อนท้�ยกันม� เมื่อ

ถึงบริเวณที่ตนกำ�ลังก่อสร้�ง

บ้�น ได้ยินเสียงวัตถุหล่นพื้น

เสียงดัง เมื่อหันไปมองพบว่�

เป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปป์

บอมบ์ ด้วยสัญช�ตญ�ณจึงได้

พ�กันพุ่งกระโจนไปด้�นหน้� 

ก่อนที่จะระเบิดเสียงดังสนั่น

หวั่นไหว ตนถูกสะเก็ดระเบิด

ได้รับบ�ดเจ็บ และเพื่อนทห�ร

ที่อยู่ใกล้กันก็ได้รับบ�ดเจ็บไป

ด้วย ส่วนเพื่อนคนอื่นที่ทำ�ง�น

อยู่ด้�นในปลอดภัย 

ส่วนพย�นในที่เกิดเหตุ

ให้ก�รว่� ก่อนเกิดเหตุเห็น

ช�ยวัยรุ่นจำ�นวน 2 คนขี่รถ

จักรย�นยนต์ออกม�จ�กซอย

บ�เละ ซึ่งอยู่เยื้องและห่�งจุด

เกิดเหตุประม�ณ 25 เมตร เมื่อ

คนร้�ยขี่รถม�ถึงบริเวณที่ทห�ร 

2 น�ยกำ�ลังสร้�งบ้�น คนร้�ยที่

นั่งซ้อนท้�ยได้ขว้�งระเบิดแสวง

เครื่องแบบไปป์บอมบ์ที่เตรียม

ม�ใส่เจ้�หน้�ที่ทห�ร แล้วขี่รถ

หลบหนี

ทั้งนี้ เบื้องต้นเจ้�หน้�ที่

เชื่อว่�เป็นฝีมือของสม�ชิก

กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้�ง

สถ�นก�รณ์ร้�ยและลอบดัก

สังห�รเจ้�หน้�ที่ร�ยวัน. 

รบ.ย้ำ�อย่�หลงกลโกงมิจฉ�ชีพ

เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ  

รองโฆษกสำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ เปิดเผยคว�มคืบ

หน้�กรณี ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์                                       

บัวแย้ม ผบ.หมู่ กก.4 กอง

บังคับก�รตำ�รวจสันติบ�ล1 

ทำ�ร้�ยร่�งก�ยอดีตทห�รหญิง

ได้รับบ�ดเจ็บว่� เมื่อวันที่ 23 

ส.ค.ที่ผ่�นม� ตำ�รวจได้พ�ตัวผู้

เสียห�ยเข้�พบแพทย์ศัลยกรรม

ตรวจร่�งก�ยเพิ่มเติม และสอบ

ป�กคำ�แพทย์ผู้ตรวจร่�งก�ยผู้

เสียห�ยที่ โรงพย�บ�ลร�ชบุรี 

ส่งของกล�งตรวจพิสูจน์ นำ�ตัวผู้

ต้องห�ส่งตรวจสุขภ�พจิตที่โรง

พย�บ�ลร�ชบุรี และได้สอบ

ป�กคำ�แพทย์ผู้รักษ�สุขภ�พจิต

ของผู้ต้องห�ที่ โรงพย�บ�ลยัน

ฮี ประกอบสำ�นวนก�รสอบสวน

เพื่อดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนของ

กฎหม�ย

ในวันเดียวกัน ผู้เสียห�ย

พร้อมทน�ยคว�มเข้�แจ้งคว�ม

ร้องทุกข์ต่อพนักง�นสอบสวน 

สภ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี  ให้ดำ�เนิน

คดีกับผู้ต้องห�พร้อมพวกรวม 

2 คน ในฐ�นคว�มผิดร่วมกัน

ปทุมวัน • ส่ง “ส.ต.ท.หญิง” ตรวจสุขภาพจิต จ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม

ทำาร้ายร่างกายพื้นที่ จ.เพชรบุรี ทนายเผยชายคนสนิทเตรียมเข้า

มอบตัว สภ.ชะอำา ปมร่วมกันทำาร้ายร่างกายทหารหญิงรับใช้ ขณะ 

“กมธ.ปราบโกง” รับลูกสอบปมอ้างมีสามีตำาแหน่ง ส.ว. ทำาร้าย

ร่างกายทหารหญิง

นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร  นำ� ส.ส.พรรคร่วมฝ่�ยค้�นที่แต่งชุดดำ� ร่วมกัน

ชูมือ 8 นิ้ว  แสดงสัญลักษณ์ ไว้อ�ลัยให้น�ยกฯ 8 ปี ในระหว่�งก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎรพิจ�รณ�

ร่�ง พ.ร.บ.ป้องกันและปร�บปร�มก�รทรม�นและก�รกระทำ�ให้บุคคลสูญห�ย  พ.ศ… และร่�ง 

พ.ร.บ.ม�ตรก�รป้องกันก�รกระทำ�คว�มผิดซ้ำ�ในคว�มผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้คว�มรุนแรง พ.ศ. … 

ทำ�ร้�ยร่�งก�ยผู้อื่นจนเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตร�ยส�หัส และ

พนักง�นสอบสวนได้รับคำ�ร้อง

ทุกข์ ไว้แล้ว จ�กนั้นได้ทำ�ก�ร

สอบสวนป�กคำ�ผู้เสียห�ย พ�ผู้

เสียห�ยไปชี้จุดเกิดเหตุและนำ�

ตัวไปตรวจร่�งก�ย ตรวจสอบ

กล้องวงจรปิดของคอนโดฯ ที่

ชะอำ�ที่เกิดเหตุ และจะได้ดำ�เนิน

ก�รรวบรวมพย�นหลักฐ�นที่

เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินก�รต�ม

กฎหม�ยต่อไป ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญช�ก�ร

ตำ�รวจแห่งช�ติ ได้กำ�ชับก�ร

ปฏิบั ติ ของ เจ้ �ที่ ตำ �รวจให้

ดำ�เนินก�รรวบรวมพย�นหลัก

ฐ�นและสอบสวนอย่�งตรงไป

ตรงไปม�  ด้วยคว�มรอบคอบ 

รวดเร็ว อ�ศัยพย�นหลักฐ�น
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4 บทความ

นที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็มีมตืเอกฉันทรับคํารองที่ “ชวน 

หลีกภัย” ประธานสภาผูแทนราษฎร สงคํารองขอใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3                                                  

ประกอบมาตรา 82 วาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐ 

มนตรี “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 170 วรรค 2 ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 หรือไม ไว

พิจารณาวินิจฉัย โดย ให “พล.อ.ประยุทธ” ผูถูกรองย� นคําชี้แจง

แกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญภาย                                             

ใน 15 วันนับแตวันที่ ไดรับสําเนาคํา 

รอง สวนคํารองขอใหมีคําส่ังใหหยุดปฏิ 

บัติหนาที่นายกรัฐมนตรีจนกวาศาลรัฐ 

ธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย ก็มีมติเสียง

ขางมาก 5 ตอ 4 ใหหยุดปฏิบัติหนาที่

ตั้งแตวันที่ 24 ส.ค.2565 จนกวาศาล

จะมีคําวินิจฉัย …• โดยตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญที่ลงมติ 5:4 นั้น 5 เสียง

ที่ใหหยุดปฏิบัติหนาที่ ไดแก “นครินทร  

เมฆไตรรัตน”, “ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ”,  

“จิรนิติ หะวานนท”, “วิรุฬห แสงเทียน” และ “นภดล เทพ

พิทักษ” สวน 4 เสียงที่ยังใหทํางานตอคือ “วรวิทย กังศศิเทียม” 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, “ปญญา อุดชาชน”, “อุดม สิทธิวิรัช

ธรรม” และ “บรรจงศักดิ์ วงศปราชญ” ...• กรณีการรับคํา

วินิจฉัยและสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้ 

ถือเปนการดับไฟม็อบไดเปลาะหนึ่ง แตก็ไมรูวาบรรดาผูแคนฝง

หุนทั้งหลายจะสําเหนียกถึงชาติบานเมืองบางไหม หรือจะเอามัน

แบบสูแลวรวยอีกครั้งก็เปนได แตที่ขําไมออกจริงๆ คือ บรรดา

พรรคกาวไกล ทั้ง “พิธา ลิ้มเจริญรัตน” หัวหนาพรรคกาวไกล 

และ “รังสิมันต โรม” ที่ออกมาตําหนิติติงวาอาจเกิดสุญญากาศ

ในการทํางาน เพราะมี “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ” รองนายก

รัฐมนตรีทําหนาที่รักษาการ แหม! ที

คราวพรรคอนาคตใหมถูกตัดสินก็บอก

วาเร็วไป แตพอเร� องนี้กลับตําหนิวาลา 

ชาประวิงเวลา อะไรมันจะเกลียดตัวกิน

ไข เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง ...• ไม

ตางจากการวิพากษวิจารณรัฐธรรมนูญ

ป 2560 วาเปนรัฐธรรมนูญเผด็จการ

เอย รัฐธรรมนูญตออํานาจเอย แลว

การที่ “บิ๊กตู” ถูกสั่งใหหยุดปฏิบัติหนา                     

ที่ไมใชผลพวงของรัฐธรรมนูญป 2560 

หรือ ทําไมพรรคฝายคานไลมาตั้งแต “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” ส.ส.                               

น�านและหัวหนาพรรคเพ� อไทย รวมถึงพรรคกาวไกลไมเคยซูฮก                                        

ยกนิ้วใหรัฐธรรมนูญนี้บางเลา หรือติดนิสัยเอาดีเขาตัวเอาชั่ว                                      

ใหคนอ� นจนชินเสียแลว ...• นอกจาก “ลุงปอม” จะผงาดขึ้น                               

เปนรักษาการนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ทําหนาที่ ไดเต็มสตีมยกเวน

ในเร� องการแตงตั้งและงบประมาณ แตสามารถยุบสภาได โดย                                                                                    

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ที่จะนั่งเกาอี้รักษาการนายกฯ อัน                                                     

ดับสองไดบอกไว แหม! ถางานน้ีลุงปอม

เกิดนึกอะไรพิเรนทรๆ ขึ้นมา เพราะ

กฎหมายงบประมาณป 2566 ก็ผานแลว 

ลาสุดในกลไกของกระทรวงมหาดไทย

ก็มีการโยกยายถึง 37 ตําแหน�งสําคัญ

แลวจะยุบสภาขึ้นมาตามคําคอนขอด

ของฝายคานท่ีมองวา “ประวิตร” “ประ 

ยุทธ” ก็คือๆ กันในการนั่งตําแหน�งผูนํา                                               

ประเทศ ก็ไมรูวาใครจะรองจากกันแน�                                             

เพราะอยาลืมวาเร� องหาร 500 และ

หาร 100 ยังลูกผีลูกคนอยูนะตัวเอง 

...• แลวที่ขําไปกันใหญคือ เริ่มมีการกางช� อแคนดิเดตบัญชีราย

ช� อวาที่นายกรัฐมนตรีแลว หากเกิดกรณี “บิ๊กตู” เจออุบัติเหตุ

เฉกเชนเดียวกับการหยุดปฏิบัติหนาที่ ซึ่งในบัญชีตอนนี้ก็มีราย

ช� อของพรรคเพ� อไทย 3 รายช� อไดแก “คุณหญิงสุดารัตน เกยุรา

พันธุ”, “ชัยเกษม นิติสิริ” และ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” บัญชีพรรค

ภูมิใจไทยก็มี “อนุทิน ชาญวีรกูล” และบัญชีพรรคประชาธิปตย

มี “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” แลว ถาบังเอิญมีการโหวตในสภาเพ� อ

เลือกนายกฯ ใหมจริง แลวที่ประชุม

โหวตเลือก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ขึ้น

มา ก็ไมรูวาประเทศไทยจะไปทางไหน                                                  

เหมือนกัน เพราะไดพอเมืองกรุงเทพ 

มหานครมาเปนนายกรัฐมนตรีแทนซะง้ัน 

...• เรียกวา พุธสังหารนี้มุงไปที่ “ลุง

ตู” อยางเดียว ทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญ

ยังมีเร� องน�าสนใจอีกเร� องหนึ่ง คือการ                                                  

อภิปรายเพ� อนําไปสูการวินิจฉัยในคํารองที่

ประธานสภาผูแทนราษฎรขอใหวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วา 

ความเปนรัฐมนตรีของ “นิพนธ บุญญามณี” รมช.มท.สิ้นสุดลง

เฉพาะตัว จากเหตุถูกสั่งใหพนจากตําแหน�งนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดสงขลาตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1528/2564 

ลงวันที่ 25 มิ.ย.2564 หรือไม โดยศาลไดยุติการไตสวนและ

กําหนดนัดแถลงดวยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ และ อานคํา

วินิจฉัยในวันพุธที่ 14 ก.ย.2565 ซึ่งก็ไมรูวาเกาอี้ของ “นิพนธ” 

และ “พล.อ.ประยุทธ” ใครจะเหนียวหรือใครจะไปกอนกัน งานนี้

ตองติดตามแบบตาไมกะพริบ ...•

ใ

Trail Running คือ การวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่

ธรรมชาติ ซ่ึงเปนพ้ืนผิวไมราบเรียบ มีความลาดชัน มีความ

ทาทายและความยากลําบาก เชน ปา ภูเขา ทุงหญา ตาม

ภูมิประเทศของสถานท่ีจัดงาน ท่ีแตกตางกันออกไปตามสถาน

ท่ีตางๆ และท่ีสําคัญการว่ิงเทรลน้ันไมไดใชแคการว่ิงอยางเดียว 

ตองใชสายตาและความคิดในการวางแผน และตองมีรางกาย

ท่ีแข็งแรงอยางมากเพ� อใหพรอมรับกับสภาพของสนาม ดังน้ัน

จะตองมีการฝกซอมและมีรางกายที่สมบูรณเปนอยางดี.

วิ่งเทรล

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นิพนธ บุญญามณี

พิธา ลิ้มเจริญรัตน

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ท.ศักดิ์

ถานการณของโลกปจจุบัน การกออาชญากรรม กอวินาศ 

กรรม หรือกอการราย หากคนรายใชวัตถุระเบิดเปนอาวุธ 

แรงระเบิด สะเก็ดระเบิดและความรอน จะเปนภยันตรายกอ

ใหเกิดความเสียหายกับชีวิตรางกายและทรัพยสินอยางราย

แรงที่สุด

ในตางประเทศ ปรากฏขาวคนรายไดลอบวางระเบิด และเกิดเหตุ

ระเบิด เปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บและลมตายจํานวนมาก

ประเทศไทยคนรายลอบวางระเบิดหรือใชระเบิดเปนอาวุธกอเหตุ

หลายครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทํารายเจาหนาที่ทหาร  

ตํารวจ ทําลายสถานที่ราชการ สถานที่ตางๆ เปนประจํา ลาสุดเม� อวัน

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565 มีการลอบวางระเบิด วางเพลิง สถานที่ตางๆ 

รวม 18 แหง

ระหวางป พ.ศ.2551-2557 มีการชุมนุมประทวงทางการเมืองโดย

กลุมตางๆ ไดแก กลุมพันธมิตรประชาชนเพ� อประชาธิปไตย กลุมแนว

รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) กลุมคณะกรรมการ

ประชาชนเพ� อการเปลี่ยนแปลงฯ (กปปส.)

มีเหตุคนรายลอบขวางปาระเบิดใสกลุมผูชุมนุม หรือลอบวาง

ระเบิดในสถานที่ตางๆ กอเหตุสรางความวุนวาย สรางความตระหนก

ตกใจใหกับประชาชนหลายตอหลายครั้ง

เม� อมีการลอบวางระเบิดเกิดขึ้นที่ใด หน�วยงานที่มีหนาที่รับ

ผิดชอบในการปองกันไมใหเกิดระเบิดขึ้นทําลายชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน คือ ตํารวจหน�วยเก็บกูและตรวจสอบวัตถุระเบิด EOD 

(Explosive Ordnance Disposal)

ประวัติความเปนมาของหน�วยเก็บกูระเบิด เร่ิมต้ังแตสมัยสงคราม 

โลก ครั้งที่ 1 ในป พ.ศ.2483 ประเทศอังกฤษไดจัดตั้งหน�วยทําลายลาง

วัตถุระเบิด (Bomb Disposal) โดยรับอาสาสมัคร จํานวน 46 นาย

ปฏิบัติหนาที่เก็บกูระเบิดจากเคร� องบินโจมตีของฝายเยอรมัน 

จนถึงป พ.ศ.2485 เหลือรอดชีวิตอยูเพียง 8 นายเทานั้น เน� องจากไมได

มีการเตรียมการศึกษาเร� องการทําลายวัตถุระเบิดมากอน

พ.ศ.2488 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไดจัดตั้งโรงเรียนทําลายวัตถุ

ระเบิด “Bomb Disposal School” ขึ้นเปนครั้งแรก มุงศึกษาเฉพาะการ

เก็บกูและทําลายลูกระเบิดทางอากาศ ตอมาเปลี่ยนแปลงใหมีการศึกษา

เกี่ยวกับการเก็บกูระเบิดภาคพื้นดินดวย

ภายหลังไดเปลี่ยนช� อโรงเรียนเปน “Explosive Ordnance 

Disposal School” ใหการฝกและการศึกษาทั้งกําลังพลสหรัฐอเมริกา

และของตางชาติพันธมิตร

โรงเรียนแหงนี้สหรัฐอเมริกาไดพัฒนาผลิตนักเก็บกูระเบิดออก

ไปปฏิบัติหนาที่ในสงครามสําคัญๆ หลายครั้ง เชน สงครามโลกครั้งที่ 2 

สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงครามอาวเปอรเซีย สงครามอิรัก 

สงครามในอัฟกานิสถาน และการตอตานการกอการรายระดับโลก

พ.ศ.2491 กองทัพบกไทยไดสงนายทหารและนายสิบไปเรียนที่

สหรัฐอเมริกา และจัดตั้งหน�วยแผนกกระสุนและวัตถุระเบิด กองการ

ศึกษาโรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขึ้นเปนครั้งแรก

ในประเทศไทย

ป พ.ศ.2509 หน�วยนี้ ไดใหการศึกษาในวิชากระสุนปนและวัตถุ

ระเบิด รับผิดชอบการฝกนักทําลายลางวัตถุระเบิดใหกับกองทัพบกและ

หน�วยตางๆ ผลิตนักทําลายวัตถุระเบิดทั้งระดับนายทหารชั้นสัญญา

บัตรและชั้นประทวนไปประจําการเพ� อปฏิบัติหนาที่ตามหน�วยตางๆ        

ทั่วประเทศไทย

เม� อป พ.ศ.2504 กรมตํารวจ (ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

ไดจัดตั้งแผนกวัตถุระเบิด สังกัดกองพลาธิการ กรมตํารวจ มีหนาที่เกี่ยว

กับคลังวัตถุระเบิด ตรวจพิสูจนระเบิดและเก็บกูวัตถุระเบิด

พ.ศ.2521 ในขณะนั้น พ.ต.ท.สุรัตน สุมานัส ดํารงตําแหน�ง

หัวหนาแผนกเก็บกูวัตถุระเบิด ไดมีการจัดชุดเก็บกูระเบิด EOD ขึ้นเปน

ครั้งแรก รับผิดชอบการเก็บกูระเบิดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2528 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนไดเริ่มจัดชุดเก็บ

กูระเบิด เพ� อรับผิดชอบในสวนภูมิภาค เน� องจากมีการลอบวางระเบิดสูงข้ึน

พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ 

กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 10 เมษายน 2535 กําหนดให

งานเก็บกูระเบิด สังกัดกองสรรพาวุธ สํานักงานสงกําลังบํารุง

สําหรับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีชุดปฏิบัติการ

เก็บกูระเบิดกระจายอยูตามหน�วยงาน ตชด.ทั่วประเทศ กก.ตชด.11–44  

กองบังคับการการฝก กก.1- 9 และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

พ.ศ.2547 กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 ไดจัดชุดเก็บกูระเบิด

ใน 4 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

พ.ศ.2548 งานเก็บกูวัตถุระเบิด กองสรรพาวุธ สํานักงานสงกําลัง

บํารุง ไดปรับเปนกลุมงานเก็บกูและตรวจพิสูจนระเบิด (เทียบเทากอง

กํากับการ) สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล

มีหนาที่รับผิดชอบงานตรวจพิสูจน คนหา เก็บกู ทําลาย พิสูจน

ทราบ ทําใหปลอดภัยเกี่ยวกับเคร� องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง 

ซึ่งวัตถุระเบิดในสถานที่สงสัยวาจะมีหรือไดรับแจง

งานตรวจสถานท่ีเกิดเหตุในกรณีท่ีมีเหตุระเบิดเกิดข้ึน มีเหตุขูวาง

ระเบิด มีเหตุพบวัตถุตองสงสัย มีเหตุพบวัตถุระเบิด มีเหตุลอบวางระเบิด

การตรวจสอบสถานที่เพ� อถวายความปลอดภัยแดพระบรมวงศา 

นุวงศ บุคคลสําคัญ

ปองกันการกอวินาศกรรมและการกอการรายในเมือง และงานอ� นๆ 

ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

มีชุดปฏิบัติการเก็บกูวัตถุระเบิด โดยรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ยอนอดีตการเกิดเหตุระเบิดครั้งสําคัญ เม� อวันที่ 2 ธันวาคม 

2525 เวลาประมาณ 16.27 น. เกิดเหตุระเบิดที่ทําการของสถานกงสุล

อิรักกรุงเทพฯ เปนระเบิด C4 ขณะเจาหนาที่ตํารวจพยายามจะเก็บกู

ระเบิด เปนผลใหอาคารตึก 2 ชั้น 2 คูหา พังถลมลงมา

พ.ต.ท.สุรัตน สุมานัส หัวหนาแผนกวัตถุระเบิด ผูนํากําลังตํารวจ

เขาปฏิบัติการ เสียชีวิต เจาหนาที่ตํารวจอีก 4 นาย และประชาชน 13 

คนไดรับบาดเจ็บ นับวาเปนโศกนาฏกรรมและความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ

ของนักเก็บกูระเบิดตํารวจ

พ.ต.ท.สุรัตน สุมานัส ดํารงตําแหน�งหัวหนาแผนกเก็บกูระเบิด 

กองกํากับการ 3 กองพลาธิการ กรมตํารวจ (พ.ศ.2521-2525) วีรบุรุษ

โลเงินผูนี้ เกิดเม� อวันที่ 9 พฤษภาคม 2481 ที่ตําบลเกาะลอย อําเภอ

ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จบการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

ป พ.ศ.2503 พ.ต.ท.สุรัตนเริ่มเขารับราชการเปนตํารวจสังกัดกอง

พลาธิการตํารวจ พ.ต.ท.สุรัตนสนใจและศึกษาเกี่ยวกับวัตถุระเบิด เขา

รับการอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งหลักสูตรของกรมตํารวจ หลักสูตรผูบังคับ

กองรอย ที่โรงเรียนสรรพาวุธทหารบก

และไดเดินทางไปศึกษางานดานวัตถุระเบิดที่สหรัฐอเมริกา และ

วิชาตอตานการกอการรายที่สหรัฐอเมริกา จนเปนผูเชี่ยวชาญดานวัตถุ

ระเบิดมากที่สุดในขณะนั้นของกรมตํารวจ

ในป พ.ศ.2525 มีการลอบวางระเบิดสถานที่ตางๆ รวม 77 ครั้ง 

พ.ต.ท.สุรัตนไดนํากําลังเจาหนาที่ตํารวจหน�วยเก็บกูระเบิดออกปฏิบัติ

หนาที่ดวยตนเองทุกครั้ง

พ.ต.ท.สุรัตนเสียสละอยางยิ่งในการเลือกปฏิบัติหนาที่ในแผนก

วัตถุระเบิด เพราะหน�วยนี้ตองเสี่ยงภัยอยางมาก ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติ

หนาที่งานอาจพลาดพลั้งไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไดเสมอทุกเวลา

พ.ต.ท.สุรัตนปฏิบัติหนาที่ดวยความกลาหาญ นําหนาผูใตบังคับ

บัญชาในการกูระเบิดแทบทุกครั้ง แมจะอยูในตําแหน�งที่สามารถสั่งการ

ใหผูใตบังคับบัญชาทําก็ได แตมักจะทําดวยตนเอง เปนหัวหนาที่ดี และ

เปนตัวอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา จนเสียชีวิตในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว

ป 2537 มีการลอบระเบิดในกรุงเทพฯ ครั้งใหญเกิดขึ้น เม� อกลุม

ผูกอการรายขับรถบรรทุก 6 ลอ บรรทุกแท็งกน้ําเหล็กทําเปนระเบิด

แบบคารบอมบ ภายในแท็งกน้ําเหล็กบรรจุปุยแอมโมเนียมไนเตรตผสม

กับน้ํามันโซลารเรียบรอยแลว น้ําหนัก 1 ตัน โดยใชระเบิดซีโฟร ขนาด 

2ปอนด เปนตัวจุดระเบิด รถเกิดเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนตรับจาง

ในพื้นที่ สน.ลุมพินี คนรายหลบหนีไป การกอเหตุลมเหลว

หน�วยเก็บกูระเบิดตองรีบดําเนินการเก็บกูระเบิด เพราะระเบิด

อานุภาพรุนแรงมาก หากจุดระเบิดสําเร็จรัศมีทําการไมต่ํากวา 2 

กิโลเมตรทําลายลางอาคารไดทั้งหลัง

พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบานเมือง ชวยคุมครอง

ปกปอง ที่สําคัญโชคไมเขาขางคนรายขับรถมาเฉี่ยวชนกับรถจักรยาน 

ยนตกอนที่จะถึงเปาหมายที่วางแผนคารบอมบเลนงานคูกรณี ซึ่งไม

ทราบแน�ชัดวาเปนสถานทูตอิสราเอลหรือสถานทูตสหรัฐ ซึ่งตั้งอยูในยาน

ดังกลาว

ดังคํากลาวที่วา “ตายหนึ่งเกิดเปนแสน” หลังจาก พ.ต.ท.สุรัตน

เสียชีวิตไปแลว ตํารวจ EOD ก็ไดเพชรเม็ดงามมาอยูในหน�วยอีกคนคือ 

พล.ต.ต.กําธร อุยเจริญ (ตําแหน�งปจจุบัน ผูบังคับการ สํานักงานพิสูจน

หลักฐาน 5 จังหวัดลําปาง)

พล.ต.ต.กําธรเริ่มรับราชการครั้งแรกเปนทหารอากาศ สังกัดกอง

สรรพาวุธ ทหารอากาศ เม� อป พ.ศ.2528 สําเร็จการฝกอบรม EOD 

ผานการฝกอบรมและการศึกษาดูงานตางประเทศดานวัตถุระเบิดหลาย

หลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา และประทศจีน 

เปนผูเชี่ยวชาญดานวัตถุระเบิดทุกประเภท

ป พ.ศ.2537 โอนยายมาเปนตํารวจสังกัดแผนกเก็บกูวัตถุระเบิด 

ตอมาเล� อนตําแหน�งเปนสารวัตร รองผูกํากับ ผูกํากับกลุมงานเก็บกูระเบิด 

และเปนรองผูบังคับการ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 

(191) ตามลําดับ จนไดรับการโปรดเกลาฯ เปนผูบังคับการ เม� อป พ.ศ.2564

ตลอดระยะเวลา 36 ป พล.ต.ต.กําธรเปนนักเก็บกูระเบิด เปน

ครูสอนนักเก็บกูระเบิด รับราชการและดํารงตําแหน�งเปนหัวหนาหน�วย

เก็บกูระเบิดตํารวจยาวนานที่สุด เคยไปปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาชุดเก็บ

กูระเบิดในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต ประสบการณเสี่ยงชีวิต เผชิญหนาใน

การเก็บกูระเบิดมามากกวา 5,000 ครั้ง

ผลงานที่สําคัญ อาทิ ตรวจพื้นที่ถวายความปลอดภัยพระบรม

วงศานุวงศในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ต้ังแตป พ.ศ.2537-2564 เฉล่ียปละ 400 คร้ัง 

ถวายความปลอดภัยงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ฯลฯ

งานเก็บกูระเบิดที่สําคัญ เชน

ตั้งแตเดือนกันยายน 2547-2552 เปนหัวหนาชุดเก็บกูระเบิด 

ตรวจพิสูจนวัตถุระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนประมาณ 

1,500 คดี

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เวลากลางคืนตอวันที่ 1 มกราคม 2550 

คนรายกอวินาศกรรม วางระเบิดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรีรวม 

9 จุด

ป พ.ศ.2553 ชวงมีการชุมนุมประทวงทางการเมือง ออกตรวจ

สอบพื้นที่ ตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด และวัตถุตองสงสัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 เวลาประมาณ 14.00 น. ไดเกิด                                                                         

ระเบิด 3 จุด จุดที่ 1.เกิดเหตุในบานพัก จุดที่ 2.คนรายปาระเบิดใสรถ 

แท็กซี่ และจุดที่ 3.เกิดระเบิดหนาโรงเรียนเกษมพิทยา บริเวณซอยปรีดี

พนมยงค 31-33 ถนนสุขุมวิท 71 มีผูไดรับบาดเจ็บหลายราย

ป พ.ศ.2557 ชวงชุมนุมประทวง กปปส. เกิดเหตุคนรายขวางปา

ระเบิดใสกลุมผูชุมนุมที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิและถนนบรรทัดทอง เปน

เหตุใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 คนรายวางระเบิดศาลทาวมหาพรหมมีผู

เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 คนรายลอบวางระเบิดและวางเพลิงใน

พื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีนับสิบจุด หนาสถานที่ราชการที่สําคัญ 

เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงาน

ปลัดกลาโหม ฯลฯ

พล.ต.ต.กําธรยังเปนวิทยากรบรรยายใหกองทัพบก กองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสถาบันการ

ศึกษา 4 เหลาทัพ ในการเก็บกูระเบิดแสวงเคร� อง ระเบิดในพื้นที่ 3 

จังหวัดภาคใต และการใชเคร� องมือเทคนิคในการเก็บกูระเบิด ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเปนวิทยากรบรรยายใหกับองคกรรัฐวิสาหกิจ หาง

สรรพสินคา โรงแรม และภาคเอกชนตางๆ ในเร� องการสังเกตวัตถุตอง

สงสัย และการตรวจวัตถุระเบิด

พล.ต.ต.กําธรไดรับรางวัลและโลผลงานการปฏิบัติหนาที่ดีเดน

มากมายจากองคการภาครัฐและสมาคมผูส� อขาวตางๆ และไดรับการ

แตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญของศาลดานการเก็บกูและตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด

พล.ต.ต.กําธรไดสอนลูกศิษยไวเสมอวา “นักกูระเบิดตองยึด

ปรัชญาในการเก็บกูระเบิด 4 ขอ ไดแก

1.ชีวิตตองปลอดภัยทั้งชีวิตผูเก็บกูระเบิดและชีวิตของประชาชน

2.ทรัพยสินตองไมเสียหาย

3.วัตถุพยานตองสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีกับคนรายได

4.ชุมชนตองดําเนินชีวิตตามปกติ”

สํานักงานตํารวจแหงชาติไดออกระเบียบสําหรับหลักสูตรการฝก

อบรมการทําลายวัตถุระเบิด โดยมอบหมายใหสํานักงานสงกําลังบํารุง 

และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนหน�วยมีหนาที่ในการ

จัดการฝกอบรม

ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก ขาราชการตํารวจสังกัดกอง

บัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค 1-9 สํานักงานพิสูจนหลัก

ฐานตํารวจ และกองสรรพาวุธ สํานักงานสงกําลังบํารุง

หลักสูตรการฝกอบรมใชเวลาในการศึกษา 14 สัปดาห หรือ 490 

ชั่วโมง โดยแบงเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหนักเรียนมีความรูดังนี้

1.ความรูความชํานาญในเร� องการเก็บกูวัตถุระเบิด

2.การพิสูจนทราบวัตถุตองสงสัย 

3.การตรวจสถานที่เกิดเหตุ

4.การพิสูจนทราบเคร� องกระสุนปน วัตถุระเบิดขนาดตางๆ

ผูสําเร็จการฝกอบรมจะไดรับวุฒิบัตรและเคร� องหมายแสดงความ

สามารถนักทําลายวัตถุระเบิด

และเม� อไดรับการแตงตั้งไปปฏิบัติหนาที่ในหน�วย EOD ก็จะได

รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษตําแหน�งผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุ

ระเบิด ชั้นสัญญาบัตร เดือนละ 10,000 บาท ชั้นประทวน 7,500 บาท

ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติมีชุดเก็บกูระเบิดพรอมที่ปฏิบัติ

หนาที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยสังกัดตามหน�วยงานตางๆ ดังนี้

1.ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด สังกัดกองสรรพาวุธ

2.ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติ

การพิเศษ (191) รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3.ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด สังกัดกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธร 

ภาค 1-9 และสังกัดกองกํากับการสืบสวน กองบังคับการตํารวจภูธรทุก

จังหวัด รับผิดชอบแตละจังหวัด รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

4.ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน ภารกิจตามแนวชายแดน และสนับสนุนจังหวัด เม� อไดรับการ

รองขอ รวมถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญอีกครั้งสําหรับตํารวจ EOD ที่ปฏิบัติ

หนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

เม� อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.50 น. ร.ต.ต.แชน วรงค

ไพสิฐ หัวหนาชุดตํารวจ EOD จังหวัดนราธิวาส พรอมดวย ร.ต.ต.จรูญ 

เมฆเรือง และ จ.ส.ต.นิมิตร ดีวงศ ไดเดินทางเขาตรวจสอบวัตถุตอง

สงสัยที่หมูที่ 4 อําเภอบาเจาะ คนรายกดจุดชนวนระเบิดที่วางดักเอาไว 

ทําใหเสียชีวิตทั้ง 3 นาย ยังความเศราสลดเสียใจอยางยิ่งตอครอบครัว 

ผูบังคับบัญชา และพี่นองประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศ

ร.ต.ต.แชน หรือ “ดาบแชน” เปนตํารวจนักกูระเบิดที่มีช� อเสียง 

เจาของฉายา “นักกูระเบิดพันลูกแหงนราธิวาส” เคยใหสัมภาษณตามส� อ

ตางๆ และออกรายการโทรทัศนหลายครั้ง ผานการอบรมหลักสูตร EOD 

จากสหรัฐอเมริกา ทุมเทการทํางานในการเก็บกูระเบิด เอาชีวิตเขาเสี่ยง

ตายนับพันครั้ง

เคยไดรับบาดเจ็บจากการโดนระเบิดลูกที่ 2-3 ที่คนรายวางดัก

ไว ไดรับรางวัลตํารวจดีเดนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตํารวจดีเดน

ตนแบบมูลนิธิบุณยะจินดา ฯลฯ

เม� อป พ.ศ.2552 ร.ต.ต.แชนไดใหสัมภาษณกับศูนยขาวอิศราวา

“ปรัชญาการทํางานของผมคือ ยอมทุมเทชีวิตเพ� อญาติพี่นอง ลูก

เมียและประชาชน นอนหลับสบาย ผมเคยกูระเบิดโดยใชมือเปลาดึงออก

มา ไมมีอุปกรณอะไรเลย เพราะคิดวาชาไปอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ได ทั้งที่มีคีมกับมีดพก แตไมมีเวลาแมกระทั่งจะหยิบมันออกจากกระเปา

เสื้อเพ� อกรีดดู หลายครั้งผมถูกเรียกตัวขณะออกกําลังกายอยู หรือกําลังขี่

รถกลับบาน เพราะสถานการณในพื้นที่เกิดเหตุไดตลอดเวลา บางทีตอง

ไปกูระเบิดในชุดกีฬา”

อดีตจนถึงปจจุบัน ตํารวจ EOD ไดพลีชีพเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หนาที่ รวม 11 นาย บาดเจ็บสาหัสจนทุพพลภาพและบาดเจ็บทั่วไป 

รวม 34 นาย

ป พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมอบปริญญานิติศาสตร

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ยกยองเชิดชูเกียรติตํารวจ EOD ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต รวม 5 นาย ที่ไดเสี่ยงชีวิตปฏิบัติหนาที่เพ� อความสงบ

สุขของพี่นองประชาชนในพื้นที่ เปนตัวอยางของการทําความดีและเสีย

สละอยางแทจริง

ไดแก ด.ต.เสกสรร สุวรรณยุหะ ผบ.หมู ตรวจทําลายวัตถุระเบิด 

กก.สส.ภ.จว.ปตตานี, ด.ต.อมรเทพ ทองเหลือง, ส.ต.อ.จีรศักดิ์ แกวสุกใส, 

ส.ต.อ.เมธี ดีพาส ผบ.หมู ตรวจทําลายวัตุระเบิด กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 

และ ด.ต.ชนะ สุภาพบุรุษ ผบ.หมู ตรวจทําลายวัตถุระเบิด กก.สส.ภ.จว.

ยะลา

เม� อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ ไป

พระราชทานปริญญาบัตรแกตํารวจทั้ง 5 นาย ณ อาคารหอประชุม

พอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ด.ต.เสกสรรไดกลาวอยางภาคภูมิใจวา “การทํางานของพวกผมมี

แตความเสี่ยง คําวาพลาดและขอโทษ ไมใชสิ่งที่พูดไดเสมอ ถาพลาดนั่น

หมายถึงชีวิต แตถาคิดดูแลว เรายอมเสียสละหนึ่งชีวิตเพ� ออีกหลายชีวิต

ก็นับวาเปนสิ่งที่ดี ทุกคนในหน�วยงานไมวาจะกดดัน หรือเสี่ยงแคไหน 

เราหวังใหงานจบโดยทุกคนปลอดภัย นี่คือจุดหมายสูงสุดของพวกเรา”

เร� องราวของตํารวจนักเก็บกูระเบิดยังดําเนินการปฏิบัติหนาที่

เสี่ยงภัยตอไป ตราบใดสังคมยังไมปลอดจากอาชญากรรมและการกอ 

เหตุราย ที่ยังอาจเกิดขึ้นไดในทุกเวลาทุกพื้นที่

ขอจบบทความนี้ดวยคําสัมภาษณของ พล.ต.ต.กําธรตอบรรดา

ส� อมวลชนวา “ผมไมไดเปรียบพวกเราเปนวีรบุรุษหรือฮีโร เพราะงานที่

เราทําอยูเปนการชวยชีวิตผูบริสุทธิ์ใหปลอดภัยจากเหตุระเบิด และใน

ขณะที่ทุกคนเดินหนี แตเรากลับเปนคนที่เดินเขาไปเพ� อเก็บกูวัตถุระเบิด

ที่แสนอันตราย มันเปนความภาคภูมิใจ ของชาวอีโอดี”.

ตํารวจนักเก็บกูระเบิด (EOD)

ส



มื่อวันอังคาร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ

อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่ง

ตั้งข้าราชการสังกัด มท. ให้ดำารงตำาแหน่งประเภท

บริหาร ระดับสูง 37 ราย อาทิ 1.นายพรพจน์ เพ็ญพาส                                                                        

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นรองปลัด มท. 2.นาย 

สมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นรองปลัด 

มท. 3.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  

เป็นรองปลัด มท. 

4.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี เป็นอธิบดี

กรมการปกครอง 5.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  รองปลัด 

มท. เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 6.นายชยาวุธ จันทร 

รองปลัด มท. เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์

รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผัง                              

เมือง 8.นายขจร ศรี                                  

ชวโนทัย ผวจ.สมุทรสง 

คราม เป็นอธิบดีกรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถิ่น 

สำาหรับ นายอรร 

ษิษฐ์ อายุ 51 ปี จบการ

ศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาฯ (สิงห์ดำา) รุ่น 42 

นายชยาวุธ อายุ  58 ปี 

จบคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

(สิงห์ดำา) รุ่น 34 นาย

ขจร  อายุ 58 ปี จบคณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ (สิงห์ดำา) 

รุ่น 36 ส่วน  นายพงศ์รัตน์ อายุ 59 ปี จบวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์, นิติศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัย   

ธรรมาธิราช, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.บูรพา, ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา   

ส่วน นายแมนรัตน์ อายุ 59 ปี จบคณะรัฐศาสตร์  

จุฬาฯ สิงห์ดำา รุ่นที่ 35 เป็นรุ่นน้องและสนิทกับ นายสุทธิ

พงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. สมรสกับนางวรสุดา รัตนสุคนธ์  

(ชื่อสกุลเดิม น.ส.วรสุดา ตันตสุรฤกษ์) แจ้งบัญชีทรัพย์สิน

เมื่อปี 64 รวมคู่สมรส จำานวน 130,923,757.90 บาท (เงิน

ฝาก 109,378,428.13 บาท) มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 

คน อายุ 4 ขวบ

ผ่านตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 7 สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัด มท.,  

หัวหน้ากลุ่มงานความม่ันคง จ.ปทุมธานี, ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำานักงานปลัด มท., หัว 

หน้าสำานักงานจังหวัดระยอง และ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสาร 

สนเทศและการสื่อสาร  

ดำารงตำาแหน่งรอง ผวจ.สมุทรสาคร เมื่อ 7 ธ.ค.55 

จากนั้นขึ้นเป็น ผวจ.สมุทรสาคร เมื่อ 1 ตุลาคม 2558 ทำา

หน้าที่ได้ไม่ถึงปี กลายเป็น 1 ใน 23 รายชื่อข้าราชการที่ถูก

คำาสั่ง คสช.โดยมาตรา 44 เด้งเข้ากรุ ไปปฏิบัติราชการใน

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากข้อสงสัยพัวพัน

ค้ามนุษย์

จากน้ันท่ีประชุม ครม.มีมติเสนอคืนตำาแหน่งผู้ว่าราช 

การจังหวัดให้แก่นายแมนรัตน ์ แต่ให้ย้ายมานั่งเก้าอี้  ผวจ.

อุทัยธานี แทนเก้าอี้เดิม เมื่อ 4 มีนาคม 2560 และต่อมา 1 

ตุลาคม 2561 ย้ายไปดำารงตำาแหน่ง ผวจ.สระบุรี.

ข่าวว่า ดาราน้อย ได้ต่อยอดไปซื้อสาวเหนือมาล็อตหนึ่ง ๒๐ 

นางมาทดแทนนางรำาประจำาถิ่น ซึ่งผิวสวยหมวยอึ๋มกว่าเลย

เดินทางกลับมารีไวด์ใหม่ จนได้หนึ่งในนางรำาชุดนี้มาเป็นคู่

ชีวิต จึงได้เดินทางกลับบ้านอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เน้นตระเวนเล่น

ดนตรีลูกทุ่งกับหลากหลายวงแล้วแต่สะดวกใจไปทั่วประเทศ 

และในช่วงหนึ่งได้ตระเวนไปเล่นที่ชัยภูมิ ระพิน ภูไท ซึ่งตอน

นั้นยังไม่เป็นโล้เป็นพายถีบสามล้ออยู่ที่โคราชได้เดินทางไปพบ 

จึงได้ชักชวนให้กลับมาวงการใหม่  เพลง คุณนายโรงแรม ถึง

ได้เกิดขึ้น

ระพิน ภูไท เป็นคนสุโขทัย แต่ไปถีบสามล้อหากินอยู่

ที่พิษณุโลก ฝากตัวกับ สำาเนียง ม่วงทอง ในครั้งคราที่นำาวง  

รวมดาวกระจาย ไปแสดงที่นั่นไม่ทันได้รับปากรับคำา ระพิน

ได้ลอบขึ้นรถดนตรีเวลาเดินทางกลับ เพราะภายในรถดับไฟ

สนิทเวลาแล่นออกจากงานแสดง จนรถแล่นถึงปากน้ำาโพจึง

ได้เปิดไฟเพื่อจะได้จ่ายค่าตัวชาวคณะจากหน้ารถจนมาหลัง

รถ สำาเนียง ม่วงทอง เหลือบเห็นเข้าก็ตกใจ อุทานว่าเอ้าไอ้

สามล้อขึ้นมาได้ไง ก็เลยตามเลยหลังเที่ยงคืนแล้วถ้าไล่ลงรถ

ก็ดูจะโหดร้ายเกินไป ให้ระพินเป็นคนคอยขนของ จนมีเรื่อง

ชู้สาวกับหางเครื่องซึ่งผิดกฎของวงเลยถูกไล่ลงทั้งคู่ ตามหาง

เครื่องโคราชมาถีบสามล้อตามอาชีพถนัดอยู่ที่นั่น

ผลงานจากเพลง คุณนายโรงแรม ทำาให้ ระพิน ภูไท                                                                       

ดังระเบิดระเบ้อด้วยพลังเสียงท่ีหนักแน่น กระแทกกระท้ันแดก                                                                                      

ดันเพศตรงข้ามอย่างที่ไม่มีใครทำาได้อย่าง ฉลอง ภู่สว่าง เจ้า                                                                                     

ตัวยอมรับว่า เวลาว่างงานดนตรีมักชอบไปนั่งดื่มสุราอยู่ที่สถา 

นีรถไฟมหาชัยบ้านเกิด เห็นพนักงานรถไฟเอาโซ่ไปล่ามหัวรถ

จักรเพื่อไม่ให้มันไหลเวลาปิดสถานี ซึ่งรูปร่างของโซ่มันคล้ายๆ 

สร้อยแต่ต่างขนาดกัน จึงได้เกิดไอเดียอาศัยประสบการณ์ที่มี

อยู่เพียบได้รังสรรค์เพียงลูกทุ่งในแนวกระแทกแดกดันอย่าง

หาใครเปรียบเทียบไม่ได้ แม้ช่วงท้ายๆ ยังฝากผลงานเพลงดัง

เอาไว้ให้ สุนารี ราชสีมา ในเพลง  กลับไปถามเมียเธอดูก่อน, 

พุ่มพวง ดวงจันทร์ ในเพลง  คนดังลืมหลังควาย ซึ่งแก้เกี้ยว

กับเพลง คนงามลืมด้ามเคียว ของ ศรชัย เมฆวิเชียร

สำาหรับ คุณนายโรงแรม ครั้งล่าสุด พรพรรณ หลานย่า

โม ซึ่งเป็นนักร้องชนะเลิศชุมทางคนเด่นยุคแรกไปมีครอบครัว

เป็นฝั่งเป็นฝากับนายแพทย์ ได้กระทำาหน้าที่แม่บ้านไม่ได้มา

5บทความ

ดขึ้นมาอีกนิดครับ 

วานนี้ (๒๔ สิงหาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรม 

นูญ เสียงข้างมาก ๕ ต่อ ๔ มีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าท่ีนายกรัฐมนตรี หลัง

รับคำาร้องการดำารงตำาแหน่ง ๘ ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้

พิจารณา 

พล.อ.ประยุทธ์ ยังอยู่ในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี จน 

กว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า วาระ ๘ ปี เริ่มนับตั้งแต่

เมื่อไหร่ ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ 

ระหว่างนี้ จะต้องมีบุคคลมาทำาหน้าที่รักษาการใน

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

แล้วใครจะมาเป็นนายกฯ รักษาการ  

คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๗/๒๕๖๓ เรื่องมอบ                                                                      

หมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมน 

ตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการ

ได้หรือไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง

เรียงลำาดับตามนี้ครับ

๑.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

๒.นายวิษณุ เครืองาม 

๓.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

๔.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  

๕.นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

๖.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ฉะนั้น “ลุงป้อม” จะรักษาการแทน

หลังจากนี้ ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่ได้แล้วนะครับ “ลุงป้อม”  

ต้องรู!้ 

อย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นรักษาการนายกฯ แล้ว 

ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับ “ลุงป้อม” เคยทำาหน้าที่แทนมา

แล้ว 

ล่าสุด “ลุงตู่” เดินทางไป ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน

สหรัฐฯ สมัยพิเศษครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  พฤษภาคม 

ที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

หยุดปฏิบัติหน้าที่

“ลุงป้อม” ก็รักษาการอยู่ ๓-๔ วัน 

แต่ครั้งนี้จะรักษาการนานกว่าที่ผ่านมา 

เป็นไปได้สูงครับว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย โดยใช้

เวลาไม่นานนัก 

ไม่เกิน ๑ เดือน!

หาก ๘ ปี จบวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ก็คือจบ 

ต้องยอมรับคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคท้าย

“...คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผล

ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงาน

ของรัฐ...”

“ลุงป้อม” ก็รักษาการไป 

ขณะเดียวกันการหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องดำาเนิน

ไปเช่นกัน 

จะใช้เวลาเท่าไหร่ ใครจะมา ก็ต้องจบช่วงต้นเดือนพฤศ                                                                             

จิกายน เพื่อการประชุมเอเปก ประเทศไทยจะได้มีนายกรัฐมน 

ตรี ที่มีอำานาจเต็ม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ต้องไม่ใช่นายกฯ รักษาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อ 

ระหว่างนี้ “ลุงตู่” ยังประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในฐานะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่จะทำางานหรือตัดสินใจ

ในฐานะนายกรัฐมนตรีมิได้ 

ก็ดำารงสถานะน้ีไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย 

หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปในอีก ๒ ทาง คือ 

นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๖๐ คือวันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๖๐ วาระ ๘ ปี จะไปสิ้นสุดในวันที่ ๕  เมษายน 

๒๕๖๘

และหากนับจากวันโปรดเกล้าฯ เป็นนายกรัฐมนตรี วันที่                                                                   

๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ วาระ ๘ ปี ก็จะสิ้นสุดวันที่ ๘ มิถุนายน 

๒๕๗๐

ทั้ง ๒ ทางนี้ “ลุงตู่” จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ต่อ 

ไปจนมีการเลือกตั้งใหม่ช่วงกลางปีหน้า 

หลังจากนั้นจะได้เป็นนายกฯ ต่ออีกหรือไม่ อยู่ที่ผลการ

เลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาล 

หากศาลวินิจฉัยว่าจบที่ ปี ๒๕๖๘ ก็ไม่เหมาะที่ “ลุงตู่” 

จะเป็นนายกฯ หลังเลือกตั้ง เพราะอยู่ต่อได้ไม่เกิน ๒ ปีเท่านั้น 

และไม่คิดว่าจะมีใครไปหาเสียงเพื่อเป็นนายกฯ แค่ ๒ ปี 

หากวินิจฉัยว่าจบในปี ๒๕๗๐ ดูไทม์ไลน์แล้ว ยังเป็นนา

ยกฯ จนครบวาระได้ แต่อย่างที่บอก อยู่ที่ผลการเลือกตั้ง และ

การจัดตั้งรัฐบาล 

มาถึงประเด็นสำาคัญ การท่ีศาลรัฐธรรมนูญส่ังหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ มีแนวโน้มว่าคำาวินิจฉัยหลังจากนี้จะเป็นเช่นไร?

คำาตอบคือ จากสถิติหลายๆ คดีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ ต้อง

พ้นจากตำาแหน่งครับ 

เช่นกรณีของ เทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ 

สำาลี รักสุทธี อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย 

ถ้ายึดบรรทัดฐานเดียวกันในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง มีนับสิบคดีครับ ที่ศาลสั่งหยุด

ปฏิบัติหน้าที่แล้วสอยทีหลัง 

น้อยมากที่จะรอด 

แต่ก็มีกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้อง โดยไม่สั่งยุติการ

ปฏิบัติหน้าที่ แต่ถูกสอยในภายหลัง เช่นกรณีสิระ เจนจาคะ 

อดีต ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ

ฉะนั้นก็ยังไม่อาจสรุปได้ว่า “ลุงตู่” ถูกสอยแน่ๆ 

รอฟังคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ออกมาอย่างไรก็ต้อง

เป็นไปตามน้ัน ท่ีต้องย้ำาเพราะหากไม่เคารพอะไรกันเลย บ้าน

เมืองมีแต่จะวุ่นวาย 

แต่ตงิดๆ ตรงที่ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” รองนายกรัฐ 

มนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พูด

กับนักข่าวว่า

“...ไม่ตกใจ เพราะรับทราบเรื่องนี้จากสื่อล่วงหน้าหมด

แล้ว ไม่ว่าจะออกมาในสถานการณ์แบบไหน...”

“...และในที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมก็มี

การพูดคุยกัน มีแจ้งให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไร รู้ล่วงหน้า

ในมุมว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ทั้งอันดับแรก อันดับสอง 

อันดับสาม...” 

ไม่ทราบรู้ล่วงหน้าเรื่องอะไร แต่หากเป็นคำาสั่งศาลรัฐ 

ธรรมนูญ ถือว่าเป็นปัญหาครับ 

คำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญหรือคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  

หากใครมาพูดว่ารู้ล่วงหน้า ก็เท่ากับมีการแทรกแซง ไม่เป็น

ผลดีต่อศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน

แต่หากสิ่งที่รู้ล่วงหน้านั้น เป็นแนวทาง หรือสิ่งที่คาด

การณ์ว่าจะเกิด หนึ่ง สอง สาม สี่ ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา 

ฉะน้ันในสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเข้มข้นแบบน้ี อย่า

ให้มีความสับสนเพิ่มเติมขึ้นมา เพราะมีคนพร้อมหยิบเอาไป

เป็นชนวนจุดเชื้อความไม่พอใจอยู่แล้ว 

ครับ... 

ปัดฝุ่นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กันอีกครั้ง

เพื่อไทยมี ๓ คน สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, ชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์, ชัยเกษม นิติสิริ 

ประชาธิปัตย์ คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ภูมิใจไทย มี อนุทิน ชาญวีรกูล 

หาก “ลุงตู่” ไป นี่คือคนที่จะมา

ส่วนนายกฯ ก๊อกสอง อย่าไปไกลครับ ไม่คุ้มกับความ

วุ่นวายที่จะตามมา.

หยุดปฏิบัติหน้าที่

รอความ ชัดเจน มาบรรจบ

เคารพ ตุลาการ ทหารกล้า

เป็นลูกน้องพี่ชายสบายอุรา

ช่วงฝนมา หลบฝน น่าสนใจ

ลดอุณหภูมิการเมืองพอเหมาะ

ผู้ค้านแย้ง เย้ยเยาะ ยินดีใหญ่

ถอยหลัง เร่งโลด กระโดดไกล

อุปสรรค บันได มิใช่กำาแพง

นักสร้างแห่งลุ่มแม่น้ำาท่าจีน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

* จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงเธอจะใส่ทองเส้นโต

เท่าโซ่รถไฟ จะขี่รถเก๋งเรือบินหรือเดินดินไป สวมสร้อยเพชร

เม็ดโตเท่าไข่ ราคาแค่ไหนฉันก็ไม่มอง

จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปแล เพราะเธอเคยฝากแผล

ให้ไว้จนใจกลัดหนอง จะเป็นคุณหญิงคุณนายฉันก็ไม่มอง ถึง

อย่างไรเธอก็ยังต้องได้ชื่อว่าคนสองใจทุกวัน

ก่อนอยู่บ้านนา เขาเรียกกันว่าอีกลอย มาอยู่กรุงเทพมี

ผัวนายร้อยเปลี่ยนจากกลอยมาเป็นแรมจันทร์ แรมจันทร์แรม

ใจ ดีดีไปตัวใครตัวมัน ซื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทัน ช้ําช่างมันนึกว่า

ฝันเลยไป

จะจ้างสักพัน ฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงตัวจะหุ้มทองไม่มอง

ให้ โง่ทําไม สักวันเถิดหนาน้ําตาจะนองหน้าใคร เขาไม่แลแล้ว

คงจะได้ขึ้นชื่อคุณนายประจําโรงแรม

ฉลอง ภู่สว่าง ผู้แต่งเพลง คุณนายโรงแรม เพลงนี้คือ  

“นักสร้างแห่งลุ่มแม่น้ำาท่าจีน” เขาได้ทิ้งมรดกสร้างนักร้องลูก                                                                           

ทุ่งทิ้งไว้ในวงการมากมาย นอกจากเจ้าของเพลง คุณนายโรง 

แรม ที่ชื่อ ระพิน ภูไท แล้วยังมีคนดังเกิดจากเพลงของเขายาว

เป็นหางว่าว จีรพันธ์ วีระพงษ์ จากเพลง ไก่นาตาฟาง, ศร

ชัย เมฆวิเชียร จากเพลง อ้อนจันทร์, เสกศักดิ์ ภู่กันทอง จาก

เพลง ขันหมากเศรษฐี, ชายธง ทรงพล จากเพลง ผู้หญิงหน้า

เงิน, ภูษิต ภู่สว่าง จากเพลง กัมพูชาที่รัก, สันติ ดวงสว่าง 

จากเพลง จูบไม่หวาน, คัฑลียา มารศรี จากเพลง รอยแผล

เป็น แม้แต่ กรุง ศรีวิไล ก็เอาเพลง ปูไข่ไก่หลง ของเขาไปก่อ

ร่างสร้างตัวเป็นวงดนตรี  ซุปเปอร์ลูกทุ่ง หลังจากว่างเว้นจาก

งานแสดงหนัง ก่อนจะมายึดอาชีพนักการเมืองอยู่ในปัจจุบัน

จากหนุ่มตังเกแห่งบางโทรัด มหาชัย เริ่มต้นชีวิตคน

ดนตรีจากการเป็นทหารเกณฑ์ประจำาการทหารเรืออยู่สัตหีบ 

ถูก จ๋อง หน้าจ๋อย โฆษกวงดุริยางค์ทหารเรือชวนเข้าร่วมวง  

เมื่อตอนเป็นไอ้เณรขึ้นไปร้องเพลงโชว์เพื่อนๆ ทหารใหม่ได้

ฝึกวิทยายุทธ์เครื่องเป่า โดยเฉพาะแซ็กโซโฟนเป็นช่วงที่ครู

ประชาบาลหนองตำาลึงเกิดไอเดียช่วยเหลือลูกศิษย์หญิง หลัง

จากจบการศึกษาภาคบังคับ ป.๔ แล้วกลับบ้านไปทำานาปีละ 

๓-๔ เดือน แล้วปล่อยเวลาอีก ๗-๘ เดือนเวิ้งว้างว่างเปล่า เอา

มาผัดหน้าทาแป้งฝึกรำาเข้าจังหวะตั้งคณะรำาวง  ดาราน้อย ขึ้น 

ฉลอง ภู่สว่าง ก็เลยได้ โอกาสไซด์ไลน์มาเป็นกองเชียร์รำาวง 

นั่นคือจุดเริ่มต้น

ตระเวนเล่น (แซ็กโซโฟน) เชียร์รำาวงอยู่กับคณะ ดารา

น้อย ในละแวกย่านชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จนพ้นประจำา

การทหารเกณฑ์ก็สมัครต่อเป็นจ่าสำารองอยู่อีกระยะหน่ึง จึงคืน

ถิ่นกลับบ้านบางโทรัดสืบสานงานตังเกประจำาตระกูล จนทราบ

5 อธิบดีคลองหลอดคนใหม่

ยุ่มย่ามในวงการเพลง จนผ่านวัยสาวไปหลายสิบปียังอดมิได้ที่

จะขออนุญาตสามีนำาเพลงนี้มาเปิดอัลบั้ม  ทั้งที่ตนเองเป็นนัก

ร้องหญิง แต่ก็ได้รับการยอมรับจากนักฟังเพลงลูกทุ่งได้เป็น

อย่างดี นี่คืออิทธิพลของเพลงดังที่ ฉลอง  ภู่สว่าง ได้รังสรรค์

เอาไว้

บั้นปลายชีวิตที่ปราศจากรางวัลเชิดชูเกียรติใดๆ เพราะ

วงการมายาจึงมีแต่พวกมายาชูหน้าชูคอ คนสมถะเรียบง่าย

เจียมเนื้อเจียมตัว ไม่ชอบปรากฏตัวออกสังคม นอกจากงานใน

หน้าที่ เขาจึงถูกลืมเลือนไป ทั้งๆ ที่แท้ผลงานเพลงของเขาที่

ปรากฏอยู่หลากหลายนั้นคือ ศิลปินแห่งชาติ สายลูกทุ่งคนไหน

ก็หาเทียบเทียมเขาได้ยาก เขาจบชีวิตลงโดยสงบที่บ้านภรรยา

ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ อย่างน่าเสียดายจริงๆ

ส่วน ระพิน ภูไท นั้นบั้นปลายชีวิตไปอาศัยอยู่กับคู่ชีวิต

คนสุดท้าย ลูกสาวเจ้าของซ่องมหาชัย เมืองต้นเพลง  คุณนาย

โรงแรม และจบชีวิตลงด้วยโรคบาดทะยัก เพราะเวลาฝนตก

เขาไปย่องๆ ตีกบตามคิ้วถนนแล้วโชคร้ายถูกตะปูตำาแล้วไม่มี

ปัญญาไปหาหมอ จบชีวิตลงอย่างอนาถแม้แต่โลงที่จะใส่ศพยัง

ต้องเรี่ยไรคนในวงการให้วุ่นวาย เฮ้อ..... 

หนุ่ม หนองรี

* ป.ล. ดาราน้อย เป็นสำานักตักศิลาของคนในวงการ

เพลงลูกทุ่งภาคตะวันออก นอกจาก ฉลอง ภู่สว่าง แล้วยังมี  

บุปผา สายชล, ชาตรี ศรีชล, พนม นพพร และ เรียม ดารา

น้อย

 

ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเห็นโซ่รถไฟบ้างหรือเปล่าครับ   

ได้ยินเพลงคุณนายโรงแรมทีไรผมนึกถึงโซ่รถไฟทุกทีเลย  ใส่

ทองเท่าโซ่รถไฟมีหวังคอหักครับ ฮ่าๆๆๆๆ 

โซ่รถไฟมีจริงนะครับ คล้องอยู่ระหว่างข้อต่อตู้รถไฟ 

เน้ือเพลงเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า ต่อให้ใส่สร้อยทอง

โตเท่าโซ่รถไฟ ต่อให้รวยล้นฟ้าแค่ไหนก็ไม่มอง คนช้ํารักมากก็

แบบนี้แหละครับ ฮ่าๆๆๆ 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

* สักวานั่นไฟป่าเผาพินาศ     

นั่นหลายชาติน้ำาท่วมพาฉิบหาย

นั่นหลายชาติรบพุ่งกันวุ่นวาย 

นั่นก่อการร้ายจลาจลปล้นชิงกัน

อันแผ่นดินถิ่นนี้ของเราผอง

แผ่นดินทองสงัดสงบแสนสุขสันต์ 

ขออย่าแซะแคะไค้ให้ชังกัน  

ขอคงมั่นชาติศาสน์กษัตริย์มัดใจเอยฯ

    ป.ปฏัก

ชั

เ

แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ 



มื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ได้เปิดเผยผล

สำ�รวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย หรือ 

Thailand Internet User Behavior ประจำ�ปี 2565 ซึ่งถือ

เป็นก�รสำ�รวจที่ทำ�ม�ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว

โดยก�รสำ�รวจได้พบเทรนด์ที่น่�สนใจม�กม�ย ขอ

สรุปคร่�วๆ ม�ให้อ่�นกันอีกครั้ง

เร่ิมจ�กเทรนด์เรื่องกิจกรรมออนไลน์ของคนไทยพบว่�                                                         

สิ่งที่ได้รับคว�มนิยมม�กขึ้นก็คือ ก�รใช้ออนไลน์เพื่อคว�ม

บันเทิง อย่�งก�รดูหนัง ฟังเพลง, ก�รซ้ือข�ยของออนไลน์,                                                                               

ก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน และก�รอ่�นข่�ว โพสต์ บทคว�ม 

หนังสือ 

ขณะที่กิจกรรมออนไลน์ที่มีแนวโน้มลดลงและอ�จ

ห�ยไปในอน�คต ได้แก่ ก�รค้นห�ข้อมูล search engine, 

ก�รรับส่งอีเมล เช่นเดียวกับกิจกรรมก�รด�วน์ โหลดซอฟต์ 

แวร์ เพลง ละคร เกม เพื่อเก็บไว้ดูย้อนหลัง ในอน�คตก็อ�จ

ไม่มีอีกแล้ว เพร�ะถูกแทนที่โดย  Streaming ที่ส�ม�รถชม

ได้แบบ Real time และย้อนหลังได้ผ่�นแพลตฟอร์มนั้นๆ

ส่วนเรื่องกลุ่มอ�ยุของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่� ในปีน้ี                                                                                    

Gen Y (ช่วงอ�ยุ 22-41 ปี) กลับม�ครองแชมป์ใช้อินเทอร์ 

เน็ตต่อวันม�กที่สุด 8 ชั่วโมง 55 น�ที แซงหน้� Gen Z 

(อ�ยุน้อยกว่� 22 ปี) อดีตแชมป์ 1 สมัย ที่ลงม�อันดับ 2 ใช้

อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 24 น�ที ต�มด้วย Gen X (ช่วง

อ�ยุ 42-57 ปี) 5 ชั่วโมง 52 น�ที และ Baby Boomers 

ขึ้นไป (ช่วงอ�ยุ 58 ปีขึ้นไป) 3 ชั่วโมง 21 น�ที ขณะที่ภ�พ

รวมพบว่� คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 4 น�ที

แต่ถ้�ลงลึกไปเรื่องของกิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต พบ

ว่� คนไทยนิยมใช้เน็ตเพื่อปรึกษ�และรับบริก�รท�งก�ร

แพทย์ (จองคิว, ปรึกษ�แพทย์) ม�กที่สุด 86.16% รองลง

ม�คือ เพื่อติดต่อสื่อส�ร 65.70% ดูร�ยก�รโทรทัศน์/คลิป/

ดูหนัง/ฟังเพลง 41.51% ดูถ่�ยทอดสดเพื่อซื้อสินค้�และ

บริก�ร (Live Commerce) 34.10% ทำ�ธุรกรรมท�งก�ร

เงิน 31.29% อ่�นโพสต์/ข่�ว/บทคว�ม/หนังสือออนไลน์ 

29.51% รับ-ส่งอีเมล 26.62% ช็อปปิ้งออนไลน์ 24.55% 

ทำ�ง�น/ประชุมออนไลน์ 20.67% และเล่นเกมออนไลน์ 

18.75% ต�มลำ�ดับ

โดยประเด็นที่น่�จับต�คือ แม้กิจกรรมก�รดู Live 

Commerce จะเป็นกิจกรรมที่นำ�ม�สำ�รวจในปีนี้เป็นปีแรก 

แต่กลับติด TOP 5 กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตที่คนไทยทำ�

ม�กที่สุด สะท้อนให้เห็นว่� Live Commerce เป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่น่�จับต�ว่�เป็นสิ่งที่คนไทยให้คว�มนิยมม�กขึ้น 

โดยกลุ่มคนที่เข้�ชมม�กที่สุดคือ Gen Y รับชมม�กที่สุดถึง 

64.65% และเพศหญิงรับชมม�กกว่�เพศช�ย นี่จึงทำ�ให้ 

Gen Y ครองแชมป์ “นักช็อปออนไลน์”

โดยประเภทสินค้�ที่ Gen Y เลือกซื้อม�กที่สุดคือ 

เสื้อผ้� รองเท้� อุปกรณ์กีฬ� เครื่องประดับ ม�กที่สุด รอง

ลงม�คือ เครื่องสำ�อ�ง โดยเหตุผลที่ซื้อสินค้�ออนไลน์ ส่วน

ใหญ่เลือกซื้อ เพร�ะร�ค�ถูก 63.10% คว�มหล�กหล�ย

ของสินค้� 58.73% แพลตฟอร์มใช้ง�นง่�ย 45.81% ก�ร

จัดโปรโมชั่น  และค่�จัดส่งถูกหรือฟรี 34.10% โดยช่อง

ท�งที่คนไทยเลือกซื้อออนไลน์ม�กที่สุด คือ e-Marketplace 

(เช่น Shopee, Lazada, Kaidee) 75.99% รองลงม�คือ                                                                      

Facebook 61.51% Website 39.7% LINE 31.04% 

Instagram 12.95% และ Twitter 3.81%

จ�กข้อมูลที่สำ�รวจออกม� จะพบว่� พฤติกรรมก�ร

ซื้อสินค้�ของคนไทยในยุคนี้สนใจก�รซื้อสินค้�ผ่�นพ่อค้�

แม่ค้�โดยตรง ผ่�นก�รรับชมไลฟ์ ซึ่งห�กใครต้องก�รเพิ่ม

ยอดข�ยสินค้� ก�รไลฟ์สดจะกล�ยเป็นเครื่องมือสำ�คัญใน                                                                              

ก�รแย่งชิงเม็ดเงินของผู้ซ้ือ ซ่ึงวิธีก�รน้ีแตกต่�งจ�กวิธีก�ร                                                                                    

ข�ยออนไลน์สมัยก่อน ท่ีเป็นข�ยในรูปแบบ Web Commerce 

ซึ่งไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่�งคนซื้อกับคนข�ย

ดังน้ันด้วยกระแสคว�มนิยมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของวิธีก�รข�ย

แบบ Live Commerce เชื่อว่�ทุกแบรนด์อ�จจะต้องมองก�ร

ไลฟ์สดเป็นก�รเพ่ิมโอก�สในก�รข�ยของ เพร�ะเชื่อว่�คน

ไทยชอบท่ีจะมีก�รติดต่อสัมพันธ์กับผู้ข�ยโดยตรง โดยเฉพ�ะ

ก�รสอบถ�มข้อมูลเฉพ�ะของสินค้�โดยตรง และเทรนด์น้ีจะ

กล�ยเป็นก�รข�ยของออนไลน์ท่ีเป็นกระแสหลักต่อไป. 

     

วงนี้พูดเรื่องเหมืองทิพย์กันเยอะมากๆๆๆ  แต่                                                             

คงใช้ไม่ได้กับ บมจ.ซิก้� อินโนเวชั่น หรือ ZIGA                                                                                

เพร�ะของเค�้..ของจรงิไมจ่กต�  “เสีย่หนุย่-ศภุกจิ”                                                       

นอนยันยืนยัน ZIGA มี

เหมืองจริงเครื่องจริง ตั้ง

อยู่ที่ตึกซิก้�เอฟซี ถนน

สุขสวัสดิ์ พร้อมเปิดให้

พิสูจน์ดูได้ตลอดเวล� แถม

ยังประก�ศลั่น แม้ช่วงนี้

กระแสสกุลดิจิทัลอ�จจะไม่                                          

ปัง แต่ ZIGA พร้อมปรับ                                     

กลยุทธ์รับมือม�อย่�งต่อ                                         

เนื่อง เอ�เป็นว่�สถ�นก�รณ์ 

พร้อมลุยเมื่อไหร่ รับรอง

เสี่ยหนุ่ยสั่งลุยทันที. 
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เสี่ยสั่งลุย

เศรษฐกิจ

ช่

เ  

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ศุภกิจ

งามจิตรเจริญ

พาณิชย์เคาะขึ้นราคา1บาท	
บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป3ยี่ห้อดัง/ดีเดย์25ส.ค.65
ไทยโพสต์ • พาณิชย์ ไฟเขียว “บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป” ปรับขึ้นราคา

ขายไม่เกินซองละ 1 บาท นำาร่อง 3 ยี่ห้อดัง “มาม่า-ไวไว-ยำายำา” 

เริ่ม 25 ส.ค.นี้ หลังผู้ประกอบการโอดต้นทุนทะยานไม่หยุด ระบุ

หากต้นทุนลดลงต้องปรับราคาลงด้วย ด้านผู้ประกอบการแจงยัง

ดีกว่าไม่ได้ปรับเลย

น�ยวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม 

อธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยใน เปิดเผย

ว่� กรมได้ประชุมร่วมกับผู้ผลิต

บะหม่ีก่ึงสำ�เร็จรูป 3 ร�ย ได้แก่ 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด 

(มห�ชน) ตร�ม�ม่�, บริษัท โรง 

ง�นผลิตภัณฑ์อ�ห�รไทย จำ�กัด 

ตร�ไวไว และบริษัท วันไทย 

อุตส�หกรรม อ�ห�ร จำ�กัด ตร�

ยำ�ยำ� เพื่อพิจ�รณ�กรณีท่ีผู้ผลิต

ย่ืนขอปรับข้ึนร�ค�แบบซอง

จ�ก 6 บ�ทเป็น 8 บ�ท โดย

หลังจ�กพิจ�รณ�ต้นทุนร่วมกัน

อย่�งละเอียดแล้ว เห็นว่�ต้นทุน

ปรับเพ่ิมข้ึนจริง จึงได้อนุมัติให้

ปรับข้ึนร�ค�ท้ัง 3 ร�ย ไม่เกิน 

1 บ�ทต่อซองสำ�หรับขน�ดปกติ 

ส่วนร�ยก�รอื่นไม่อนุมัติให้ปรับ

ขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.

2565

“ร�ค�ท่ีผู้ผลิต ท่ีย่ืนขอ

ม� 8 บ�ทถือว่�สูงไป จึงอนุมัติ

ให้ข้ึนได้ไม่เกิน 1 บ�ทต่อซอง 

หรือสูงสุดไม่เกินซองละ 7 บ�ท                                            

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

รฟม.ลุยเปิดซองด้านเทคนิค  

ฉลุย2บิ๊กรับเหมาชิงเค้กสีส้ม

ขยายจุดรับฝากเงิน • ธน�ค�รซีไอเอ็มบี  ไทย ขย�ยจุดรับฝ�กเงินสดอีกกว่� 20,000 จุด ผ่�นตู้เติม

ดี และจุดให้บริก�รเติมดีทั่วประเทศ เพิ่มคว�มสะดวกให้ผู้ถือเงินสด ส�ม�รถฝ�กเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร  

ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ที่ตู้เติมดีใกล้บ้�น ที่ทำ�ง�น หรือสถ�นประกอบก�ร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอีกท�ง

เลือกหนึ่ง เหม�ะกับผู้ฝ�กเงินที่ไม่สะดวกเดินท�งม�ส�ข�ธน�ค�ร.

พระรามเก้า • ร�ยง�นข่�วก�ร

รถไฟฟ้�ขนส่งมวลชนแห่งประ                                                  

เทศไทย (รฟม.) แจ้งว่� รฟม.

และคณะกรรมก�รคัดเลือกต�ม                                                  

ม�ตร� 36 แห่งพระร�ชบัญญัติ                                                     

ก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐและเอกชน  

พ.ศ.2562 โครงก�รรถไฟฟ้� 

ส�ยสีส้ม ช่วงบ�งขุนนนท์-มีนบุรี   

(สุวินทวงศ์) (คณะกรรมก�รคัด

เลือกฯ) ได้เปิดซองข้อเสนอซอง

ที่ 2 ข้อเสนอด้�นเทคนิคของ

เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ร�ยที่ผ่�น

ก�รพิจ�รณ�ข้อเสนอซองที่ 1 

ด้�นคุณสมบัติทั้ง 2 ร�ย ได้แก่ 

1.บริษัท ท�งด่วนและรถไฟฟ้�

กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) และ 

2.ITD Group 

สำ�หรับก�รเปิดซองข้อเสนอ                                                 

ซองที่ 2 ครั้งนี้ รฟม.และคณะ                                            

กรรมก�รคัดเลือกฯ ได้เชิญผู้                                            

สังเกตก�รณ์ต�มข้อตกลงคุณธรรม 

และผู้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ข้อเสนอ

ซองที่ 1 เข้�ร่วม เพื่อตรวจสอบ

คว�มถูกต้องของเอกส�ร และ

ร่วมเป็นสักขีพย�น รฟม.และ

คณะกรรมก�รคัดเลือกฯ จะ

พิจ�รณ�ข้อเสนอและดำ�เนิน

ก�รต�มข้ันตอนในพระร�ชบัญญัติ                            

ก�รร่วมลงทุนระหว่�งรัฐและ

เอกชน พ.ศ.2562 โดยเคร่งครัด

ต่อไป สำ�หรับโครงก�รรถไฟฟ้�

ส�ยสีส้มวงเงิน 1.4 แสนล้�น

บ�ท แบ่งเป็น ค่�จัดกรรมสิทธิ์

ที่ดิน 1.4 หมื่นล้�นบ�ท ค่�ง�น

โยธ� 9.6 หมื่นล้�นบ�ท และ

ค่�ง�นระบบรถไฟฟ้� ขบวนรถ 

ไฟฟ้�บริห�รก�รเดินรถ ซ่อมบำ�รุง 

3.2 หมื่นล้�นบ�ท.  

ทล.กางแผนขยาย 4 เลนภาคอีสานคืบ 28% 

ร�ยง�นข่�วจ�กกรมท�งหลวง (ทล.) แจ้งว่� สำ�นัก

ก่อสร้�งท�งที่ 2 ได้ดำ�เนินโครงก�รก่อสร้�งท�งหลวงหม�ยเลข 

228 ส�ย อ.ศรีบุญเรือง-บ.วังหมื่น จ.หนองบัวลำ�ภู ช่วงระหว่�ง 

กม.59+374-กม.84+617 ระยะท�ง 25.243 กิโลเมตร (กม.) งบ

ประม�ณ 949 บ�ท ปัจจุบันมีผลง�นคว�มก้�วหน้�กว่� 28% ค�ด

แล้วเสร็จ พ.ย.66 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รเดินท�งเชื่อม 4 จังหวัด

อีส�น ได้แก่ จ.ขอนแก่น หนองบัวลำ�ภู อุดรธ�นี และเลย

พาณิชย์ปลดล็อกต่อใบอนุญาต

น�ยพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมก�รค้�ต่�งประเทศ 

เปิดเผยว่� ได้นำ�ร่องพัฒน�ระบบก�รต่ออ�ยุใบทะเบียนผู้ทำ�ก�ร

ค้�ข�ออก ซึ่งสินค้�ม�ตรฐ�นและใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

ตรวจสอบม�ตรฐ�นสินค้�และผู้ตรวจสอบม�ตรฐ�นสินค้� ต�ม 

พ.ร.บ.ม�ตรฐ�นสินค้�ข�ออก พ.ศ.2503 ซึ่งกำ�หนดให้ต้องดำ�เนิน

ก�รต่ออ�ยุใบทะเบียนและใบอนุญ�ตเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้

สอดคล้องกับพระร�ชกฤษฎีก�ก�รกำ�หนดให้ผู้รับใบอนุญ�ตชำ�ระ

ค่�ธรรมเนียมก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ตแทนก�รยื่นคำ�ขอต่ออ�ยุใบ

อนุญ�ต พ.ศ.2564 หรือที่เรียกว่�ระบบ “จ่�ยปุ๊บ ต่อปั๊บ”

NT เดินหน้าพัฒนา 5 ธุรกิจตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

ร�ยง�นข่�วจ�ก บมจ.โทรคมน�คมแห่งช�ติ  หรือ ‘เอ็นที’ แจ้ง                                                                                                     

ว่� หลังควบรวม CAT และ TOT ทำ�ให้เป็นบริษัทท่ีมีโครงข่�ยโทร 

คมน�คมท่ีครบวงจรม�กท่ีสุดในประเทศไทย ล่�สุดได้เดินหน้�พัฒน� 5 

ธุรกิจบริก�รตอบโจทย์ทุกคว�มต้องก�รในยุคดิจิทัล ไม่ว่�จะเป็นธุรกิจ

ด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นดิจิทัล ธุรกิจระหว่�งประเทศ ธุรกิจโทรศัพท์

ประจำ�ท่ีและบรอดแบนด์ รวมถึงธุรกิจสื่อส�รไร้ส�ย และธุรกิจด้�น

ดิจิทัล เน้นก�รบริห�รต้นทุน ลดร�ยจ่�ยเพ่ิมร�ยได้ เสริมศักยภ�พใน

ก�รแข่งขันกับคู่แข่งในตล�ด มุ่งเน้นให้บริก�รประช�ชนด้�นดิจิทัลและ

โทรคมน�คมท่ีมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และลดช่วยลดคว�มซ้ำ�ซ้อนในก�รลงทุนของภ�ครัฐ

‘เมโทร มอลล์’ ผุดสั่งอาหารผ่านไลน์ 

น�ยวิทสุวัฒน์ อำ�ค�เพท กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แบง

คอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) ผู้ให้บริก�รสื่อโฆษณ�และ

พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้� MRT รวมถึง Metro Mall เปิดเผย

ว่� Metro Mall แหล่งรวมร้�นค้� ช็อป ชิม ชิล ในสถ�นีรถไฟฟ้� 

MRT ร่วมกับบริษัท คล�วด์ คิทเช่น เจ้�ของแพลตฟอร์ม “Foodie” 

เปิดบริก�ร Metro Mall Delivery เพื่อเพ่ิมท�งเลือกใหม่ และคว�ม

สะดวกให้ผู้ใช้รถไฟฟ้� MRT และผู้พักอ�ศัยในละแวกสถ�นีรถไฟฟ้� 

ในก�รส่ังอ�ห�รและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้�จ�กร้�นต่�งๆ ภ�ยใน 

Metro Mall ท้ัง 8 สถ�นี ได้ผ่�นบัญชีไลน์ “Metro Mall Bangkok” 

พรอสเพค รีท โชว์ Q2/65 รายได้แกร่ง

น�งส�วอรอนงค์ ชัยธง ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท 

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำ�กัด ในฐ�นะผู้จัดก�รกองทรัสต์ เปิด                                                                                            

เผยว่� ผลก�รดำ�เนินง�นไตรม�ส 2/2565 ยังแข็งแกร่ง มีร�ยได้

รวม 111.1 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กไตรม�สก่อนหน้� 1.56% และมี

กำ�ไรจ�กก�รลงทุนสุทธิ 71.04 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 0.17% แนวโน้ม                                                                                        

ครึ่งปีหลัง ภ�พรวมตล�ดคลังสินค้�และโรงง�นยังคงสดใส ด้วย                                                                                      

ปัจจัยเชิงบวก อ�ทิ ก�รผ่อนปรนม�ตรก�รก�รเดินท�ง สถ�น 

ก�รณ์เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ส่งออกที่เติบโตขึ้น.

เพร�ะต้องคำ�นึงถึงพ่ีน้องประช�ชน 

ภ�ยใต้นโยบ�ยวิน-วิน โมเดล ท่ี

ผู้ผลิตอยู่ได้ และประช�ชนต้อง

ไม่ได้รับผลกระทบม�กจนเกิน

ไป” น�ยวัฒนศักย์กล่�ว

ท้ังน้ี กรมยังได้เพ่ิมเงื่อนไข

ให้ผู้ผลิตปฏิบัติคือ ถ้�ต้นทุนวัตถุ  

ดิบลดลงก็ต้องปรับลดร�ค�ลง

ม� โดยกรมจะมีก�รติดต�มอย่�ง

ใกล้ชิด และจะมีหนังสือแจ้งให้

ผู้ผลิตปรับลดร�ค�ต่อไปห�กมี

กรณีเกิดข้ึน และห�กกรมแจ้งผู้

ผลิตไปแล้ว แต่ผู้ผลิตไม่ปรับลด

ร�ค�ลงจะเป็นก�รเข้�ข่�ยข�ย

สินค้�แพงเกินสมควร มีโทษต�ม 

พ.ร.บ.ว่�ด้วยร�ค�สินค้�และ

บริก�ร ม.26 และ 29

สำ�หรับผู้ผลิตอีก 2 ร�ยท่ี

เหลือคือ บริษัท นิชชิน ฟูดส์ (ไทย

แลนด์) จำ�กัด ตร�นิชชิน และบริษัท                                                 

โชคชัยพิบูล จำ�กัด ตร�ซื่อสัตย์ จะ

พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์เดียวกันน้ี 

โดยล่�สุดนิชชินได้ยื่นร�ยละเอียด

ต้นทุนเข้�ม�ม�ครบถ้วนแล้ว กรม

จะพิจ�รณ�ต่อไป ส่วนซื่อสัตย์ยัง

ไม่ได้ยื่นร�ยละเอียดเข้�ม�

น�ยพันธ์ พะเนียงเวทย์                                       

ผู้จัดก�รสำ�นักผู้อำ�นวยก�ร บริษัท                                     

ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มห�                                            

ชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป                                                

ม�ม่� กล่�วว่� ห�กมองในจุด

ที่ผู้ผลิตขอปรับขึ้นร�ค�ไป 8 

บ�ทต่อซอง ได้ปรับไม่เกิน 1 

บ�ท หรือไม่เกิน 7 บ�ทต่อซอง                                                  

แทนที่จะออกอ�ก�รตื่นตกใจม�กกว่�นักลงทุนไทย กลับพบว่�

นักลงทุนต่�งช�ติไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่�งใด ยังคงเป็นผู้ซื้อหลัก

ในตล�ดเหมือนเดิม ดังนั้น แม้นักลงทุนทั่วไปจะมีก�รข�ยหุ้น

ออกม�กถึง 1,808.51 ล้�นบ�ท นักลงทุนต่�งช�ติก็รับซื้อไป

เกือบทั้งหมด โดยซ้ือไป 1,708.74 ล้�นบ�ท ที่เหลือแบ่งให้ท�ง

โบรกเกอร์รับไป ผลออกม�ตล�ดผันผวนลงม�ปิดในแดนลบ แต่

ก็ลบน้อยม�ก ลบแค่ 2.02 จุด วอลุ่มยังคงหน�ต�ที่ 82,621.36 

ล้�นบ�ท แสดงว่�ตล�ดยังมีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ทำ�ให้มองตล�ด

ยังดูดีส�ม�รถเลือกลงทุนได้ต่อไป

แม้ว่�ก�รเมืองจะเป็นปัจจัยกดตล�ดอยู่ก็ต�ม น่ันเป็นเกม

ก�รเมืองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวล� เพร�ะระบบก�รเมืองท่ีมี 2 ฝ่�ย 

ทำ�ให้ย�กท่ีจะให้มีก�รร่วมแรงร่วมใจกันทำ�ง�นเพื่อประเทศและ

คนส่วนรวม กลับมีแต่จะคิดหวังเพื่อให้ประโยชน์ท�งกลุ่มของตน                                                                               

ทำ�ให้ย�กต่อก�รบริห�รประเทศ ย่ิงมีปัจจัยจ�กภ�ยนอกเข้�ม�

กดดันด้วย ก�รบริห�รประเทศก็จะทำ�ให้ย�กม�กข้ึน แต่น่ันก็

เป็นแค่ปัจจัยลบท�งจิตวิทย� สำ�หรับไทยในปัจจุบันยังคงพบว่�มี

ปัจจัยบวกหนุนตล�ดอยู่ม�ก แค่ดูผลและก�รประเมินก�รเติบโต

ของเศรษฐกิจ จะพบว่�ไทยยังมีก�รเติบโตของเศรษฐกิจดี ท้ังท�ง

สภ�พัฒน์ และ ธปท. ก็ออกม�ร�ยง�นผลก�รเติบโตของเศรษฐกิจ

ไทยในคร่ึงปีแรกว่�โต 2.4% และยังค�ดว่�ตลอดปีจะโตได้ 3-3.5% 

ทำ�ให้ธุรกิจในตล�ดยังมีกำ�ไรดี จึงยังลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่�มอง ในกลุ่มพลัง 

ง�นร�ค�น้ำ�มันเร่ิมปรับสูงข้ึนอีก ย่อม

ดีกับธุรกิจน้ี จึงน่�มองท่ี ACC, AGE 

และ GPSC กลุ่มธน�ค�รเมื่อเศรษฐกิจ

โต ธุรกิจจะโตต�ม น่�มองท่ี BBL, KTB 

และ SCB กลุ่มขนส่ง แค่ก�รส่งออกยัง

ดีธุรกิจก็จะมีกำ�ไรสูง น่�มองท่ี BIOTEC, 

JWD และ KEX กลุ่มรถยนต์มีก�รเติบโต

ดีเช่นกัน น่�มองท่ี AH, CWT และ TRU 

หุ้นร�ยตัวท่ีน่�มองมี SCC, STA และ 

PTTGC เป็นต้น

ข่�วก�รเมืองเป็นแค่ปัจจัยกด

ระยะสั้น แต่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งย่อมดี

กับธุรกิจในระยะย�ว จึงยังลงทุนได้.

สะดุดข่าวนายกฯ แต่ต่างชาติยังซื้อ

วานน้ี (24 ส.ค. 65) นักลงทุนคงจะติดตามผลการประชุม

ของศ�ลปกครองว่�จะมีผลออกม�อย่�งไร ซ่ึงผลออกม�ท่ีประชุม 

มีมติให้น�ยกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติง�นชั่วคร�ว เพื่อรอผลก�ร

วินิจฉัยของศ�ลว่�จะให้น�ยกฯ อยู่ปฏิบัติง�นหรือจะให้พ้นจ�ก

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกฯ ต่อไป ค�ดว่�จะต้องใช้เวล�ในก�ร

วินิจฉัยระยะหนึ่ง มีก�รประเมินว่�กว่�จะมีคำ�วินิจฉัยออกม� 

คงต้องอยู่ประม�ณปล�ยเดือน ก.ย.2565 ข่�วนี้ทำ�ให้นักลงทุน

ไทยเกิดคว�มวิตก จึงมีผลท�งจิตวิทย� ทำ�ให้มีแรงข�ยหุ้นจ�ก

นักลงทุนทั่วไปม�กกว่�ปกติ ส่วนท�งกองทุนได้ข�ยออกไปม�ก

แล้ว ว�นนี้จึงข�ยน้อยม�ก แต่ทั้งหมดต้องดูที่นักลงทุนต่�งช�ติ 

‘แบงก์ชาติ’จ่อหั่นGDPปีนี้เหลือโตแค่3%
ราชประสงค์ • “แบงก์ช�ติ” 

จ่อหั่นจีดีพีปีนี้เหลือโต 3% หลัง

ไตรม�ส 2/2565 ต่ำ�กว่�ค�ด

ก�รณ์ ย้ำ�ขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อย

เป็นค่อยไป ส่วนบ�ทผันผวนจ�ก

ปัจจัยภ�ยนอก เงินไหลเข้�-ออก

ยังไม่พบสัญญ�ณผิดปกติ

น�ยเศรษฐพุฒิ สุทธิว�

ทนฤพุฒิ ผู้ว่�ก�รธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่�                                          

จ�กตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรม�ส 

2/2565 ที่ 2.5% ต่ำ�กว่�ที่ ธปท.

ค�ดก�รณ์ ดังน้ันจึงค�ดว่�เศรษฐกิจ 

ไทยในปี 2565 จะขย�ยตัวได้ร�ว 

3% และปี 2566 ที่ 4% โดยจะมี

ก�รค�ดก�รณ์ตัวเลขใหม่อีกครั้ง

ในเดือน ก.ย.นี้ จ�กเดิมที่ค�ดว่�

จะขย�ยตัวได้ 3.3% ในปี 2565

“ต้องติดต�มสถ�นก�รณ์

อีกครั้งว่�จะอยู่ที่เท่�ไหร่ เพร�ะ

ยังมีหล�ยปัจจัย โดยเฉพ�ะภ�ค

ก�รท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวชัดเจน 7 

เดือนแรกต่�งช�ติเข้�ไทย 3.2 

ล้�นคน ค�ดทั้งปีนี้อ�จเพิ่มขึ้น

เป็น 8 ล้�นคน และยังมีก�รใช้

จ่�ยในประเทศที่เริ่มกลับม�ดี” 

น�ยเศรษฐพุฒิกล่�ว

น�ยเศรษฐพุฒิกล่�วอีก

ว่� ก�รปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบ�ย

ในช่วงต่อไป จะปรับเข้�สู่ภ�วะ

ปกติอย่�งค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่

ก�รส่งผ่�นนโยบ�ยไปยังธน�ค�ร

พ�ณิชย์เป็นสิ่งที่อย�กเห็น แต่

ด้วยบริบทเศรษฐกิจไทยที่พึ่งฟื้น

ตัว และยังมีคว�มเปร�ะบ�งใน

บ�งกลุ่ม โดยเฉพ�ะเอสเอ็มอี ทำ�                             

ให้อย�กเห็นธน�ค�รพ�ณิชย์

ปรับดอกเบี้ยอย่�งค่อยเป็นค่อย

ไปเช่นกัน

นอกจ�กนี้ ในเรื่องคว�ม

ผันผวนของค่�เงินบ�ทเป็นสิ่ง

ที่ ธปท.ไม่อย�กเห็น แต่คว�ม

ผันผวนตอนนี้ม�จ�กคว�มผัน  

ผวนของดอลล�ร์สหรัฐ ซึ่งเป็น

สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งที่ทำ�ได้คือ

ต้องไม่ทำ�ให้เงินบ�ทผันผวนสูง

และเร็ว เพื่อให้เอกชนส�ม�รถ

ปรับตัวรับมือได้ โดยยอมรับว่�                                             

คว�มผันผวนของเงินบ�ทม�                                              

จ�กเงินเฟ้อสหรัฐเริ่มชัดที่ว่�                                           

ขึ้นไปสูงสุดแล้ว ทำ�ให้บรรย� 

ก�ศตล�ดเริ่มชัดขึ้น ทำ�ให้มี

ผลต่อก�รเคลื่อนไหวของค่�เงิน 

ซึ่งช่วงนี้มีเงินไหลเข้�ม� ยืนยัน

ว่�ยังไม่เห็นก�รเคลื่อนไหวที่ผิด

ปกติ.

ก็ถือว่�แย่ แต่ถ้�มองจ�กจุดที่                                                     

ผู้ผลิตขอปรับขึ้นร�ค�ม� 18 

เดือน ก็ถือว่�ดี และเข้�ใจว่�                                                  

ภ�ครัฐต้องดูแลพี่น้องประช� 

ชน ถือว่�ต่�งคนต่�งทำ�หน้�ที่ 

ซึ่งผู้ผลิตก็ยอมรับได้ เพร�ะยังดี

กว่�ไม่ได้ปรับขึ้นร�ค�เลย.

ORIขายหุ้นกู้ 

รุกธุรกิจใหม่

หวังเสริมแกร่ง

ไทยโพสต์ • ORI เปิดตัวหุ้นกู้ชุด                                       

ใหม่ 4 รุ่น อ�ยุ 1-4 ปี อัตร�ดอก 

เบี้ย 3.00-4.25% ต่อปี จ่�ยดอกเบี้ย

ทุก 3 เดือน พร้อมเสนอข�ย 29-

31 ส.ค. น้ี พร้อมเดินหน้�แผน Spin 

Off ส่งบริษัทย่อยเข้�ตล�ดหลักทรัพย์ 

นำ�ร่องดัน “พรีโม” หรือ PRI เข้� IPO  

น�ยพีระพงศ์ จรูญเอก ประ 

ธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.ออริจิ้น 

พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI  เปิดเผยว่� 

เตรียมเสนอข�ยหุ้นกู้ 4 รุ่น ได้แก่ 

รุ่นอ�ยุ 1 ปี อัตร�ดอกเบี้ย 3.00% 

ต่อปี รุ่นอ�ยุ 2 ปี อัตร�ดอกเบี้ย 

3.50% ต่อปี รุ่นอ�ยุ 3 ปี อัตร�

ดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี และรุ่นอ�ยุ 4 

ปี อัตร�ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี จ่�ย

ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยบริษัทจะ

นำ�เงินที่ ได้จ�กก�รเสนอข�ยหุ้นกู้

ในครั้งนี้ ไปใช้ ในก�รชำ�ระคืนหุ้น

กู้ที่จะครบกำ�หนด และใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในก�รประกอบธุรกิจ

และขย�ยกิจก�รของบริษัทต่อไป 

สำ�หรับในปี 2565 บริษัทได้                               

ดำ�เนินแผนธุรกิจภ�ยใต้แนวคิด Origin                              

Multiverse หรือแผนก�รเติบโตแบบ                                                

พหุจักรว�ล เดินหน้�เปิดตัวโครง 

ก�รคอนโดมิเนียมม�กที่สุดในตล�ด

อสังห�ริมทรัพย์ถึง 19 โครงก�ร 

รวมมูลค่�กว่� 28,600 ล้�นบ�ท 

ผ่�นกลยุทธ์บุกทุกเซ็กเมนต์ร�ค�

และไลฟ์สไตล์ และบุกทำ�เลรถไฟฟ้�

ทั้งส�ยปัจจุบันและอน�คต 

นอกจ�กน้ี บริษัทยังขย�ยก�ร

เติบโตสู่ธุรกิจใหม่ นอกเหนือจ�กธุรกิจ

ด้�นอสังห�ริมทรัพย์  และสร้�งก�ร

เติบโตแบบคู่ขน�นให้แต่ละบริษัทย่อย

ส�ม�รถเติบโตด้วยตัวเอง เพื่อเข้�

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยต�มแผน Spin-Off นำ�

โดยบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูช่ัน 

จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PRI ซ่ึงบริษัท

ได้ย่ืนแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลก�ร

เสนอข�ยหลักทรัพย์และร่�งหนังสือ

ช้ีชวนเพ่ือเสนอข�ยหุ้นส�มัญเพ่ิม

ทุนต่อประช�ชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 

ต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.2565 ท่ีผ่�นม�.

24/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,395.84 6,483.71 -87.87
 7,628.17 7,440.54 +187.64
 38,395.86 36,687.11 +1,708.74
 30,201.48 32,009.99 -1,808.51

82,621.35
-2.02

1,631.55
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.57 36.30
ยูโร 35.19 36.29
ปอนดสเตอรลิง 41.74 43.32
เยน (100 เยน) 25.87 26.98
หยวนจีน 4.93 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,800 29,900
ทองรูปพรรณ 29,258 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

การค้ายุคใหม่ Live Commerce มาแรง
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ การลงทุนเริ่มขยับและเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ในช่วง

ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตกลับมา

คึกคักกันอีกหน ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังต่างก็แห่ออกผลิตภัณฑ์อย่าง

หลากหลายมากขึ้น 

ลุยตลาดผู้สูงอายุ

ประเดิมเริ่มที่ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์  โดยนายชวลิต             

ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำาหน่ายผ่าน

ตัวแทนประกัน

ชีวิต ระบุว่า 

สถานการณ์

ด้านเศรษฐกิจที่

มีความผันผวน

จากหลายเหตุ

ปัจจัย นอกจาก

นี้ ประเทศไทย

เริ่มก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ ส่ง

ผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

ต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่น X และ Y 

หรือกลุ่มคนทำางาน อายุระหว่าง 35-55 ปี ที่เริ่มมองหาหลักประกัน

ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้

อย่างไร้กังวล

ล่าสุดส่งโปรดักต์ เจน เวลธ์ชอยส์ สมายล์ (Gen Wealth 

Choice Smile) บุกตลาด เจาะกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชั่น X และ Y ที่

เตรียมพร้อมวางแผนความมั่นคงเพื่อวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์แบบ ชู

จุดเด่นคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 200% คุ้มครองยาวถึงอายุ 

90 ปี การันตีรับเงินคืนช่วงเกษียณอายุ พร้อมผลตอบแทนสูงด้วย

ดับเบิลโบนัสทุก 5 ปี ตั้งเป้าสิ้นปีส่งมอบเป้าหมายช่องทางเอเยนซี

ทะลุ 100%

เมืองไทย Happy Trip

ด้านนางนวลพรรณ 

ล่ำาซำา กรรมการผู้จัดการ 

และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า การระบาดของ

โควิด-19 เกือบ 3 ปีที่ผ่าน

มา ส่งผลให้สถานการณ์

เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 

รวมถึงการเดินทางข้าม

ประเทศชะลอตัวมานาน 

เมื่อทุกอย่างกลับมาขับเคลื่อนตัว ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มเดินหน้าไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงขอนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยการ

เดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Happy Trip” เพื่อเป็นการขานรับ

แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ “เมืองไทย Happy 

Trip” เที่ยวให้สุด ลุยทุกการเดินทาง ทั้งแบบเที่ยวคนเดียว เที่ยว

เป็นครอบครัว ออกทริปกับเดอะแก๊ง เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นราคาหลัก

ร้อย  ทั้งรายเที่ยวและรายปี ให้ความคุ้มครองตลอดทริป เจ็บป่วยไม่

ต้องสำารองจ่าย วงเงินช่วยเหลือฉุกเฉินสูงสุดถึง 30 ล้านบาท และ

กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100% คุ้มครองทรัพย์สิน การพลาดการ

ต่อเที่ยวบิน 

หรือเที่ยวบิน

ล่าช้า รวมถึงค่า

รักษาต่อเนื่อง

ในประเทศไทย 

และลูกค้าที่

ทำารายการ

ซื้อและมีเบี้ย

ประกันภัยครบ

ทุกๆ 500 บาท

ต่อรายการ รับ

ทันที Lotus’s 

e-Coupon 

มูลค่า 100 

บาท สูงสุดถึง 500 บาท เฉพาะช่องทางออนไลน์ MTI Connect 

เท่านั้น สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวให้สุดได้ตั้งแต่วันนี้–30 

กันยายน 2565

เสริมสร้างสุขภาพ

ด้านพรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้น

นำา ร่วมกับ The 1 ผู้นำาด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ 

Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เดิน

หน้าสานต่อความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ของผู้หญิงและคนไทยทุกคนผ่านแคมเปญ “THIS GIRL DESERVES 

เพราะผู้หญิงอย่างคุณ...ควรค่าพอ” โดยแคมเปญนี้ ทางพรูเด็นเชียล

และ The 1  มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนให้ผู้หญิงและคนไทยทุก

คนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมาย

สูงสุดในชีวิตที่ตั้งใจไว้ 

โดยเฉพาะผู้หญิงยุคใหม่ที่มีบทบาทหน้าที่ที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคง

ทางการเงิน และการวางแผนสร้างความมั่งคั่งเพื่ออนาคต การเป็น

ผู้นำาทั้งในเรื่องส่วนตัวและการดูแลครอบครัว การมีความมั่นใจและ

มีอิสระในการใช้ชีวิต เพื่อทำาตาม

ความฝันของตนเอง โดยเริ่มจากการ

ดูสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีอยู่

เสมอ ด้วยการวางแผนชีวิตที่ตอบ

โจทย์ในทุกช่วงอายุ ผ่านโซลูชันการ

ดูแลสุขภาพต่างๆ อาทิ The 1 Fight 

4CI (ประกัน 4 โรคร้ายแรง) The 

1 Fight Cancer (ประกันมะเร็งทุก

ระยะ) The 1 Fight Women Cancer 

(ประกัน 7 โรคมะเร็งในผู้หญิง) และ 

The 1 Health ซูเปอร์เหมา (ประกัน

สุขภาพเหมาจ่าย) เป็นต้น.

ห

ด้ชื่อว่า “เบอร์รี” 

เรามักจะเข้าใจ

ว่าอุดม

ด้วยความ

หวานของน้ำาตาล แต่วันนี้มีข้อมูลที่เชื่อ

ถือได้ระบุว่า “บลูเบอร์รี” เป็นผลไม้อีก

ชนิดหนึ่งที่มีน้ำาตาลต่ำา แต่เต็มไปด้วยสาร

อาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเป็นพิเศษ 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหัวใจและสมอง บลูเบอร์รี

อาจมีขนาดเล็ก แต่ประโยชน์มากมายมหาศาล              

ฟฟารีนเข้าใจปัญหา

กวนใจของสาวๆ เป็น

อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของปัญหาผิวพรรณ 

หรือหุ่นที่ไม่เฟิร์ม กระชับ 

จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กิฟฟารีน คอลลาเจน เวย์

โปรตีน พลัส (Giffarine 

พ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้าน

ศัลยกรรมตก และผู้อำานวยการศูนย์ศัลยกรรม

ความงามโรงพยาบาลบางมด กล่าวว่า ในปัจจุบัน 

“ศัลยกรรม” เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับและเป็นที่นิยมมาก มอง

ไปทางไหนก็จะเห็นแต่คนสวย คนหล่อ ดูดี พร้อมทั้งมีโรง

พยาบาลและคลินิก สถานเสริมความงามต่างๆ ถือกำาเนิด

ขึ้นหลายแห่ง ด้วยเทคนิคของการทำาศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก

และตอบโจทย์ได้มากขึ้น ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน ผู้คนสามารถ

มาทำาศัลยกรรมและกลับไปใช้ชีวิตประจำาวันได้ตามปกติ                            

ดูแลตัวเองที่บ้านได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำางาน จึง

ทำาให้ตลาดศัลยกรรมความงามคึกคักเกินความคาดหมายใน

ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยประเภทศัลยกรรมที่คนนิยม ได้แก่ 

ศัลยกรรมจมูก, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมดึงหน้า, ศัลยกรรม

เสริมหน้าอก, ศัลยกรรมเสริมสะโพก-ก้น, ศัลยกรรมยก

กระชับหน้าท้อง, ดูดไขมัน และประเภทฉีด ได้แก่ โบท็อกซ์,                                                                        

ฟิลเลอร์, PRP และฉีดไขมัน เพื่อปรับรูปหน้าให้สวยและดู

อ่อนเยาว์  

“ด้วยรูปแบบของการตลาดในวงการศัลยกรรมมีการ

แข่งขันที่สูงมาก เช่น การรีวิวด้วยรูปภาพก่อนและหลังทำา

ศัลยกรรม การทำาโฆษณาโดยใช้รูปภาพหรือข้อมูลที่เกิน

จริง หรือแม้กระทั่งการแนะนำาหรือปิดการขายอย่างรวดเร็ว 

โดยที่ไม่ได้ข้อมูลทางการแพทย์ประกอบการตัดสินใจอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ของ

การทำาศัลยกรรมที่ไม่ตรงใจ หรือเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด 

ที่ทำาให้เหมือนมุ่งเน้นในเชิงธุรกิจเป็นหลัก” นพ.ธนัญชัย

ธุรกิจ‘ศัลยกรรมความงาม’ 

โฆษณาVSจริยธรรมแพทย์

น

กล่าว และชี้ว่า สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้วงการศัลยกรรมความ

งามของประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องคือ การเปลี่ยน

มุมมองจาก “ธุรกิจ” สู่ “การรักษาทางการแพทย์” เน้น

ย้ำาเรื่อง “จริยธรรมแพทย์” จรรยาแพทย์และความรับผิด

ชอบที่ศัลยแพทย์ควรมีมากกว่าการมุ่งแต่ผลตอบแทนทาง

ธุรกิจ ด้วยการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง อธิบายข้อดี-ข้อ

เสียและโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนทั้งหมดอย่างละเอียด เน้น

ให้มีการเข้าพบศัลยแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์ โครงสร้าง

ตามหลักการแพทย์ก่อนการทำา ซึ่งถือเป็นการรักษาทางการ

แพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ                                   

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์

กิ

• ยินดีกับ เหมียว-ฐนิวรรณ กุลมงคล 

นายกสมาคมภัตตาคารไทยและเจ้าของ

โครงการข้าวแกงกำาลังใจ อิ่มละ 25 บาท ที่

น้องชายสุดที่รัก วิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงมหาดไทย ได้รับการพิจารณา

จากคณะรัฐมนตรีให้ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดชุมพร..•

• ทุกวันนี้ของ แป้ง-วรรณภา รักษ์แก้ว 

คือ เช้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงที่ ร้านอร๊อย 

อร่อย ใกล้เจ้าแม่อุมาเทวี (วัดแขก) ถนนสีลม 

บ่ายขายไวน์ โดยถือคติว่า อย่าอายทำากิน อย่า

เกี่ยงงานเยอะ ตราบใดที่ยังต้องใช้เงิน..•

• วันก่อน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล 

ประธานรุ่นหลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่น 4 ศรี

ศุภางค์ มอฤทธิ ์ประธานฝ่ายกิจกรรมสาน

สัมพันธ์ หลักสูตร สส.4 จัดงานเลี้ยงขอบคุณ

หลักสูตรสื่อสุขภาพรุ่น 3 โดยมี ประเสริฐ      

บุญสัมพันธ ์ประธานรุ่น 3 พล.อ.ต.นพ.สันติ 

ศรีเสริมโภค ผอ.หลักสูตรสื่อสุขภาพ และ

ออมสิน ชีวะพฤกษ์ ไปร่วมงานด้วยที่โรงแรม

เรเนซองส์..•

• โจ้-ธนิศร์ ชุติกานนท์ เรียนจบ

ปริญญาโททางด้านบริหาร แต่กลับค้นพบว่าตัว

เองชอบหลงใหลทางด้านอาหาร จึงไปเรียนต่อ

ที่วิทยาลัยดุสิตธานี จบกลับมาเปิดร้านอาหาร

ชื่อ บ้านของเรา ในโครงการ 130 Sport 

Complex ซอยลาดพร้าว 130 ของตัวเอง มีอา

หารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม โดยฝีมือคนรุ่นใหม่

มากมาย เชิญแวะไปอุดหนุนได้..•

• วันก่อน สุเมธ ต่อสหะกุล เจ้าของร้าน

พระรามเก้าไก่ย่าง ได้ร่วมมือกับ ห้างหุ้นส่วน 

จำากัด นิวเจริญ ฟาร์มาซูติคอล ร่วมบริจาค

เวชภัณฑ์ผ่านท่านเจ้าคุณพระราชญาณกวี วัด

พระรามเก้ากาญจนาภิเษก ให้กับประเทศศรี

ลังกา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลน..•.

แมวลายเสือ

Collagen Whey Protein 

Plus+) ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร คอลลาเจนจากปลา 

ผสมใยอาหาร มีวิตามินอีที่

ช่วยปกป้องเซลล์

จากอนุมูลอิสระ 

วิตามินซีช่วยใน

การสร้างคอลลา

เจน ซีลีเนียมและ

สังกะสีช่วยให้ผม

และเล็บแข็งแรง 

อีกทั้งมีแร่ธาตุมา

ตอบโจทย์ทุกปัญหา 

ที่จะช่วยให้ได้ทั้ง

ผิวสวย โปรตีนครบ 

ในซองเดียว แถม

ยังอร่อยเข้มข้นด้วย

รสโกโก้.

ไ

“โกจิเบอร์รี” มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยและสามารถเพิ่ม

รสชาติให้กับสลัด ชามธัญพืช หรือ                         

จะรับประทานได้อย่างเพลิด 

เพลิน เพื่อช่วยลดการ

อักเสบ “ราสพ์เบอร์รี” 

มีโพแทสเซียม

สูง ซึ่งช่วยบำารุง

หัวใจและหลอด

เลือด นอกจาก

นี้ยังมีแมงกานีส

ซึ่งช่วยให้ระดับ

น้ำาตาลในเลือดคงที่ค่ะ.

อย่างแท้จริง

“สำาหรับแนวทางการตลาดหรือโฆษณา 

เพื่อการตอกย้ำาความน่าเชื่อถือของสถาน

พยาบาล อาจทำาได้ โดยการสร้าง Corporate 

Brand ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง

ในแบรนด์เดิมที่เป็นที่รู้จักอยู่

แล้ว แต่สิ่งสำาคัญคือยังคง                                

เน้นย้ำา “จริยธรรมแพทย์”                          

ที่ต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

ตามหลักการแพทย์ รวมทั้ง                           

การทำาหัตถการที่ดี             

ปลอดภัย ติดตาม

อาการอยู่เสมอ เพื่อ

มาตรฐานและ

คุณภาพที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อม

สร้างประสบการณ์

ของการทำา

ศัลยกรรมที่น่า

ประทับใจ เพื่อให้การ

ทำาศัลยกรรมเป็น

เหมือนของขวัญในชีวิต 

ที่เติมเต็มและสร้าง

ความมั่นใจให้ได้อย่าง

แท้จริง” นพ.ธนัญชัย

กล่าวสรุป.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 

ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมสมาชิกและ

ติดตามผลการดำาเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อน

ใจ TO BE NUMBE ONE ณ วิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 

20 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสระแก้วได้น้อมนำา

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน 

ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่

ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้นำาในการขับเคลื่อน มีองค์กร

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมี

การขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี 

ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำานวน 

141,117 คน มีอำาเภอ และชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถาน

ประกอบการ เรือนจำา สถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน  และสำานักงานคุมประพฤติ 

ครอบคลุมทุกประเภท รวม 530 แห่ง และ

ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระ

ปณิธานขององค์ประธานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการ

ดำาเนินงานเป็นท่ีประจักษ์ ดังน้ี จังหวัดสระแก้ว 

อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ

ระดับเพชร ปีที่ 2, อำาเภอโคกสูง เป็นอำาเภอ

ดีเด่น, ชุมชนบ้านไผ่งาม อำาเภอโคกสูง เป็น

ชมรมต้นแบบระดับทอง, โรงเรียนท่าเกษม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำาเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดสระแก้ว
พิทยา และบริษัทน้ำาตาลและ

อ้อยตะวันออก จำากัด (มหาชน) 

อยู่ ในกลุ่มรักษามาตรฐาน

พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง

ปีท่ี 3, วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

อยู่ ในกลุ่มรักษามาตรฐาน

พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 

ปีที่ 1

ด้านนายนนท์ธพันธุ์ 

พิมพา ผู้อำานวยการวิทยาลัย

เทคนิคสระแก้ว  กล่าวว่า

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขนาดใหญ่ 

เปิดสอนนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศ

นียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาจำานวน 3,707 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำานวน 

154 คน ได้น้อมนำาหลักการดำาเนินโครงการ 

TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางใน

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน  

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความ

ตั้งใจมุ่งมั่น พัฒนา ดำาเนินงานอย่างจริงจัง

ของนักเรียน นักศึกษา จากรุ่น สู่รุ่น ส่งผล

ให้สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นในด้านความเป็น

ผู้นำา กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออก 

โดยทางชมรม TO BE NUMBER ONE 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีกิจกรรมเด่น คือ 

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีการจัดอบรม

พัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น ดนตรีด้านยาเสพติด กีฬา 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ กิจกรรมหารายได้

ระหว่างเรียน การจัดรายการวิทยุ (DJ TO BE 

NUMBER ONE) การนำาผลงานไปเผยแพร่

โดยการจัดบูธนิทรรศการของชมรมฯ ส่งสมาชิก 

เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER 

ONE ระดับประเทศ ตลอดจนร่วมสนับสนุน

ให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อ

พัฒนาสังคมและประเทศ ส่วนการดำาเนินโครงการ

ใครตดิยายกมอืขึน้นัน้จะมคีณะกรรมการฝ่าย

สอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

ตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยว

กับยาเสพติด ผลสำาเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคน

มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความ

ภาคภูมิใจ ในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มี

จิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมี

พฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ 

ในขณะท่ีนายรัฐภูมิ  ขนบบวรกุล ผู้จัดการ

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กล่าวว่าศูนย์เพื่อนใจ 

TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิค

สระแก้ว เปิดให้บริการมาแล้ว 11 ปี ภายใต้

แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา 

EQ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และแก้

ปัญหาให้กับสมาชิก มีอาสาสมัครที่ผ่านการ

อบรมประจำาศูนย์ 20 คน ที่มีการรับรู้ปัญหาที่

ตรงจุดมาช่วยแก้ปัญหา เช่น ปัญหาการเรียน 

ครอบครัว ความยากจน ความรัก สมาชิกที่มา

ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก เปิด

ให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า พัก

กลางวัน และคาบว่าง มีกิจกรรมหมอภาษา 

กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ และเกมส์ต่างๆ 

และกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

กิจกรรมเด่น คือ ขนมไทยสร้างรายได้, เครื่อง 

Mini CNC from CD-ROM, ศิลปะสร้างสรรค์ 

และหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์

ในวโรกาสน้ี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทาน

พระอนุญาตให้สมาชิก   “ใครติดยายกมือขึ้น” 

จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเคยติดยาเสพติด และ

ปัจจุบันมีความมุ่งม่ันท่ีจะเลิกเสพ เข้าเฝ้า พร้อมท้ัง

พระราชทานกำาลังใจและคำาแนะนำาเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดซ้ำาในกลุ่มเส่ียง และพระราชทาน

คำาปรึกษาแก่สมาชิก  TO BE NUMBER ONE 

จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว ที่

ซักถามปัญหาซึ่งจะนำาไปสู่การจัดการกับ

ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

เบอร์รี..น้ำ�ต�ลน้อย

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ปรัชญา-ฐานทัพ’ เข้า 8 คน ‘บางกอก โอเพ่นฯ’  

เมืองทองฯ • เทนนิสอาชีพชายระดับนานาชาติ เอทีพี ชาเลน

เจอร์ ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ “บางกอก 

โอเพ่น ชาเลนเจอร์” สนามที่ 1 (ชาเลนเจอร์ 50) ชิงเงินรางวัล

รวม 37,520 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,313,200 บาท) ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 

ส.ค.2565 ในประเภทคู่ รอบแรก (สาย 16 คู่) โดย 2 นักเทนนิส

ไทย “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร วัย 26 ปี และ “แซค” ฐานทัพ สุข

สำาราญ วัย 21 ปี ที่ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการ

แข่งขัน คู่มืออันดับ 727 และ 729 ของโลกตามลำาดับ พบกับ 

เซอร์เกย์ โฟมิน วัย 21 ปี และเดนิส อิสโตมิน จอมเก๋าวัย 35 

ปี คู่นักหวดจากอุซเบกิสถาน คู่มืออันดับ 572 และ 513 ของโลก

ตามลำาดับ ปรากฏว่า ดวลกันได้อย่างสูสี แต่คู่นักหวดไทยมีโอกาส

เบรกได้ในช่วงท้ายเกม จึงเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2 เซตรวด 6-4 และ 

7-5 ปรัชญาและฐานทัพฉลุยสู่รอบก่อนรองฯ (8 คู่) ไปพบกับคู่ชนะ 

ระหว่าง ยุทธนา เจริญผล และกษิดิศ สำาเร็จ กับ อาคิระ ซานติล

ลัน จากออสเตรเลีย และไบบิท ซูคาเยฟ จากคาซัคสถาน ส่วนผล

การแข่งขันคู่อื่น ประเภทเดี่ยว รอบ 2 อลาสแตร์ เกรย์ (มือวาง 

1-สหราชอาณาจักร) ชนะ เยฟเกนี ดอนสคอย 6-3, 4-6 และ 6-3 

ลี นัม ฮวง (เวียดนาม) ชนะ อิลยา มาร์เชนโก (มือวาง 8-ยูเครน) 

4-6, 6-1 และ 7-5 อลิเบ็ก คัชมาซอฟ ชนะ อาคิระ ซานติลลัน 

(ออสเตรเลีย) 6-2, 6-4 เดน สวีนีย์ (ออสเตรเลีย) ชนะ กาเบรียล 

เดคัมป์ส (มือวาง 5-บราซิล) 6-3, 6-4

‘สิตาวีร์-กิตติพล’ แชมป์ฮอนด้า ซิตี้ที่บุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ • ศึกรถยนต์ทางเรียบรายการ Honda City Hatchback 

One Make Race 2022 สนามที่ 3 ของฤดูกาล วันที่ 19-21 

สิงหาคม 2565 ที่ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 

กำาหนดชิงชัย 2 เรซ โดยเกมในเรซแรก (เรซ 5) โพลตกเป็นของ 

“ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตดาวบิดสังกัด Idemitsu Racing 

Team Thailand ขนาบด้วย “มินนี่” สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ ดาวขับ

สาวจาก Nexzter rest Club Singha Sittipol ในกริดที่ 2 ด้าน 

โชคชัย จารุนงคราญ สังกัด PT Maxnitron Motorsport และนันท

วัฒน์ ชำานาญ จาก Nexzter Hyb TKSMOTORSPORT ประจำาการ

ในกริดที่ 3 และ 4 จบเกมสิตาวีร์คว้าแชมป์เกมไนท์เรซไปครอง 

ขณะที่รัฐภาคย์เข้าอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 เป็นของกิตติพล ปราโมช 

ณ อยุธยา จาก Singha Cosmo เข้าสู่เรซที่ 6 ในช่วงสายของวัน

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา โพลในเรซนี้เป็นของ “มินนี่” สิ

ตาวีร์ ขนาบด้วย “ฟิล์ม” รัฐภาคย์ ในกริดที่ 2 ถัดไปเป็นกิตติพล

และโชคชัย ในกริดที่ 3 และ 4 ตามลำาดับ จากข้อผิดพลาดในการ                                                                                   

เตรียมรถ ส่งผลให้ “มินนี่” สิตาวีร์ ต้องออกสตาร์ทจากปากทางพิต 

จบเกมกิตติพลผงาดคว้าแชมป์ในเรซส่งท้ายสนามช้างไปครอง ตาม

ด้วยมงคลที่ขับได้อย่างดุดันตลอดทั้งเกม และสร้างจังหวะแซงฐิติ

พงศ์ได้ในโค้งสุดท้าย ทั้งนี้ ศึก Honda City Hatchback One Make 

Race 2022 สนามถัดไปซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล จะยกพล

ไปดวลความเร็วที่พีที ประจวบฯ สตรีท เซอร์กิต จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 19-23 ตุลาคมนี ้

‘เวิร์คพอยท์’ ถ่ายสดวอลเลย์บอลหญิงโลก

กรุงเทพฯ • ช่องเวิร์คพอยท์ 23 คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022  (2022 FIVB 

Volleyball Women’s World Championship) ศึกตบลูกยางที่ทั้ง

โลกรอคอย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  ตั้งแต่ปี 2014, 2018 และล่าสุด

ในปี 2022 นี้ ให้แฟนๆ ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทัพนักตบหญิงทีมชาติ

ไทยให้สนั่นโลกแบบสดๆ ส่งตรงจากประเทศเนเธอร์แลนด์และ

โปแลนด์ สำาหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 ในครั้งนี้ 

ช่องเวิร์คพอยท์ 23 จะถ่ายทอดสดวันที่ 24 กันยายน-16 ตุลาคม 

2565 ซึ่งเวิร์คพอยท์เองนอกจากจะเป็นผู้นำาด้านเนื้อหารายการ 

Entertainment ยังให้ความสำาคัญกับคอนเทนต์กีฬา เอาใจแฟน

วอลเลย์บอลชาวไทยทั่วประเทศ ในการส่งตรงความมันและความ

ดุดันของนักตบลูกยางสาวไทย ให้คนไทยได้ร่วมเชียร์แบบครบทุก

แมตช์การแข่งขัน โดยศึกครั้งนี้ประกอบไปด้วยทีมผู้เล่นจาก 24 

ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม A-D ซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยอยู่

ในกลุ่ม B และช่องเวิร์คพอยท์จะถ่ายทอดสดนัดประเดิมสนามครั้ง

แรก  ไทย พบกับ ตุรกี ในวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. 

เป็นต้นไป เชียร์ให้สุดแรง สู้ให้สุดใจ ร่วมส่งแรงใจ และเชียร์ทัพ

นักกีฬาไทยให้ตบสนั่นโลกไปด้วยกันใน “ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิง

แชมป์โลก 2022” ถ่ายทอดสดการแข่งขันแบบเต็มอิ่ม สดทุกเกม

ที่ช่องเวิร์คพอยท์ 23 ที่เดียว!. 

อังกฤษ • ควันหลงศึกแดงเดือดท่ีแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด เปิดรังโอลด์ แทรฟฟอร์ด 

เอาชนะลิเวอร์พูล 2-1 จากสองประตูของจา

ดอน ซานโช และมาร์คัส แรชฟอร์ด 2 ดาว

เตะตัวเก่ง คว้าสามคะแนนแรกในพรีเมียร์

ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2022/23 สำาเร็จ

เกมดังกล่าวนักเตะหลายคนของ

ทัพ “หงส์แดง” ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์

อย่างหนัก โดยเฉพาะเวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค 

ปราการหลังชาวดัตช์ที่มีฟอร์มการเล่น

ตกลงไปอย่างน่าใจหาย ทำาพลาดหลายครั้ง

ตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่ โดยในเกมนี้เจ้าตัวยืน

เอามือไขว้หลังเฉยๆ ปล่อยให้จาดอน ซาน

โช ล็อกหลบหนึ่งจังหวะ แล้วเลือกมุมยิง

แบบสบายๆ ให้ “ผีแดง” ขึ้นนำา 1-0 ก่อน

เก็บชัยในที่สุด

เจมี คาร์ราเกอร์ อดีตกองหลังของ

ลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำาหน้าที่วิเคราะห์

ฟุตบอลให้กับสกายสปอร์ต สื่อยักษ์ใหญ่ใน

อังกฤษ ชี้ว่า ฟาน ไดจ์ค มีฟอร์มการเล่นที่

ตกลงไปจริงๆ ซึ่งจังหวะที่ปล่อยให้จาดอน 

ซานโช ยิงแบบง่ายๆ บ่งบอกว่าเขาไม่มี

ความกระตือรือร้นเสียเท่าไหร่

“สิ่งเดียวที่ผมเคยตั้งคำาถามกับเขา 

(ฟาน ไดจ์ค) ในฐานะนักฟุตบอล เขามักจะ

ได้คะแนนเต็ม 10 เสมอ แต่บางครั้งเขาก็

กรุงเทพฯ • ดักลาส การ์ โดโซ 

หนึ่งในนักเตะระดับตำานานของ

ไทยลีก กับก้าวสำาคัญสู่เส้นทาง

ผู้ฝึกสอน ซึ่งขณะนี้กำาลังเข้า

อบรมหลักสูตรโค้ชระดับ

เอ ไลเซนส์ เพื่อต่อยอด

สู่ระดับสูงสุดอย่างโปร

ไลเซนส์ต่อไป 

ที่ผ่านมาดักลาส 

การ์ โดโซ ที่เคยค้า

แข้งกับสโมสรซาน

โตสในบราซิล ที่โยก

มาค้าแข้งในลีกเมือง

ไทย ตั้งแต่ปี 2010 

กับบุรีรัมย์ พีอีเอ, 

ราชบุรี, สระบุรี, พี

ทีที ระยอง, ราชนาวี 

และกลับมาอยู่กับราชบุรีอีก

ครั้งในปัจจุบัน เปิดเผยว่า 

“ผมมีความสุขที่ได้มา

เข้าร่วมคอร์สอบรม ผมหวังว่าผมจะได้

เรียนรู้อะไรมากมายจากการมาในครั้ง

นี้ ผมเคยมีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วย

ผู้ฝึกสอนของสโมสรราชบุรี แน่นอน

ผมต้องการต่อยอดเพื่อก้าวไปอยู่ใน

จุดที่สูงกว่านี้ในอนาคต คอร์สนี้มีโค้ช

คุณภาพมากมาย ผมหวังว่าจะได้แบ่ง

ขาดความกระตือรือร้นไปดื้อๆ จริงๆ เขา

เป็นกองหลังประเภทที่ไม่ค่อยเอาตัวเองลง

ไปนอนกับพื้นมากเท่าไหร่นัก แต่นั่นคือสิ่ง

ที่กองหลังที่ดีควรจะทำา”

“ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตาม คุณ

ที่เคยได้รับการยกย่องก็ควรจะต้องพุ่งตัว

ไปบล็อกบอลในจังหวะที่ซานโชได้ยิง แต่

เขาเลือกที่จะยืนอยู่เฉยๆ คุณควรพุ่งเข้าไป

หาเขามากกว่า อย่างน้อยคือพุ่งไปบัง หรือ

ทำาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยืนนิ่งแบบนั้น” คาร์รา

เกอร์กล่าว

เช่นเดียวกับไมกาห์ ริชาร์ดส์ 

อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ และ

แมนเชสเตอร์ ซิตี ที่ปัจจุบันทำาหน้าที่

คอมเมนเตเตอร์ให้กับบีบีซี สื่อชั้น

นำาของอังกฤษ ออกโรงจวกยับใส่

ปราการหลังชาวดัตช์ของทีม “หงส์

แดง” เหมือนกัน

“ผมดูภาพช้าในจังหวะนั้น

แล้วก็เห็นการเถียงกันระหว่างมิล

เนอร์กับฟาน ไดจ์ค ตอนนั้นซานโช

มีเวลา 3-4 วินาทีในกรอบเขตโทษ

เพื่อตัดสินใจเลือกมุมยิงประตู ขณะที่

เขาเลือกจะยืนเฉยๆ แล้วเอามือไขว้

หลัง” ริชาร์ดส์เริ่มกล่าว

 “นั่นดูไม่เหมือนฟาน ไดจ์ค ที่

เรารู้จักกัน ปกติแล้วเขามักจะอ่านเกมได้ดี

มากๆ จังหวะนี้เขาควรจะแย่งบอล หรือพุ่ง

บล็อกลูกยิงของซานโช แต่เขากลับปล่อย

พื้นที่ให้นักเตะคู่แข่งได้ยิงประตู มันเป็นการ

ป้องกันที่แปลกมากๆ”

“ทุกคนรู้ว่าลิเวอร์พูลจะเป็นทีมท่ีดีเมื่อ

มีเขาลงสนาม แต่ความผิดพลาดแบบน้ีผมว่า

มันไม่ค่อยปกติสำาหรับเขา และผมก็ไม่อยาก

เชื่อสายตาตัวเองที่กองหลังระดับโลกเล่น

ฟุตบอลแบบนี้ มันถือเป็นเรื่องแปลกจริงๆ” 

อดีตแนวรับสิงโตคำารามทิ้งท้าย.

ปันประสบการณ์ และได้เรียนรู้

ประสบการณ์จากทุกคน”

“ผมรู้สึกมี

ความสุขและ

ภูมิใจ เพราะ

ผมรู้ว่ามีโค้ช

มากมาย หลาย

คนก็เป็นเพื่อน

ผม และมัน

สำาคัญมากที่ตัว

ผมได้มาเข้าร่วม ได้สนุก 

ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับทุก

คน เมื่อผมผ่านการเรียน

หลักสูตรน้ี ผมเชื่อว่าตัวผม

จะมีประสบการณ์ รวมถึง

ความรู้มากย่ิงข้ึน จากการ

ได้เรียนรู้จากวิทยากร และ

การแลกเปล่ียนแนวทาง

ดีๆ จากเพื่อนโค้ชทุกคน”

“ท่ีผ่านมาผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย 

ผมต้องการเดินไปข้างหน้าในเส้นทางน้ี 

ผมต้องการเป็นเฮดโค้ชให้ได้ในอนาคตเร็ว

ท่ีสุด ซ่ึงตัวผมเสียสละเวลาเพื่อเรียนรู้ มี

ความยืดหยุ่น รู้ถึงวิธีการทำาให้มันสนุก มัน

สำาคัญท่ีผมมาท่ีน่ี หวังว่าผมจะได้เรียนรู้ 

และได้เปิดโลกใบใหม่ให้กับตัวเอง”

“ในมุมมองของผมจากวันแรกที่

เข้ามาสู่ระบบของฟุตบอลไทย ฟุตบอล

ไทยตอนนี้มีพัฒนาการเยอะมาก จาก

ปี 2010 ที่ผมมาที่นี่ครั้งแรก ถึงตอนนี้

ปี 2022 ฟุตบอลไทยยกระดับขึ้นมาเยอะ

มาก และอยู่ในเส้นทางที่ดี ผมดีใจที่ได้

เห็นการเติบโตของฟุตบอลไทย และผม

หวังว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย

พัฒนาฟุตบอลไทยในอนาคตอันใกล้นี้” 

“ผมเชื่อมั่นว่าระยะเวลาที่ผมเล่น

ฟุตบอลที่นี่ ผมเรียนรู้ ผมมีประสบการณ์ 

เมื่อถึงวันที่ผมพร้อมทำาหน้าที่จะสร้าง

ประโยชน์ต่อฟุตบอลไทยได้ ตอนนี้บอล

ไทยอยู่ในเส้นทางที่ดี ผมหวังว่าวันหนึ่ง

ผมจะได้เห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลก 

ผมคงมีความสุขมาก”

“จากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะ การ

เป็นนักเตะมันสุดยอด กับการเป็นโค้ช

มันต่างกัน เมื่อลงสนามไป มันไม่ได้

อยู่ที่ตัวโค้ช มันอยู่ที่ตัวนักเตะ ถ้านัก

เตะทำาได้ มันก็ดี เราทำาอะไรไม่ได้มาก 

70 เปอร์เซ็นต์คือนักเตะ และอีก 30 

เปอร์เซ็นต์คือโค้ช ที่จะต้องวางแผนการ

จัดการ แต่สำาหรับผมมันสุดยอดมากกับ

การเป็นนักเตะ ได้ยืนในสนามและทำา

อะไรบางอย่าง ตอนนี้มันคือการเปลี่ยน

ผ่าน ผมยอมรับมัน และพยายามเรียนรู้

เพื่อเป็นโค้ชที่ดีในอนาคต”.

ญี่ปุ่น • การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก 

“โททาล บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 

2022” ที่ โตเกียว เมโทรโพลิตัน ยิมเนเซียม ที่

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 24 สิง 

หาคมที่ผ่านมา มีนักแบดมินตันไทยลงแข่งขันใน

หลายประเภท

ประเภทหญิงเด่ียว รอบ 2 “เมย์” รัชนก 

อินทนนท์ มือวาง 8 ของรายการ และมืออันดับ 8 

ของโลก พบกับรุ่นน้องจากประเทศไทยด้วยกัน 

อย่าง “จิว” พิทยาภรณ์ ไชยวรรณ มืออันดับ 20 

ของโลก

ปรากฏว่า รัชนก เจ้าของแชมป์โลกอายุ

น้อยที่สุด 18 ปี ในการแข่งขันเมื่อปี 2013 ที่

กว่างโจว ประเทศจีน ที่เล่นได้เฉียบขาดกว่า

เอาชนะไปได้ 2 เกมรวด 21-17 และ 21-17 

ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปพบกับ มิเชล ลี 

มืออันดับ 13 ของโลกจากแคนาดาต่อไป

ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคนของไทย “หมิว” พร

ปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มืออันดับ 10 ของโลก และมือ

วางอันดับ 10 ของรายการ ชนะ ซิม ยูจิน มือ

อันดับ 45 ของโลก จากเกาหลีใต้ 2-1 เกม 18-

21, 21-16 

ด้านประเภทชายเด่ียว “วิว” กุลวุฒิ วิทิต

ศานต์ มืออันดับ 17 ของโลก และมือวางอันดับ 16 

ของรายการ ชนะ ไดโด นาราโอกะ มืออันดับ 31 

ของโลกจากญ่ีปุ่น 2-0 เกม 21-18, 21-11 คะแนน

ส่วนประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัว

วรานุเคระห์ กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 

คู่มือวางอันดับ 1 ของโลก และมือวางอันดับ 2 

ของรายการ ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองปี 2021 

ที่ได้บายในรอบแรก ลงแข่งขันในรอบ 2 พบคู่

ของเกาหลีใต้ ชเว ซอลกิว ที่คูู่กับ ชิน ชุงชาน 

คู่มืออันดับ 95 ของโลก ซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว

ในปี 2018 โดยคู่ของไทยชนะ 2-1 เซต

การเจอกันวันนี้ “บาส-ปอป้อ” ก็ยังเหนือ

กว่ามาก เอาชนะคู่ของเกาหลีใต้ไปได้ 2-0 เกม 

21-11, 21-18 ใช้เวลาแค่ 33 นาที “บาส-ปอ

ป้อ” ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปพบกับคู่ของ 

มาร์ก แลมส์ฟุสส์-อิสเบล โลฮาว คู่มืออันดับ 12 

ของโลก และคู่มือวางอันดับ 9 ของรายการ จาก

เยอรมนี ที่ชนะ ฮิโรกิ มิโดริกาวา-นัตสึ ไซโตะ 

ของมืออันดับ 58 ของโลก จากญี่ปุ่นมาได้

ประเภทหญิงคู่ “ก๊ิฟ” จงกลพรรณ กิติธนา

กุล คู่กับ “วิว” รวินดา ประจงใจ คู่มืออันดับ 8 ของ

โลก และมืออันดับ 7 ของรายการ ชนะ สิตี ฟาเดีย 

รามาจันติ ท่ีคู่กับ ริบกา สุเกียโต คู่มือ 28 ของโลก

จากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 21-15, 10-21, 21-15 

ด้านหญิงคู่ของไทยอีกคู “มูนา-อันนา” 

เบญญาภา-นันทกานต์ เอี่ยมสอาด แพ้ มายู 

มัตสึโมโตะ กับ วากานะ นากาฮารา คู่มืออันดับ 

6 ของโลก และคู่มือวางอันดับ 6 ของรายการ

จากญี่ปุ่น 2-0 เกม 17-21, 18-21.

‘เมย์,บาส-ปอป้อ,’เข้ารอบ3ขนไก่ โลก

อังกฤษ • แอนโทนี ปีกจอมเทค 

นิคชาวบราซิเลียนของอาแจ็กซ์ 

อัมสเตอร์ดัม ยักษ์ใหญ่แห่งศึกเอ

เรดิวีซีลีก เนเธอร์แลนด์ ยอมรับ

ข้อเสนอของทีม “ปีศาจแดง” แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอดทีมเมือง

ผู้ดีได้แล้ว โดยรอเพียง 2 สโมสร

เคลียร์เรื่องค่าตัวกันเท่านั้น

ตามการรายงานจากฟาบริ

ซิโอ โรมาโน เหยี่ยวข่าวชื่อดังจาก

ค่ายสกายสปอร์ต ระบุว่า แอนโท

นีพร้อมกับเอเยนต์ของเขามีการ

เจรจากับแมนฯ ยูไนเต็ด ตั้งแต่

เมื่อสัปดาห์ก่อน และทั้งคู่ก็ได้ตอบ

ตกลงข้อเสนอส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ทั้่ง 2 สโมสรยังตกลง

ค่าตัวกันไม่ได้ โดยอาแจ็กซ์ อัมสเตอดัม 

ต้องการข้อเสนอที่สูงถึง 100 ล้านยูโร หรือ

ประมาณ 3.6 พันล้านบาท แต่แมนฯ ยูไนเต็ด 

ยื่นข้อเสนอไปให้ที่ 80 ล้านยูโร หรือประมาณ 

2.8 พันล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่า แมนฯ ยูไนเต็ด อาจอัปข้อ

เสนอของตัวเองให้สูงขึ้นเป็น 90 ล้านยูโร 

หรือประมาณ 3.2 พันล้านบาท เพื่อยอมให้ 

อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ปล่อยตัวปีกชาวแซม

บ้ารายนี้มาร่วมทัพ

ก่อนหน้าน้ีแอนโทนีตัดสินใจไม่ลงซ้อม

กับอาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม เพื่อเป็นการกดดัน

ให้สโมสรยอมรับข้อเสนอจากทีม “ปีศาจแดง” 

ให้ปล่อยตนย้ายไปค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 

และในเกมลีกดัตช์แมตช์ล่าสุด เจ้าตัวก็ไม่มีชื่อ

ลงเล่นให้กับยักษ์ใหญ่แดนกังหันลมอีกด้วย

นอกจากดีลของแอนโทนีแล้ว 

“เดอ เทเลกราฟ” สื่อระดับสูงในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ รายงานว่า แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด มีความพยายามที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อ

ขอซื้อตัว โคดี กักโป แนวรุกชาวดัตช์ของทีม

พีเอสวี ไอนด์ โฮเฟน อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่แห่ง

ศึกเอเรดิวีซีด้วยเช่นกัน

โดย “ปีศาจแดง” พร้อมยื่นข้อเสนอเป็น

จำานวนเงิน 35 ล้านปอนด์ หรือ 1.5 พันล้าน

บาท เพื่อให้สโมสรต้นสังกัดยอมปล่อยตัว โค

ดี กักโป มาร่วมทัพให้ได้ ซ่ึงทางเฮดโค้ชของ  

พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน อย่าง รุด ฟาน นิสเตล

รอย อดีตนักเตะเก่าของแมนฯ ยูไนเต็ด ก็มี

ความสัมพันธ์อันดีกับสโมสรอีกด้วย.

‘แอนโทนี’รับข้อเสนอ‘ผีแดง’

พร้อมยื่นซื้อ‘กักโป’อีก1ราย

ฟิลิปปินส์ • การแข่งขันวอลเลย์บอลพีพีทีวี 

วอลเลย์บอลหญิง เอวีซี “พีเอ็นวีเอฟ” คัพ 2022 

หรือ AVC CUP 2022 ที่เมืองปาซิก ประเทศ

ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมนักตบ

ลูกยางหญิงทีมชาติไทยกลับมาลงสนามอีกครั้ง 

หลังจากได้พัก 1 วัน เป็นนัดที่ 3 กลุ่มบี โดยจะ

พบกับ ไชนีส ไทเป (ไต้หวัน) ย้อนไปดูผลงานของ

ทั้ง 2 ทีมในการพบกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่

ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน ส่วน ไชนีส ไทเป 

(ไต้หวัน) ที่ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนนเช่น

กัน โดยเกมนี้เป็นการชิงอันดับ 2 ของกลุ่ม 

โดยสถิติการเจอกันของทั้ง 2 ทีม 5 นัดหลัง

สุด ซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นมีสถิติข่ม

กว่า ได้แก่ วันที่ 7 ม.ค.2020 ไทย ชนะ ไช

นีส ไทเป 3-0 เซต วอลเลย์บอลหญิง (คัดเลือก

โอลิมปิก)/ วันที่ 18 ส.ค.2019 ไทย ชนะ ไช

นีส ไทเป 3-1 เซต วอลเลย์บอลหญิง (ชิงแชมป์

เอเชีย)/ วันที่ 23 ก.ย.2018 ไทย ชนะ ไชนีส 

ไทเป 3-0 วอลเลย์บอลหญิง (AVC Cup 2018) 

รอบชิงอันดับ 3 ที่จังหวัดนครราชสีมา/ วันที่ 

11 ส.ค.2017 ไทย ชนะ ไชนีส ไทเป 3-0 เซต 

วอลเลย์บอลหญิง (ชิงแชมป์เอเชีย) และวันที่ 

14 ก.ย.2016 ไทย ชนะ ไชนีส ไทเป 3-2 เซต 

วอลเลย์บอลหญิง (AVC Cup 2016)  รอบแบ่ง

กลุ่ม 3-2 ที่เวียดนาม 

สำาหรับการดวลกันในศึกเอวีซีคัพ 2022 

ครั้งนี้ ทีมนักตบยางสาวทีมชาติไทย ทีมอันดับ 

14 ของโลก และดีกรีแชมป์รายการนี้ปี 2012 

เอาชนะไต้หวัน 3 เซตรวด 25-20, 25-18, 25-

16 เก็บเพิ่มอีก 3 คะแนน 

ทีมสาวไทยจบรอบแรกแบ่งกลุ่มพบกัน

หมด สาย B ในการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC 

Cup for Women ณ ประเทศฟิลิปปินส์ มี 6 

คะแนน จากชนะ 2 แพ้ 1 ซึ่งสาวไทยน่าจะ

จบที่ 2 ในสายนี้ เพราะญี่ปุ่นยังคงไร้พ่ายและ

ยังไม่เสียเซต โดยวันที่ 25 สิงหาคม ญี่ปุ่นเจอ

ออสเตรเลีย ตามฟอร์มน่าจะเอาชนะออสเตรเลีย

ได้ และญี่ปุ่นคงจะจบอันดับ 1 ในสายนี้ ใน

ขณะที่ไต้หวันก็จบรอบแรกวันนี้แล้วเช่นกัน โดย

ไต้หวันมี 2 คะแนน จากชนะออสเตรเลียในการ

เล่น 5 เซต และแพ้ 2 นัด ไต้หวันน่าจะจบที่ 3 

ในสายนี้ และออสเตรเลีย ซึ่งยังไม่ชนะทีมใด มี 

1 คะแนน น่าจะจบอันดับ 4

สาวไทยรอไปเจอทีมอันดับ 3 ของสาย 

A ซึ่งตอนนี้อิหร่านยังรั้งอันดับ 3 (มี 3 คะแนน 

จากชนะ 1 แพ้ 1 ส่วนฟิลิปปินส์รั้งอันดับ 4 ยัง

ไม่มีคะแนน จากพ่าย 2 นัดติด) และนัดต่อไป

อิหร่านจะเจอเจ้าภาพฟิลิปปินส์ 

ในขณะที่วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 

อิหร่านยังมีอีกนัดเจอจีน ส่วนฟิลิปปินส์เจอ

เกาหลีใต้ เพราะฉะนั้นการแข่งขันระหว่าง

อิหร่านกับฟิลิปปินส์ในคู่ถัดไป น่าจะทำาให้ตัดสิน

ได้ว่าสาวไทยจะเจอทีมใดในรอบก่อนรองชนะเลิศ 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคมนี้.

นักตบลูกยางสาวไทยชนะไต้หวัน

รั้งอันดับ2กลุ่มบี‘เอวีซีคัพ2022’

บราซิลหัวใจไทย‘การ์ โดโซ’ขอช่วยพัฒนาบอลไทย

แนวรับชาวดัตช์ โดนวิจารณ์หนัก 

เครดิต....Badminton Photo

เล็งซื้อ โคดี กักโป เพิ่ม

อีกราย

แมนฯ ยูฯ หวังปิดดีลแอนโท

นีให้ได้

‘คาร์รา-ริชาร์ดส์’รุมจวก‘ฟาน ไดจ์ค’ฟอร์มห่วย
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‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’เปิด‘ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์’

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะทำางานด้านการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

ร่วมกับสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) 

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ประธาน

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดงานเปิดตัวตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(Knowledge board) ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ online Library 

เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน มุ่ง

เน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้อง

ต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ยังเป็นแบบแผนการปฏิรูป

ประ เทศในด้ าน

ของการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาอีก 

ด้วย ในส่วนของ 

เนื้อหา จัดทำาตู้

หนังสืออิเล็กทรอ 

นิกส์ (Knowledge 

board) ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ ร่วมกับ

สำานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์

ความรู้ (OKMD) 

เพื่อกระจายองค์

ความรู้และสร้าง

บรรยากาศในการ

เรียนรู้  โดยเฟส

แรกจะมีการติดตั้ง

ที่โรงพยาบาลจุฬา

ภรณ์, ราชวิทยา

ลัยจุฬาภรณ์ และ 

TK Park ทั้งนี้มี

การวางแผนเพื่อ

จัดส่งไปยังหน่วย

งานต่างๆ ทั้งใน

ส่วนราชการและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้า

ถึงการอ่านแก่ประชาชน เพื่อให้บริการในจุดที่มีการใช้

บริการจำานวนมากแต่มีข้อจำากัดของพื้นที่ โดยการบริการ

มุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้อง

ต่อการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน สำาหรับเนื้อหาและองค์

ความรู้จะเน้นสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ ความรู้เรื่อง

โรคต่างๆ เป็นต้น

ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ได้เปิดตัว

ในงาน Thailand Collaboration for Change การจัดแถลงผล

ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าไอคอน

สยาม ที่ผ่านมา.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

น่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (บพข.) เปิดตัวการพัฒนา

ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะสำาหรับการผลิตมะม่วง 

“แอปพลิเคชันแมงโก้เอไอ” (Mango AI Application) 

ผ่านมือถือ ที่ติดตั้งระบบการแจ้งเตือนการให้ปุ๋ยและ

น้ำาอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมแบบ 

เรียลไทม์ เช่น อุณหภูมิ  ปริมาณน้ำาฝน ความชื้นใน

อากาศและความชื้นในดิน จากสถานีตรวจอากาศ

อัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนการป้องกันกำาจัด

ศัตรูพืชและโรค นอกจากนี้ แอป “Mango AI” ยัง

สามารถให้คำาแนะนำาแก่เกษตรกรในการผลิตตาม

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP (Good  

Agricultural Practices : GAP) หวังสร้างความเข้ม

แข็งของกลุ่มเกษตรกรสวนมะม่วงของไทยเพื่อยก

ระดับการส่งออกสู่ตลาดโลก

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำานวยการ บพข. กล่าว

ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรโดย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรผลักดันให้เกิด

รูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ ที่นำาเทคโนโลยีการตรวจ

วัดการจัดการข้อมูลมาใช้ในพื้นที่ปลูก หรือที่เรียกว่า 

เกษตรแม่นยำาสูง (Precision Agriculture) เพื่อพัฒนา

ความสามารถจัดการฟาร์มได้ในระดับอุตสาหกรรม  

“โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ

สำาหรับการผลิตมะม่วง เป็นโครงการซึ่ง บพข.ได้

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยนเรศวรใน

การพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะ “Mango AI” ถือ

เป็นการติดอาวุธให้กับเกษตรกรไทย และมะม่วง

ของไทยถือเป็นผลไม้มาแรงและได้รับความนิยมใน

ตลาดต่างประเทศ มีการขยายตัวด้านการส่งออก

อย่างต่อเนื่องไปในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย 

เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น โดยปัจจุบันประเทศไทยยังครอง

ตำาแหน่งเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอันดับที่ 2 ในอาเซียน 

และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก” ผอ.บพข.กล่าว

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตร 

ศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า 

การพัฒนาโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ

สำาหรับการผลิตมะม่วง มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนา

แอปพลิเคชันระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติในการให้

น้ำา ปุ๋ย สามารถรายงานสภาพอากาศความชื้นใน

อากาศ ดิน รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนการป้องกัน การ

กำาจัดศัตรูพืชและโรคตามสภาพอากาศ ฤดูกาล โดย

เกษตรกรสามารถดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันได้จาก

โทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวยัง

มีข้อมูลสำาหรับแนะนำาเกษตรกรในการผลิตตามหลัก

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี–GAP เป็นการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรไปแข่งกับตลาดโลก

ได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวมีการทดลองใช้พื้นที่แปลง

ปลูกจริงของเกษตรกรใน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 

นครราชสีมา ขอนแก่นและเชียงใหม่ ซึ่งภายในแปลง

ปลูกได้มีการติดตั้งระบบการให้ปุ๋ย น้ำา และสถานี

ตรวจอากาศอัตโนมัติที่สามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์

มือถือได้จากแอป “Mango AI” ระบบยังสามารถ

แจ้งเตือนสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ เช่น อุณหภูมิ 

ปริมาณน้ำาฝน ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน

แอป‘Mango AI’ตัวช่วยอัจฉริยะ

ชาวสวนมะม่วงน้ำาดอกไม้สีทอง

นอกจากนี้ ทีมวิจัยกำาลังพัฒนาการประเมิน

และป้องกันความเสียหายของผลผลิต การวิเคราะห์

และแสดงผลความเสียหายจากการเกิดโรค การขาด

ธาตุอาหารหรือการเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่แปลงปลูก

เกษตรกรที่นำาแอปพลิเคชันนี้ ไปใช้แล้ว  

ชลธิชา ช่างประดิษฐ์ เกษตรกรเจ้าของสวนมะม่วง

รวงทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่ปลูกมะม่วงน้ำาดอกไม้สี

ทอง ให้รายละเอียดการใช้งานแอปดังกล่าวว่า เดิม

ตนเองไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรและไม่มีความรู้ด้าน

การเกษตร แต่พอหลังเกษียณจึงได้กลับมาบ้านเกิด

และใช้พื้นที่ที่มีอยู่เดิมปลูกมะม่วง ในช่วงแรกได้

ลองปลูกมะม่วงตามชาวบ้าน และหาความรู้จาก

อินเทอร์เน็ต เข้าอบรมการปลูกมะม่วงน้ำาดอกไม้ 

สีทองเพื่อการส่งออกกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะ

เห็นว่าการส่งออกมะม่วงน้ำาดอกไม้นั้นได้ราคาดี

กว่า จนในปี 2560 เรียนรู้จนสามารถนำาผลผลิตส่ง

ออกไปประเทศญี่ปุ่น ต่อมาเกิดสถานการณ์ โควิด 

ระบาด ซึ่งไม่สามารถขายผลผลิตได้เลย จึงมีความ

คิดในการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็น

เกษตรแปลงใหญ่ และร่วมมือกันผลักดันเพื่อให้ได้

มาตรฐาน GAP ให้สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้  

ประกอบกับเห็นว่าเกษตรกรล้วนมีปัญหาเรื่อง

ผลผลิตที่ออกพร้อมกันในปริมาณมาก และทำาให้

ราคาผลผลิตต่ำาลง การแก้ไขจะต้องทำาให้ผลผลิตออก

นอกฤดูให้ได้ จึงเป็นที่มาที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มเกษตรกรมะม่วงน้ำา

ดอกไม้สีทอง ตำาบลวังน้ำาบ่อ จังหวัดพิษณุโลก ที่มี

สมาชิกประมาณ 40 ราย ในพื้นที่ปลูกประมาณ 700 ไร่ 

ในอำาเภอเนินมะปราง ได้ใช้สวนรวงทองเป็นศูนย์

เรียนรู้ การใช้งานแอปพลิเคชัน “Mango AI” รวมทั้ง

มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพ

วังน้ำาบ่อด้วยสโลแกน “มะม่วงดีมีทั่วไป ถ้าหวาน

จับใจต้องไปวังน้ำาบ่อ” ที่วางจำาหน่ายในห้างสรรพ

สินค้าเครือ The Mall อาทิ สยามพารากอน ดิเอ็ม 

โพเรียม ดิเอ็มควอเทียร์ เป็นต้น

ก่อนหน้าการใช้แอป “Mango AI” ชลธิชาบอก

ว่า เลือกใช้การจัดการแปลงจากการค้นคว้าความรู้เอง

โดยการลงทุนขุดบ่อบาดาล และการปลิดผล คัดเลือก

และห่อผล เพื่อให้ได้ผลผลิตมะม่วงที่สวยและสมบูรณ์ 

สามารถส่งออกได้ แต่หลังจากได้ทดลองใช้แอป  

“Mango AI” ทำาให้สามารถตรวจสอบความชื้นในดิน

และสามารถส่งคำาสั่งการให้น้ำาได้จากทางมือถือ โดย

ไม่ต้องอยู่ที่แปลงปลูก ถือเป็นความสะดวกอย่างมากใน

การปลูก นอกจากนี้แอป “Mango AI” ยังช่วยให้ประหยัด

เวลา ประหยัดแรงงาน เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ส่วน

ใหญ่มีอายุที่มาก อยู่ในช่วง 50–60 ปี ซึ่งยังมีทักษะและ

ประสบการณ์ในการปลูกสูง ซึ่ง แอป “Mango AI” จะ

ช่วยประหยัดแรงงานการขับรถไถรดน้ำาในแปลง การ

สูบน้ำาและข้อมูลในแอปยังสามารถต่อยอดความรู้เดิม

ของเกษตรกรให้มีความแม่นยำาเพิ่มมากขึ้น

“แอป “Mango AI” เป็นแอปที่ใช้ง่าย เกษตรกร

สูงอายุสามารถใช้ได้ ไม่ซับซ้อน หากภาครัฐสนับ 

สนุนเรื่องระบบบาดาลในพื้นที่ จะทำาให้การใช้แอป

เป็นประโยชน์อย่างสูง ในแอปยังเป็นแหล่งเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติ ในการค้นหารายละเอียดจำาเป็น

สำาหรับการทำาเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่ เป็นการ

เชื่อมโยงข้อมูลแก่เกษตรกรได้ทั่วทั้งประเทศ ใน

อนาคต ชลธิชาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังน้ำาบ่อได้

วางแผนการทำามะม่วงนอกฤดูเพื่อให้ผลผลิตออกใน

ช่วงเดือนสิงหาคม หรือกันยายน ที่ราคาผลผลิตไป

ถึง 120 บาทต่อกิโลกรัม”

ชลธิชายังยืนยันอีกว่า แอป “Mango AI” ถือ

เป็นตัวช่วยสำาคัญที่จะพาชาวสวนให้รอด. 

ห

ศึกษาธิการ • บอร์ดอาชีวะไฟเขียวหลัก

การหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี 

หลักสูตรที่ปรับใหม่ เรียนในรูปแบบทวิภาคี 

100% จบแล้วเข้าทำางานในสถานประกอบ

การ หวังผลิตกำาลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิ 

การคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า จากที่นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและ

ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำาลัง

คนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เมื่อวันที่  

3 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้มอบนโยบาย

การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา และ

ข้อสั่งการเมื่อได้รับฟังเสียงสะท้อน

จากผู้ประกอบการ ให้สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

ดำาเนินการขับเคลื่อนการศึกษาสาย

อาชีพให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดย

เฉพาะเรื่องการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่น

ให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ภายใน 4 ปีนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ 

สอศ.ได้มีการนำาเสนอ (ร่าง) ประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพควบระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ... 

และแนวทางการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่น 

ในการเรียนควบ ปวช.-ปวส. 4 ปี ใน

วาระการพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีนายรอยล 

จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในหลักการของการเรียน

ควบ ปวช.-ปวส. 4 ปี เพื่อเร่งผลิตกำาลัง

คนป้อนสถานประกอบการในการฟื้นฟู

เศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19 และ

แก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาจบ ปวช. 

อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่สามารถประกอบ

อาชีพในสถานประกอบการได้

เลขาฯ กอศ.กล่าวอีกว่า โดย

หลักสูตรที่ปรับนี้จะเป็นการเรียนในรูป

แบบทวิภาคี 100% จบแล้วเข้าทำางาน

ในสถานประกอบการที่ร่วมมือในการ

จัดการศึกษาต่อเนื่องทันที จากนี้ สอศ.จะ

ได้เร่งดำาเนินการขับเคลื่อนที่จะปรับปรุง

หลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับความต้องการกำาลังคนของประเทศ 

และยังคงมาตรฐานทางด้านวิชาชีพและ

วิชาการในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาได้มีการนำาเสนอ เช่น 

ระยะเวลาของการศึกษา การฝึกงาน 

การคัดเลือกสาขาที่มีความจำาเป็นเร่ง

ด่วน และการรองรับการเข้าทำางานจาก

สถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจ

ต่อผู้เรียน จบแล้วมีอาชีพ โดย สอศ.ก็

จะได้จัดทำาเป็นประกาศมาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพควบระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ... ต่อไป.

ศึกษาธิการ • ประวิตเผย 7 รายชื่อ 

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาฯ  

คุรุสภา ส่วนใหญ่เป็นหน้าเดิมในวงการ 

ด้าน “ตรีนุช” เผยต้องคัดเลือกรอบสุด 

ท้าย 3 คน ยัน ก.ย.นี้ เคาะทั้งเลขาฯ คุรุ

สภา-บอร์ด กมว.

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการ

คุรุสภา กล่าวว่า ในกระบวนการสรรหา

เลขาธิการคณะกรรมการคุรุสภา ขณะนี้

ได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ 

คณะอนุกรรมการสรรหาเลขาฯ คุรุสภา ได้

ดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหาในแต่ละรายเรียบร้อย

แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

สัมภาษณ์ กำาหนดวัน เวลา สถานที่ และราย

ละเอียดในการสัมภาษณ์แสดงแนวคิดและ

วิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการคุรุสภา จำานวน 7 ราย 

เรียงตามลำาดับอักษร ดังนี้ 1.นายธนารัชต์ 

สมคเณ 2.นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ 

3.นายภิญญา รัตนวรชาติ 4.นางวัฒนาพร 

ระงับทุกข์ 5.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระ

ธรรมโม 7.นายองค์กร อมรสิรินันท์ ทั้งนี้

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ประกาศดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครราย

นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ

สรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภาได้มีการหารือถึงคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ที่จะหมดวาระ

ในเดือนกันยายนนี้ โดยที่ประชุมได้มีมติ

ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ 

กมว.ชุดใหม่ ด้วยวิธีการเสนอชื่อจาก

คณะกรรมการสรรหา โดยจะนำาเข้า

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภาครั้งหน้าเดือนกันยายน ทั้งนี้ ใน

ส่วนของกระบวนการสรรหาเลขาธิการ

คณะกรรมการคุรุสภา ขณะนี้ ได้ปิดรับ

สมัครเรียบร้อยแล้ว โดยจากนี้จะเป็นขั้น

ตอนการพิจารณาจากเอกสารประกอบ

การสมัคร และการสัมภาษณ์ผู้สมัคร มี  

100 คะแนนเต็ม แบ่งเป็น ความรู้ความ

สามารถและคุณลักษณะที่จำาเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน 30 คะแนน ความประพฤติและ

ประวัติการทำางาน 30 คะแนน และแนวคิด

วิสัยทัศน์ 40 คะแนน ซึ่งคณะอนุกรรมการ

สรรหาจะดำาเนินการสรรหาผู้สมัครตาม

ประกาศดังกล่าว จำานวนไม่เกิน 3 คน เสนอ

ต่อคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาในเดือน

กันยายนเช่นกัน.

เปิด7รายชื่อ‘หน้าเดิมๆ’สมัครชิงเลขาคุรุสภา

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาหา

ทางช่วยเหลือครูอยู่ในระบบ 5 หมื่นราย ส่วน

ใหญ่เป็นครูอาชีวะ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ โดยจะร่วมมือกับ อว. ทำาแพลตฟอร์ม

ให้เข้าไปเก็บชั่วโมงเรียน ก่อนยื่นขอตั๋วครู รื้อ

ระเบียบล้าหลัง บัณฑิตจบครูโดยตรงไม่ต้อง

ขอใบอนุญาตประกอบใบวิชาชีพ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภาว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดระบบ

วิชาชีพครูตั้งต้นน้ำา กลางน้ำา และปลาย

น้ำา โดยเฉพาะการปรับหลักสูตรการพัฒนา

ครู เพราะทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร

ครูของแต่ละสถาบันจะต้องปรับตามให้

เร็ว แต่การดำาเนินการที่ผ่านมามีการปรับ

มาแล้ว แต่ต้องมาผ่านบอร์ดคุรุสภาและ

ปรับแก้ ใหม่ก็ต้องใช้เวลานาน และกว่า

จะอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา

เสร็จก็ส่งผลให้มีความล่าช้าและไม่ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นที่ประชุมจึงมีความ

เห็นว่าหากสถาบันผลิตครูจะมีการปรับ

เปลี่ยนหลักสูตรครูก็จะให้คุรุสภาเข้าไป

ดำาเนินการร่วมปรับหลักสูตรกับสถาบัน

ผลิตครูด้วย เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการ

ผลิตครูอย่างแท้จริง

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้มีประเด็นเรื่องครูที่อยู่ในระบบแต่ยังไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะ

กลุ่มครูอาชีวศึกษาที่มีความถนัดทาง

วิชาชีพแต่ยังไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู ซึ่งตนต้องการจัดกระบวนการให้ครู

กลุ่มเหล่านี้มีความสอดรับกับโลกปัจจุบัน 

และไม่ให้เด็กขาดครู โดยกลุ่มครูที่ต้อง

ขอผ่อนผันทุก 2 ปีที่ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 

50,000 คน โดยจะทำาแพลตฟอร์มขึ้นร่วม

กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้ครูกลุ่ม

นี้ ได้เข้ามาอบรมและพัฒนาตัวเอง เก็บ

ชั่วโมงเรียน เพื่อให้ครูสามารถใช้เป็น

คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูเหล่านี้มีช่อง

ทางกว้างขึ้นในการมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู และมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่

คุรุสภากำาหนด ขณะเดียวกันในส่วนของ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเราพบปัญหา

นักศึกษาที่จบครูโดยตรง แต่ยังไม่สามารถ

ไปประกอบวิชาชีพครูได้ ที่ประชุมจึงหา

ช่องทางให้นักศึกษาครูที่จบใหม่ได้ประกอบ

วิชาชีพครูได้เลย ด้วยการจัดทำาระบบการ

ผลิตครูให้มีคุณภาพ

“เรื่องใบอนุญาตผู้จบครูโดยตรง ที่

ประชุมได้อนุมัติข้อบังคับการปรับปรุง

ระบบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ใหม่ เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าเมื่อผู้เรียนที่

จบจากคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพ

ครูมาแล้ว จึงไม่จำาเป็นต้องมาขอสอบเพื่อ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีก จน

ทำาให้เกิดขั้นตอนการขอที่ยุ่งยาก เมื่อจบ

หลักสูตรครูแล้วก็ต้องมาสอบขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูอีก และเมื่อสอบบรรจุ

ข้าราชการแล้วก็ต้องมาสอบขอใบดังกล่าว

ด้วยเช่นกัน” นางสาวตรีนุชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพใหม่ได้กำาหนดให้มีใบรับรอง

การปฏิบัติการสอน (Provisional Teaching 

Certificate) ซึ่งจำาแนกใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Professional 

Teaching License: B-license) ได้ตอนสอบ

บรรจุข้าราชการตำาแหน่งครูผู้ช่วย 2.ใบอนุ 

ญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นกลาง (Intermediate 

Professional Teaching License :I-license) 

ได้เมื่อได้รับการเลื่อนตำาแหน่งจากครูผู้ช่วย

เป็นข้าราชการครู และ 3.ใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพครูชั้นสูง (Advanced Professional 

Teaching License : A-license) จะได้ต่อเมื่อ

เสนอเรื่องขอและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา.

ออกแพลตฟอร์มช่วยครู5หมื่นรายไม่มีต๋ัว
บอร์ดคุรุสภาจ่อรื้อระเบียบล้าหลัง/ไฟเขียวผู้จบครุศาสตร์ โดยตรงไม่ต้องขอใบอนุญาต

‘บอร์ดอาชีวะ’อนุมัติ

รวบเรียนปวช.-ปวส.4ปี  
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11บันเทิง

ก-เบรกงานไปสองปีมีความสุขมาก!

นี่..เป็นคำ�พูดของคุณพลอย-เฌอม�ลย์ บุญยศักดิ์ 

น�งเอกส�วสวยหุ่นง�มที่ผมจำ�ภ�พติดต�กับฉ�ก 

“รัก” ที่แสดงคู่กับคุณอนันด� เอเวอร์ริ่งแฮม ในหนัง “ชั่วฟ้�

ดินสล�ย”  

หล�ยท่�นอ�จจะแปลกใจ-สงสัย ทำ�ไม-เหตุใด “เบรก

ง�นแล้วมีคว�มสุข” เรื่องของเรื่องผมหยิบม�จ�กผู้จัดก�รออน 

ไลน์ร�ยง�น คุณพลอยว่�อย่�งนี้..

“ละครล่�สุดคือพลอยไปตบอยู่บนเมรุวัด ณ วันนั้นที่

พลอยถ่�ยละคร เป็นซีนที่ต้องถูกกระช�กหัวขึ้นไปขอขม�ศพ

แล้วโดนตบ โดนด่� พลอยก็ร้องไห้ พลอยโดนผลักตบ

หัวให้เค�รพศพตรงหน้�เมรุ พลอยรู้สึกว่�ทำ�ไมชีวิตพลอยต้อง

เล่นอะไรแบบนี้ 

พลอยรู้สึกว่�มันไม่จำ�เป็นต้องรุนแรงขน�ดน้ีในก�รเล่น

ละคร พลอยก็คิดว่�พลอยทำ�อะไรอยู่ พลอยรู้สึกว่�พลอย

เหนื่อย”

และเมื่อเหนื่อย-ไม่มีคว�มสุขกับก�รแสดง คุณพลอย

เลยหลบหน้�ไปจ�กวงก�ร แต่ก็ยืนยันว่�ไม่ได้ “ล�ข�ดจ�ก

วงก�ร”.. 

“พลอยแค่ถอยออกม�นิดนึง ช่อง 3 5 7 9 ละครพอ

ก่อนค่ะ แต่ว่�ซีรีส์ ภ�พยนตร์ยังรับอยู่ 

พลอยไม่อย�กเล่นละครที่ใช้คว�มรุนแรง ไม่อย�กเล่น

อะไรแบบนั้นแล้ว ที่รุนแรงม�กไม่ให้อะไรกับคนดู กลับไปส่ง

เสริมและสร้�งคว�มฮึกเหิมให้กับคนอีก

ให้เล่นเป็นอะไรก็ได้ ให้เล่นเป็นคนใช้ก็ได้ แต่ไม่ขอคว�ม

รุนแรง พลอยรู้สึกว่�พลอยไม่สนับสนุนเรื่องก�รใช้คว�มรุนแรง..

อย่�งละครซีรีส์เก�หลี สังเกตสิน�งร้�ยเข�แย่งส�มี 

กลั่นแกล้ง ฆ่�กันแทบต�ย อย่�ง The World of the Married 

ละครที่พี่แอน ทองประสม จะเล่นเป็นเวอร์ชั่นไทย เห็นเปล่�

เข�ไม่มีแตะเนื้อกันเลย

 เมียน้อยไม่ม�อะไรกับเมียหลวง ไม่แตะ ไม่อะไร มี

แต่ด่�เชือดเฉือนกันด้วยว�จ�และสมอง อย�กเล่นแบบนั้น

ม�กกว่� มันดูขนลุก ไม่ใช่เอะอะอะไรตบกัน จิกกัน ดึงหน้� 

ดึงนมกัน 

พลอยอย�กให้วงก�รละครไทยเดินหน้�ค่ะ ซ่ึงมันก็ควร

เดินหน้�ได้แล้ว แล้วพลอยก็เบื่ออะไรรีเมก เร�อย�กได้คอน

เทนต์อะไรใหม่ๆ”

ครับ..นี่คือเหตุผลที่ทำ�ให้คุณพลอยหลบหน�้จ�กวงก�ร 

และได้ทำ�ให้เธอมีคว�มสุขม�กท่ีได้เบรกง�นไปสองปี แต่ตอนนี้

เธอบอกพร้อมแล้วที่จะกลับม�ลุยง�นอีกครั้ง!

ก็ให้จับต�ดู ว่�ง�นละครของเธอนับจ�กนี้ ไปจะมีคว�ม

แปลกใหม่แค่ไหน-อย่�งไร ที่สำ�คัญจะมีผู้สร้�ง-ผู้กำ�กับค่�ย

ใด-คนไหนที่จะพร้อม “เดินหน้�” ไปกับเธอ

หม�ยถึง..เลิกทำ�ละครผัวๆ เมียๆ ตบกัน จิกกัน ดึงหน้�

ดึงนมกัน แล้วหันม�ผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่สร้�งสรรค์!

แม้ไม่ใช่เรื่องง่�ย ตร�บท่ีสปอนเซอร์-โฆษณ�ยังมีอิทธิพล

ต่อละครอยู่ แต่ก�รที่คุณพลอยกล้�นำ�ธงออกม�แสดงจุดยืน 

“ไม่เล่นละครที่มีคว�มรุนแรงและรีเมก”

ก็น่�จะเกิดแรงกระเพื่อม-ตื่นตัวข้ึนม�บ้�งไม่ม�กก็น้อย 

และถ้�พระเอก-น�งเอกระดับแถวหน้�จะได้แสดงตัวเอ�อย่�ง

คุณพลอย ไม่รับเล่นละครตบกัน จิกกัน ดึงหน้� ดึงนมกัน

เยอะๆ..

ไม่แน่ เร�อ�จได้เห็นละครไทยท่ีดีมีคุณค่�เทียบเท่�ซีรีส์

เก�หลีก็ได้ เพร�ะส่วนตัวผมเชื่อ ทั้งช่อง-ผู้ผลิต-ผู้กำ�กับเอง

ก็ได้พย�ย�มที่จะคิดทำ�คอนเทนต์ใหม่ๆ อยู่แล้ว

 เพียงแต่ติดอุปสรรคกับเรื่องของสปอนเซอร์หนึ่ง และ

สอง (ยังเชื่อ) คนดูนิยมชมชอบละครน้ำ�เน่�อยู่!

และจ�กที่คุณพลอยกล้�พูด-แสดงตนเช่นนี้ ก็ได้แต่

หวังว่� ช่องหรือผู้ผลิต ทั้งที่ได้เริ่มก้�วแรกไปบ้�งแล้ว ทั้งที่

มีแนวคิดนี้อยู่ในหัว จะได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเดินหน้�ไปสู่

คว�มสำ�เร็จได้ในวันข้�งหน้�

ส่วนด�ร�-นักแสดงก็อย�กให้ลองเอ�ต�มอย่�งคุณพลอย 

บอกปัดเสียบ้�งกับละครตบหัว จิกด่� ดึงหน้� ดึงนม แต่ถ้�ยังเห็น

แก่เงินยอมทนให้ถูกตบจูบๆ ซ้ำ�ๆ ซ�กๆ อยู่อย่�งง้ีต่อไป..

 ละครไทยก็อยู่ได้แค่..ตีนบันไดเมรุเผาศพเท่านั้น!.

แค่บันไดเมรุเผาศพ?

พั

• เป็นหนุ่มฮอตตลอดกาล

ที่ชอบก�รเดินท�งเป็นชีวิตจิตใจ...

สำ�หรับหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ง�น

นี้ขอออกเดินท�งอีกครั้งเพื่อไปมอบ

เซอร์ไพรส์ครอบครัวส�ยช็อปช�ว

ถล�งและจังหวัดภูเก็ต ด้วยก�รชวน

ทุกคนม� “Design Your Own Journey” #ออกแบบ

คว�มสุขในสไตล์คุณไปด้วยกัน กับก�รเปิดตัวยิ่ง

ใหญ่ “ศูนย์ก�รค้�โรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้�ง

สรรพสินค้�โรบินสัน ถล�ง” 25 สิงห�คมนี้ ตั้งแต่

เวล� 16.30 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 1 ศูนย์ก�รค้�

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถล�ง

• ม�แรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ โลกกันอีกแล้ว

สำ�หรับ “แพทริค-ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์” วง INTO1 

ที่มีผลง�นม�ให้แฟนๆ ได้ติดต�มกันอย่�งไม่ข�ด

ส�ย ล่�สุดกับผลง�นในร�ยก�รว�ไรตี้ All Kinds 

Of INTO1 To The Sky ที่ออกอ�ก�ศม�ถึง EP.3 

ก็ได้รับก�รตอบรับที่ดี ทำ�เอ�บรรด�กลุ่มแฟนคลับ

ของหนุ่ม “แพทริค” ต่�งทำ�คลิป Reaction, แชร์

โมเมนต์ต่�งๆ และยังร่วมติดแฮชแท็ก #PATRIC 

RINGS THE BELL, #PaiPaixINTO1ToTheSky_

EP3 จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทย

และเทรนด์ โลก!

• เป็นอีกหน่ึงศิลปินท่ีมุ่ง

ม่ันต้ังใจทำ�ต�มคว�มฝัน และส่ง

มอบคว�มสุขท�งเสียงเพลงให้กับ

แฟนเพลง สำ�หรับ แชมป์-ธนัช เม

ทะนะยานนท์ มือกีต�ร์หน้�หล่อดีกรีแชมป์ Overdrive 

Guitar Contest และอดีตสม�ชิกวง Instinct กลับม�

คร้ังน้ีพร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ “เพื่อนท่ีดี” FWB (friend 

with best friend) ภ�ยใต้สังกัด Great Begins ง�นน้ี

บอกเลยว่�ไม่ธรรมด�อย่�งแน่นอน  

• ส้ินสุดก�รรอคอย สำ�หรับเฟสติวัลส�ยแดนซ์         

จ�กผู้จัดง�น EDM เบอร์ 1 ของประเทศ Retox 

Sessions กับก�รกลับม�อีกคร้ังกับง�นใหญ่แห่ง

ปี Together Festival 2022 เฟสติวัลแถวหน้� ท่ี

ขนทัพดีเจดังระดับโลกม�แน่นง�นแบบสุดๆ ประชัน 

2 สเตจ สุดแนว ในวันท่ี 2-3 กันย�ยนน้ี ท่ีไบเทค 

บ�งน� บรรย�ก�ศท่ีคุณแสนจะคุ้นเคยในฮอลล์ 98-

99 กันอีกหน โดยคร้ังน้ีจัดเต็มกับบรรย�ก�ศ 2 วัน 2 

สเตจ 2 รูปแบบ กันไปเลยทีเดียว!.

มักเกิ้ล

ลังจากที่นักแสดงสาว พิ้ง 

กี้-สาวิกา ไชยเดช ตกเป็น

จำ�เลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-

3D จนทำ�ให้ละครหล�ยเรื่อง

ที่เจ้�ตัวกำ�ลังถ่�ยทำ�อยู่ต้อง                             

เตรียมแผนสำ�รองห�กนัก

แสดงส�วกลับม�ถ่�ย

ทำ�ต่อไม่ทันเวล� ด้�น 

เอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียร

นัย และ พี่ฉอด-

สายทิพย์ มนตรี

กุล ณ อยุธยา ผู้

บริห�ร เช้นจ์ 

2561 ผู้ผลิตละคร

ดงดอกไม้ ท่ีส�ว

พ้ิงก้ีเป็นหน่ึงในนัก

แสดงนำ� ก็ได้ยืนยันว่�

จะไม่ตัดบทของพ้ิงก้ีออก 

แต่อ�จมีก�รปรับบท

โดย พี่ฉอด 

สายทิพย์ เผยว่� 

“อย่�งที่ทร�บกันนะ

คะว่�ดงดอกไม้มีน้องพ้ิง 

กี้เป็นหนึ่งในนักแสดงนำ�

ด้วย และพอม�ถึงตอน

ผนึกกำ�ลัง • “บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำ�กัด” ในฐ�นะ Sports Retail Partner จับมือ “พูม่� 

(ประเทศไทย)” จัดง�นแถลงข่�ว เปิดตัว PUMA NEW Concept Store “The 1st Official 

PUMA Brand Store in Thailand” แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีเหล่�ด�ร�-ศิลปินดัง 

กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, เจฟ ซ�เตอร์, ม�รี เบิร์นเนอร์, แบม-ปีติภัทร คูตระกูล 

ร่วมง�น ณ ศูนย์ก�รค้�เมก�บ�งน� เมื่อวันก่อน.

ห

าวซ่าคนใหม่ของวงการเพลง Gayle 

(เกย์ล) แจ้งเกิดแบบกระหึ่ม ด้วย

ซิงเกิล “abcdefu” (เอบีซีดีอีเอฟยู) 

เพลงสนุกๆ เนื้อหาแสบๆ ที่ขึ้นถึงอันดับ 3 ใน

ชาร์ตเพลงฮิตของสหรัฐอเมริกา และไปได้สูง

กว่าสำาหรับชาร์ตในอังกฤษ เมื่อขึ้นไปถึงอันดับ 

1 พร้อมทำายอดขายในระดับแพลทินัม จนทำ�ให้

อีพีชุดแรกของเธอ ‘A Study of the Human 

Experience Volume One’ เป็นอีกหนึ่งง�นฮอต

ของต้นปี 2022 ทำ�ให้ใครๆ ก็พ�กันอย�กรู้จัก

เธอให้ม�กกว่�ที่ได้ยินได้ฟังในซิงเกิลดัง  

นอกจ�กนี้ เกย์ลยังได้รับก�รเสนอชื่อเข้�

ชิงร�งวัลจ�กง�นเอ็มทีวีวิดีโอมิวสิก อวอร์ดส์ถึง 

2 ร�งวัล โดยหนึ่งในจำ�นวนนั้นคือ ร�งวัลศิลปิน

หน้�ใหม่ยอดเยี่ยม 

และข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือ วัน

ที่ 7 ตุลาคมนี้ แฟนๆ จะได้ฟังอีพีชุด

ที่ 2 ของเธอ ‘A Study of the Human 

Experience Volume Two’ ที่ต้องอัด

แน่นไปด้วยเพลงแสบๆ แซ่บๆ ตามสไตล์

ของเกย์ลแน่นอน 

แต่ก่อนจะได้ฟังง�นเต็มๆ วันนี้ เกย์ล                                                 

มีเพลงอุ่นเครื่องให้ได้ลิ้มรสคว�มเปรี้ยว

จี๊ดเกินจะเข็ดฟันของเธอ ด้วยซิงเกิลใหม่ 

“indieedgycool” (อินดีเอ็ดจีคูล) ที่ง�นดนตรี

โดดเด่นเจิดจ้�เหลือเกิน ไม่ว่�จะบีตสนุกๆ 

และลูกเล่นในก�รเบส ที่ทำ�ให้เพลงนี้ฟังเท่ 

แปลกหู และมีเสน่ห์ 

โดยนอกจ�กจะปล่อยง�นซ�วด์

เท่ๆ ม�ให้ฟังแล้ว เกย์ลยังปล่อยมิวสิกวิดีโอ 

ส

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

“indieedgycool” ออกม�ให้ชมเรียบร้อย โดยเป็น

ผลง�นก�รกำ�กับของจิมมี ฟิสโค ที่ร่วมง�นกับ

เธอม�หล�ยครั้ง และคร�วนี้เข�ก็ยังคงสไตล์

ง�นด้�นภ�พที่มีบรรย�ก�ศเฉพ�ะตัวของ

เกย์ล และก�รเล่�เรื่องที่จับคว�มเปรี้ยว 

แสบของเธอม�นำ�เสนอได้อย่�งที่เคย                                                

เป็น 

ชมมิวสิกวิดี โอ “indieedgycool” 

กันได้ท่ียูทูบ และฟังเพลงน้ี รวมถึงเพลง

อื่นๆ ของเกย์ล ได้จากบริการทุก

สตรีมมิงท่ัวไทย: https://wmth.

lnk.to/indieedgycoolEC แล้ว 

7 ตุลาคมน้ี ไปสนุกแบบสุดๆ 

กับอีพีชุดท่ีสองของเธอ ‘A 

Study of the Human 

Experience Volume 

Two’ ท่ีแสบ แซ่บ 

และหรรษาไม่แพ้งาน

ชุดแรกแน่นอน โดย

วอร์นเนอร์ 

มิวสิค YouTube: 

https://www.

youtube.com/

นี้ ก็คือดงดอกไม้เป็นละครที่เร�ถ่�ยกันม�เป็นปี

แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็น่�จะประม�ณ 80 เปอร์เซ็นต์ 

เหลือแต่ช่วงตอนท้�ยๆ ถือว�โชคดีค่ะที่เร�ถ่�ย

ไล่ๆ ม� ส่วนตอนนี้ก็รอดูสถ�นก�รณ์อยู่เหมือน

กัน ถ้�ห�กจำ�เป็นจะต้องแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�

จริงๆ เร�ก็จะดูเรื่องของบท ก�รปรับบท หรือว่�

ปรับในเรื่องของโปรดักชัน แต่สิ่งสำ�คัญคือต้องไม่

ให้คนดูเสียอรรถรส และก็ต้องสนุกเข้มข้นเหมือน

เดิม จริงๆ ในส่วนของก�รถ่�ยทำ�ยังมี

คิวของพิ้งกี้ค่ะ ยังมี ตัดทิ้งไม่ได้หรอก

ค่ะ เพร�ะว่�ละครถ่�ยจะจบอยู่แล้ว 

ฉะนั้นถ้�เป็นเรื่องของก�รเปลี่ยน

ตัวหรือก�รเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลย 

มันคงเป็นไปไม่ได้ เพร�ะว่�เร�

ถ่�ยใกล้จะจบแล้ว ที่สำ�คัญอีก 2 เดือนเร�ต้อง

ออกอ�ก�ศแล้วด้วย ดังนั้นพี่คงใช้วิธีในเรื่องของ

ก�รปรับบทค่ะ

ตอนน้ีก็ต้องรอดูสถ�นก�รณ์ก่อนค่ะ เพร�ะ

ตัวพ่ีเองก็ไม่ได้มีคว�มรู้ใดๆ เก่ียวกับเรื่องน้ี รวมถึง

เรื่องของคดีเองก็ต�ม ฉะน้ันตอนน้ีพ่ีจึงไม่แน่ใจว่�

น้องจะมีโอก�สได้ประกันตัวออกม�ทำ�ง�นต่อไหม 

เร�ก็เลยต้องมีแผนเอแผนบีไว้สำ�รอง ถ�มว่�รอ

ได้น�นแค่ไหน คือจริงๆ ก็คงไม่ก่ีวันน้ีค่ะ เพร�ะ

ละครต้องออนแอร์ในอีก 2 เดือนค่ะ ถ�มว่�

กังวลเรื่องข่�วจะมีผลต่อละครไหม อันน้ันต้อง

แล้วแต่แล้วค่ะ แต่ถ้�โดยส่วนตัวพ่ีคิดว่�คนดู

เข�แยกแยะได้ว่�อะไรตรงไหนยังไง ละคร

ก็คือละคร และนักแสดงทุกคนก็ทำ�เต็ม

ท่ี สุดคว�มส�ม�รถแล้วจริงๆ”

ด้�น เอส วรฤทธ์ิ เสริมว่� 

“จริงๆ แล้วในแง่ของก�รถ่�ย

ทำ�เร�ก็ถ่�ยกันม�ต�มลำ�ดับข้ัน

ตอนอยู่แล้ว เพร�ะฉะน้ันในพ�ร์ต  

ท่ีเป็นบทของพ้ิงก้ีก็ถือว่�เร�ถ่�ยไปได้

เยอะแล้วเหมือนกัน คืออ�จจะมีบ้�งท่ีหลงอยู่ 

แต่ท�งพ่ีฉอดได้มีก�รไล่ดูบทท้ังหมดแล้ว และ

เร�ก็ได้เตรียมแพลนบีไว้สำ�หรับแก้ไขปัญห�

แล้วเช่นกัน ในแง่ของก�รทำ�ง�นเร�ต้องเจอ

ปัญห�เรื่อยๆ อยู่แล้วครับ ก็แก้ปัญห�กันไป”.

‘นิโคล คิดแมน’สลัดร่างอ้อนแอ้น

อวดแขนกระชับและกล้ามท้อง
นิโคล คิดแมน ซูเปอร์

สต�ร์ฮอลลีวูด ที่หล�ยคนคุ้น

ภ�พของเธอเป็นส�วหุ่นบ�ง

อ้อนแอ้น กลับม�อวดโฉมใน

ลุคส์ใหม่ที่ทำ�ให้หล�ยคนต้อง

อ้�ป�กค้�งตะลึงกับง�นถ่�ย

แบบนิตยส�รล่�สุดในวัย 55 

แต่ฟิตเปรี๊ยะกว่�ครั้งไหนๆ

นักแสดงส�วอเมริกนั

ออสซี่ วัย 55 อวดกล้�มหน้�ท้องและไบเซปส์ที่

เป่งปูด โดยเธอสวมวิกผมย�วสีแดง สำ�หรับก�ร

ถ่�ยแบบให้กับนิตยส�ร Perfect (เพอร์เฟกต์) 

โดยมีอยู่หนึ่งช็อตที่นิโคล มองกล้องขณะเกร็ง

กล้�มในชุดที่เผยให้เห็นหน้�ท้องที่กระชับ

ด�ร�ดังจ�กภ�พยนตร์เรื่อง Moulin 

Rouge, Eyes Wide Shut และ Paddington ถ่�ย

ภ�พเซตนี้โดยช่�งภ�พที่ชื่อ จง ลิน เพื่อเฉลิม

ฉลองเหล่�ด�ร�ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งวัฒนธรรม

ป๊อป

เธอบอกกับนิตยส�รว่� “ฉันตัดสินใจ

แบบวัยรุ่น ไม่สนใจหรอกว่�ผลจะต�มม�

อย่�งไร ฉันแค่ต้องก�รทำ� และฉันจะลองดู”

ภ�พถ่�ยนิโคล คิดแมน กับบท

สัมภ�ษณ์ฉบับเต็มใน Perfect ฉบับ 3 

Perfect Awards Autumn/Winter 2022 จะ

ว�งจำ�หน่�ยในวันที่ 1 กันย�ยน. 

Interthaipost69@gmail.com

‘พี่ฉอด’ยันไม่ตัดบท‘พิ้งกี้’

เผยขอรอดูสถานการณ์ก่อน

‘indieedgycool’ซิงเกิลใหม่

พร้อมMVสุดแสบจากเกย์ล



อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.สันปาตอง และอ.หางดง 

ซึ่งพื้นที่สวนใหญติดตอกับ จ.ลําพูน โดยขณะ

นี้ผลผลิตเกรด AA เก็บเกี่ยวหมดแลวเหลือ

เพียงผลผลิตตกเกรด ซี่งมีจํานวนไมมากนัก

โดยจะสงใหกับโรงงานแปรรูปสหกรณตอไป 

สวนพื้นที่ทางตอนเหนือเขต อ.แมแตง 

อ.พราว อ.เชียงดาว และอ.ไชยปราการ 

ผลผลิตกําลังออกสูตลาดและราคารับซื้อ

ลําไยเกรดAA ยังคอนขางดี สนนราคาอยูที่ 

17-18 บาทตอกิโลกรัมสําหรับลําไยสดรวง 

สวนลําไยสดชออยูที่ 20-24 บาทตอกิโลกรัม

“ลําไยโซนใตออกชนกับของลําพูน

ราคาจะลงเยอะ พอมาตรการรัฐเขามาก็ชวย

ประคองสถานการณไวไดระยะหนึ่ง ตอนนี้

ผลผลติโซนใตหมดแลวเริม่ไลขึน้ไปทางเหนอื 

อันท่ีจริงชวงน้ีลงจีนหยุดรับซ้ือแลว แตบังเอิญ

ออเดอรที่เขารับมายังไมพอ จึงตองมารับซื้อ

ทางโซนเหนือเพ่ิม ทําใหราคาขยับข้ึนมาหน�อย 

ทั้งที่จริงชวงกลางฤดูโซนเหนือราคาจะอยู

ที่ 13 - 14 บาท ตอกิโลเทานั้น” นายสุริยะ 

คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหมกลาว และ

วาอีกสองสัปดาหผลผลิตลําไยสายเหนือก็จะ

เริ่มเบาลง  และจะหมดในราวเดือนกันยายน 

2565 จากนั้นก็จะเขาสูการทําลําไยนอก

ฤดูตอไป โดยขณะนี้เหลืออีกประมาณ 30% 

เทานั้น จากผลผลิตทั้งหมด 296,666 ตันของ 

จ.เชียงใหม

12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๐๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพีระพัฒน สิงสัตย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นายพีระพัฒน 

สิงสัตย

๑๔๙,๑๙๖.๒๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช 

เลขที่บัญชี ๕๕๓-๒-๗๖๙๑๐-๔ ช� อบัญชี 

นายพีระพัฒน สิงสัตย

- นายพีระพัฒน 

สิงสัตย

๒๑๐,๖๖๕.๗๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๕๙,๘๖๒.๐๖ บาท

(สามแสนหาหม� นเกาพันแปดรอยหกสิบสองบาทหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายพีระพัฒน สิงสัตย กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางกรองทอง สุเสารัจ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

(มหาชน) หรือ NT ผูใหบริการดานโทรศัพท

เคล� อนที่ NT Mobile และใหบริการเสริม

หลากหลายรูปแบบ อาทิ อินเทอรเน็ตบาน

ไรสาย (Wireless Net) อินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง (Wi-fi) บรอดแบนดอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงบนโครงขาย 5G เหมาะกับการ

ใชงานแบบ Real time ดวยสัญญาณเร็ว

แรงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศแม ใน

พื้นที่หางไกล เน� องจากทรัพยากรดานโครง

ขายโทรศัพทของเอ็นทีมีคล� นความถี่ที่หลาก

NT Mobile ใหคุม........แบบไมอั้น

หลาย มีคุณภาพสูง ขอแนะนํา NT Mobile 

ใหคุม........แบบไมอั้น 

เลือกโปร NT Unlimited ไดทั้งโทร 

และเลนเน็ต แบบคุมๆ เริ่มตนเพียง 199 

บาทตอ เดือน ฟรี ! โทรทุกเครือขาย 100 นาที 

โทรในเครือขาย และเบอรบานได 24 ชม. 

เลนเน็ตล� นปรื๊ดดดด...แบบไมอั้น ไมลดสปด 

ความเร็วสูงสุด 2 Mbps. มาคุมกันไดตั้งแต

วันนี้ - 30 ธันวาคม 2565 รายละเอียด

เพิ่มเติม http://www.totmobile.net/th หรือ 

โทร 1888

จับมือพันธมิตร        รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(มธ.) ในฐานะผูรวมกอตั้งโครงการ 88 SANDBOX PLATFORM พรอมดวยองคกรพันธมิตร

กวา 30 ราย รวมแสดงเจตนารมยในการพัฒนาธุรกิจ Startup ในประเทศไทยใหมีศักยภาพ

และตอบโจทยสังคมไทยรวมกัน ณ อุทยานเรียนรูปวย 100 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยรังสิต

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณเปดเผยวาตามขอสั่งการ

ของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มี

ความเปนหวงพี่นองเกษตรกรชาวสวนลําไย

ในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งปนี้ 

(2565 )มีผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปที่แลว

ประมาณ 20% แบงเปนลําไยในฤดู 812,818 ตัน 

และนอกฤดู 259,746 ตัน ที่ผานมา กรม

สงเสริมสหกรณ ไดจัดงบเงินกูดอกเบี้ยต่ํา

จํานวน 95 ลานบาทจากกองทุนพัฒนาสหกรณ

หนุนเครือขายสหกรณ  7 จังหวัดภาคเหนือ

เปดจุดรับซื้อผลผลิตในราคานําตลาด พรอม

จัดสงคูคาเอกชนและเครือขายสหกรณปลาย

ทางเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศโดย

เร็วที่สุด ลาสุดสถานการณลําไยเริ่มคลี่คลาย

ไปในทางที่ดี อีกทั้งเวลานี้ผลผลิตก็อยูในชวง

ปลายฤดูในเกือบทุกพื้นที่

อยางไรก็ตาม จากขอมูลกรมสงเสริม

สหกรณรายงานผลการกระจายผลผลิตลําไย

ของสถาบันเกษตรกรตนทาง 14 แหงใน 5 

จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย เชียงใหม 

เชียงราย พะเยา ลําพูน และน�าน ฤดูกาล

ผลิตป 2565 ลาสุด (ขอมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.

65) ระบุวามีปริมาณการกระจายลําไยทั้งหมด 

2,431.75 ตัน แบงเปนโมเดิรนเทรดและราน

สะดวกซื้อ 451.53 ตัน เครือขายสหกรณ 

447.14 ตัน และตลาดทั่วไทยในประเทศ 

1,357.93 ตันและอ� น ๆ เชน คาขายทาง

ออนไลน สงออกผานตัวแทน 175.15 ตัน

นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ

จังหวัดลําพูนยอมรับวา สถานการณลําไย

ของจังหวัดลําพูนในขณะนี้ใกลจะหมดแลว

เหลือในพื้นที่ประมาณ 20% สวนตลาดก็ไมมี

ปญหาอะไร เน� องจากลําไยอยูในชวงปลาย

ฤดูจากนี้ ไปก็จะเปนลําไยนอกฤดู โดยลําไย

ลําพูนผลิตจะออกสูตลาดมากที่สุดในชวง

เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมทุกป 

“ปญหาลําไยลําพูนจะไปชนกับจังหวัด

อ� นท่ีออกมาพรอม ๆ กัน แตโชคดีเรามีตลาด

ลูกคาประจํารองรับอยูแลว ท้ังหางสรรพสินคา 

ตลาดโมเดิรนเทรด หางแมคโคร โลตัส  และ

เครือขายสหกรณจากทั่วประเทศในการชวย

กระจายผลผลิต จึงไมคอยเปนปญหา”

สหกรณจังหวัดลําพูน กลาว

เชนเดียวกับพื้นที่ จ.น�าน สถานการณ

ลําไยเขาสูในชวงปลายฤดูเชนกัน นางสุภาพ 

ไทยนอย สหกรณจังหวัดน�าน เผยวาผลผลิต

ลําไยในพื้นที่ จ.น�านปนี้อยูที ่ประมาณ 3 

หม� นตัน สวนใหญจะปลูกกันมากใน อ.เชียงกลาง 

และอ.ทาวังผา  ซึ่งขณะนี้ผลผลิตโดยรวม

เริ่มวายแลว โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เชียงกลาง

คาดวาจะหมดในปลายเดือนสิงหาคม 2565 

สวน อ.ทาวังผา ขณะนี้ผลผลิตยังกระจุก 

ทางสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินทาวังผา 

จํากัด เรงระบายโดยผานเครือขายสหกรณ

ปลายทาง อยางเชนวันนี้ (18 ส.ค.) มีวันนี้

สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินทาวังผา จํากัด 

คัดลําไยคุณภาพเพื่อส่งสํานักงานสหกรณ์

จังหวัดเพชรบุรี และสหกรณการเกษตร

บานลาด จํากัด สวนอําเภออ� นเกือบไมมีแลว

หรือมีเพียงนอยนิดเทานั้น

“ชวงที่ผานมาโชคไมดีน�านเจอฝนจาก

พายุมูหลานพัดผานเขามา สงผลใหผลผลิต

สวนที่เหลือรวงแตกกระจายไดรับความเสีย

หายทําใหหมดเร็วกวาที่คาดการณ” สหกรณ

จังหวัดน�าน กลาว 

ขณะที่สถานการณลําไยโดยรวมของ 

จ.เชียงใหม ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแลวประมาณ 

70% สวนใหญจะอยูในโซนตอนใตไลตั้งแต 

“มนัญญา” หวงพี่นองเกษตรกรชาวสวนลําไยภาคเหนือ สั่งเรงกระจายผลผลิตโดยเร็ว สกจ. 3 จังหวัด

“เชียงใหม ลําพูน น�าน” ขานรับขับเคล� อนผานชองทางการตลาดตาง ๆ ลาสุดสถานการณคลี่คลายในทางที่ดี ขณะผลผลิตเริ่มเขาสูชวงปลายฤดู  

อบรมแตงหนาสงเสริมบุคลิกภาพในการทํางาน  เยาวเรส สุทธิปริญญานนท ผูจัดการ

สํานักงานบริหารพีจี บริษัท ทศภาค จํากัด พรอมดวย รัชตา สัจจะรักษ รองผูจัดการฝาย 

โฆษณา-ประชาสัมพันธ บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) รวมถายภาพในกิจกรรม “OCC Beauty 

Touch Workshop” อบรมเทคนิคการแตงหนาและการดูแลผิวอยางถูกวิธี เพ� อสงเสริม

บุคลิกภาพในการทํางาน ใหกับพนักงานสงเสริมการขาย (Promotion Girl) บริษัท ทศภาค 

จํากัด ภาคการตลาดที่ 1 กรุงเทพฯ จํานวน 272 คน อบรมการแตงหนาโดย Makeup Artist 

ในเครือ บมจ.โอซีซี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นิภา วนิชวัฒน  ผูบริหารระดับสูง 

สายงานกิจกรรมเพ� อสังคม เปนตัวแทนมอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท ใหแก มูลนิธิ 

ทีช ฟอร ไทยแลนด ตอเน� องเปนปที่ 2 เพ� อสนับสนุนและสรางความเทาเทียมทางการศึกษา 

ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญในการลดความเหล� อมล้ํา และยังเปนการสงเสริมใหผูคนในสังคมมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน โดยมี วิชิตพล ผลโภค ประธานเจาหนาที่บริหารและผูกอ

ตั้งมูลนิธิ ทีช ฟอร ไทยแลนด เปนตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกลาว ณ มูลนิธิ ทีช ฟอร 

ไทยแลนด อาคารอรรถกระวี 2 กรุงเทพมหานคร เม� อเร็วๆ นี้ สําหรับผูสนใจเยี่ยมชมขอมูล

เงินติดลอไดที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดลอ หรือติดตอไดที่ call 

center หมายเลขโทรศัพท 08-8088-0880 ตลอด 24 ชม.

วราภรณ ศิริบุญมา กรรมการผูจัดการ 

บริษัทเบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด (Hello

Magazine) รวมแสดงความยินดีในงาน 

HELLO! Beauty Awards 2022 ใหกับ 

มาดามจอย ขวัญฤทัย ดํารงควัฒนโภคิน 

กรรมการผูจัดการ รมยรวินท คลินิก 

พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล ผูกอตั้งรมยรวินท 

คลินิก  เน� องในโอกาสที่ ไดรับรางวัลใหญ 

2 รางวัล "The Most Trusted Botulinum 

Toxin Treatment Clinic" และ Honorary 

Awards" 

“รมยรวินท คลินิก” ควา 2 รางวัลใหญ

จากงาน HELLO! Beauty Awards 2022   

“เงินติดลอ” มอบเงิน 1 ลานบาท ให 

“มูลนิธิ ทีช ฟอร ไทยแลนด” สนับสนุนการศึกษา 

ลดความเหล� อมล้ําในสังคม สงเสริมความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน  

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9  ตอนรับ MAGURO (มากุโระ) รานอาหารญี่ปุนพรีเมียม 

ขวัญใจเจแปนฟูดเลิฟเวอร       ฐิติรัตน ประสงคผล ผูอํานวยการฝายพ้ืนท่ีเชาและผูเชาสัมพันธ

บริษัท เอ็ม บี เค  พรอมดวยพิทยา อินภิรมย ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร รวม

แสดงความยินดีกับ จักรกฤติ สายสมบูรณ กรรมการบริหาร และวชิราภรณ วานิชชัย กรรม

การผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บริษัท  มากุโระ กรุป ในโอกาสเปดรานอาหารญี่ปุนพรีเมียม 

MAGURO  (มากุโระ)  สาขาที่ 11 อยางเปนทางการ  บริเวณ ชั้น 1 โซนเวสต วิลเลจ  

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 เม� อวันกอน

“Watch Expo” วันนี้ – 30 กันยายน 

วอทซแกลเลอเรีย จัดงาน “Watch Expo” (วอทชเอ็กซ โป) พรอมรับขอเสนอสุดพิเศษ

จากนาฬ�กาจากแบรนดช้ันนํา พบโปรโมช่ันพิเศษ สินคาเคานเตอรปกติ 10-20%, สินคา SPECIAL 

PRICE  ลดสูงสุด 50%, สมาชิกบัตร M Card รับสวนลดเพิ่มสูงสุด 5% และลดเพิ่มสูงสุด 

12.5% เม� อใชคะแนน  M Point แตไมเกินยอดซื้อ, พิเศษ! รับM Cash Coupon เม� อชอป

ครบ 30,000 บาท (ชอปครบตามเง� อนไข), พรอมรับสิทธิพิเศษ ลดเพิ่ม/บัตรกํานัล/เครดิตเงิน

คืนสูงสุด 25% และผอนชําระ 0% นานสูงสุด10 เดือน  จากเครดิตชั้นนําที่รวมรายการ 

ต้ังแตวันน้ี - 30 กันยายน ณ Watch Galleria เดอะมอลลทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน 

หรือสามารถส่ังซ้ือสินคาผานทาง LINE @MOnlineTH หรือคลิก https://tmg.click/MChatNShop  

นับเปนรางวัลที่ตอกย้ําวา รมยรวินท 

คลินิก มีความชํานาญการดานความงาม

และเปนสถานการใหบริการดานความงาม

ผิวพรรณ รวมถึงการดูแลรูปรางและสุขภาพ

ดวยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน โดยมี พลอยดี 

จันทรสมบูรณ Social Director Digital Managing 

Editor และ พญ. อรุณี ทองอัครนิโรจน 

แพทยเทรนเนอร ประจํารมยรวินทคลินิก 

เจาของเพจเฟซบุกและยูทูบ “พี่หมอพาสวย” 

รวมแสดงความยินดี ที่ เกษร เออรเบิน 

รีสอรท อาคาร เกษร ทาวเวอร 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

รับเสด็จ      ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   เสด็จเยี่ยมสมาชิก

และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปดชมรมและศูนยเพ� อนใจ 

TO BE NUMBE ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยมี 

นายปริญญา โพธิสัตย  ผูวาราชการจังหวัดสระแกว, พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรม

สุขภาพจิต , หมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBE ONE 

ขาราชการ นักเรียน และประชาชนรวมเฝารับเสด็จ

บํารุงราษฎร เดินหนานําความสําเร็จ

ของโมเดลสาํนกังานบรกิารและรบัยายผูปวย

ในตางประเทศ มาปรับเพ� อใหสอดคลองกับ

ตลาดในประเทศ โดยเปดสํานักงานบริการ

และรับยายผูปวยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

ประจําจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนับเปนสํานักงาน

แหงแรกภายในประเทศ เพ� อบริการชาวภูเก็ต

บํารุงราษฎร เดินหนารุกตลาดในประเทศ เปดสํานักงานแหงแรกในจังหวัดภูเก็ต 

รับ Medical & Wellness Destination ย้ําคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของไทย

และประชาชนในจังหวัดใกลเคียง รวมถึง

นักทองเท่ียวตางชาติดวยมาตรฐานของบํารุงราษฎร 

พรอมสนับสนุนนโยบายประเทศไทยเพ� อกาวสู

Medical & Wellness Destination ของภูมิภาค

เอเชีย ซึ่งเปนขอโดดเดนของประเทศไทยที่

ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ และเปน

อีกหนึ่งนโยบายของประเทศที่จะชวยฟนฟู

เศรษฐกิจไทยในดานการทองเที่ยวเชิง

การแพทย

โดยไดรับเกียรติจาก อานุภาพ รอดขวัญ 

ยอดระบํา รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เปน

ประธานเปดงาน และรวมแสดงความยินดี

กับภญ. อาทิรัตน จารุกิจพิพัฒน ประธานเจา

หนาที่บริหาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ

ผูบริหารโรงพยาบาลฯ ซึ่งภายในงานมีการ

บรรยายใหความรูเชิงการแพทย ในหัวขอ 

“Genetics พันธุศาสตรกับเทรนดการแพทย

เชิงปองกัน” โดย ผศ. นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล 

แพทยผูชํานาญการดานพันธุศาสตร โรงพยาบาล

บํารุงราษฎร ณ เดอะ วิจิตร รีสอรท ภูเก็ต

“ญ่ีปุน” หุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

เปนหนึ่งในประเทศคูคาอันดับตน ๆ ของไทย 

และเปนตลาดที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว  

ดังนั้น ญึ่ปุนจึงเปนตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ

ในการเข้าสู่ตลาดแตกต่างจากตลาดอื่นๆ 

นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคจากปจจัยตางๆ 

เกิดขึ้นอยางตอเน� อง โดยเฉพาะการคาใน

ยุคของโควิด 19 และสถานการณสงคราม

ระหวางรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อ แต

ในขณะเดียวกัน ก็นับเปนโอกาส และความ

ทาทายครั้งสําคัญที่ผูประกอบการสงออกไทย 

จะไดมองหาโอกาสและอัพเดตขอมูลใหมๆ 

เพ� อรูเทาทันและพิชิตตลาดญี่ปุน

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคา

ยุคใหม (NEA) กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย จึงขอเชิญชวน

ผูประกอบการไทย และผูท่ีสนใจดําเนินธุรกิจ

ดานการคาระหวางประเทศ เขารวมงาน

เสวนา “NEA BizTalk Series” : กาวทันการ

คาโลก ภายใต โครงการ “เจาะลึกตลาดตาง

ประเทศในยุคการคาใหม”  Series 6  ในหัวขอ 

“รูเทา กาวทัน จับมือกัน พิชิตตลาดญี่ปุน” 

ผานระบบ Zoom ไดฟรี! ในวันอังคารที่ 30 

เดือนสิงหาคม 2565 ต้ังแตเวลา 09.00–15.00 น.

พรอมระดมทัพกูรู วิทยากร จากภาครัฐ 

และเอกชนรวมวิเคราะหเจาะลึกขอมูล รวม

แชรประสบการณจริง ในประเด็นตางๆ ที่

น�าสนใจ อาทิ “สรุปสถานการณการคาและ

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนในปจจุบัน”, 

“โอกาสของสินคาไทยในตลาดญี่ปุน (โตเกียว 

,โอซากา, ฮิโรชิมา) ในยุคการคาใหม  และ

การเสวนา “ประสบการณการเจาะตลาด

ญี่ปุนของผูสงออกไทย”

สําหรับผูประกอบการหรือผูสนใจ

NEA BizTalk Series กาวทันการคาโลก 

จัดเสวนาออนไลน “รูเทา กาวทัน จับมือกัน พิชิตตลาดญี่ปุน”

เขารวมงานสามารถลงทะเบียนเขารวมงาน 

NEA BizTalk Series 6 : “รูเทา กาวทัน 

จับมือกัน พิชิตตลาดญ่ีปุน” ผานระบบ Zoom 

ไดฟรี! ที่ https://shorturl.asia/wPc6e หรือ

รับชมสด! ผาน Facebook Live สถาบัน

พัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม (NEA) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร.1169 กด 1

วอยเทค คลาสซิก้ี ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ 

รวมแสดงความยินดี และฉลองความสําเร็จที่โรงแรมฯ ไดรับรางวัล “ทราเวลเลอรส ชอยซ” 

จากทริปแอดไวเซอร อวอรดส 2022

ทั้งนี้ “ทริปแอดไวเซอร” คือแพลตฟอรมแนะนําการทองเที่ยวอยางครบวงจรที่ใหญ

ที่สุดในโลก ที่มีทั้งการรีวิวและเปดกวางใหนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาแสดงความคิดเห็น

ซึ่งตอกย้ําและเปนการการันตีมาตรฐานใหกับโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ซึ่งไดรับรางวัลจาก 

“ทริปแอดไวเซอร” โดยเปนรางวัลจากใจผูเขาพักหรือใชบริการอยางแทจริง

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ฉลองความสําเร็จ

รับรางวัล “ทราเวลเลอรส ชอยซ” จาก ทริปแอดไวเซอร อวอรดส 2022

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนา เร� อง “บทบาทจีนกับการจัดระเบียบโลกใหม”

สถาบันจีน-ไทยแหงมหาวิทยาลัย

รังสิต จัดสัมมนา เร� อง “บทบาทจีนกับการ

จัดระเบียบโลกใหม” ในวันอังคารที่ 30 

สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ หอง Auditorium อาคารรัตนคุณากร 

(อาคาร 11) ภายในงานไดรับเกียรติจาก 

ดร.พิชยพันธุ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝาย

การตางประเทศและผูอํานวยการสถาบัน

จีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เปนประธานใน

พิธีเปด นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว อดีตปลัด

กระทรวงการตางประเทศ ดร. อารม ต้ังนิรันดร 

เปดแลวสาขาแรก! รานแฟรนไชส ‘FIX&BUILD’ ขายวัสดุกอสรางครบวงจร     จตุภัทร 

ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ เปนประธานในพิธีเปดรานแฟรนไชส 

‘FIX and BUILD’ โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม แหลงรวมจําหน�ายวัสดุกอสราง เคร� องมือชาง 

ไฟฟา ประปา ฮารดแวร สีและเคมีภัณฑแบบครบวงจร พรอมเอาใจลูกคาและชาง ดวยสินคา

คุณภาพ House Brand ที่ถูก ครบ จบในที่เดียว พรอมเปดใหชอปแลว สาขาแรกที่ซอยลาซาล 

75 ยานบางนา กรุงเทพฯ โดยมี มงคล ตั้งใจพิทักษ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อินโค

ซอรส จํากัด และ ณัฏฐ ภัทรวงศพาณิชย มารวมในพิธีดวย

โซฟาที่ มี ทั้ งความกว า ง

สบาย โดดเดนดวยความนุม สมกับ

เปนผลงานชิ้นเอกของ Baxter 

แบรนดที่เชี่ยวชาญดานหนัง ที่มี

ความใสใจในรายละเอียดทุกข้ันตอน 

ต้ังแตวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต 

ไปจนถึงการปรับใชเขากับการใช

งานจริง เหมาะสําหรับการพักผอน

หยอนใจอยางที่สุด

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ 342/1-2 ซอยเอกมัย 20 

ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร 0-2114-3145

โซฟา Baxter รุน Milano ออกแบบโดย Paola Navone

ผูอํานวยการศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ดุลยภาค 

ปรีชารัชช รองผูอํานวยการสถาบันเอเชีย

ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โดยมีนายเทพชัย หยอง ผูอํานวยการอาวุโส 

(กลุมงานขาว) สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส 

เปนผูดําเนินรายการ

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถ

สอบถามไดท่ี สถาบันจีน-ไทยแหงมหาวิทยาลัย

รังสิต โทร. 0-2997-2200 ตอ 6515 หรือ 

Facebook: Chinese-Thai Institute of Rangsit 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สิงคโปร์จะยกเลิกบังคับใส่แมสก์ในอาคาร

สิงคโปร์ • สิงคโปร์จะยกเลิกข้อบังคับให้สวมหน้ากากในอา 

คารตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ โค

วิด-19 ค่อนข้างคงที่และดีขึ้นตามลำาดับ รอยเตอร์รายงาน

การเผยของรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์เมื่อวันพุธ ว่าเป็นคร้ัง

แรกในรอบกว่า 2 ปีท่ีผู้คนในสิงคโปร์จะไม่ต้องสวมแมสก์อีก

ต่อไป ยกเว้นในระบบขนส่งสาธารณะและในสถานท่ีท่ีมีความ

เสี่ยงสูง เช่น สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขยังได้ปรับ

กฎสำาหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โดยยก                                                                  

เลิกข้อกำาหนดกักตัว 7 วัน เร่ิมต้นในสัปดาห์หน้า สิงคโปร์ยกเลิก

มาตรการควบคุมโรคระบาดส่วนใหญ่ รวมถึงข้อจำากัดด้านการ

เดินทางเมื่อต้นปีน้ี ออง เย กุง รัฐมนตรีสาธารณสุข กล่าวว่า

ประมาณ 70% ของประชากร 5.5 ล้านคนในสิงคโปร์ติดเชื้อ

โควิด-19 แล้ว จนถึงขณะนี้อัตตราการติดเชื้อซ้ำายังถือว่าต่ำา

มาก 

นายกฯ ฟินแลนด์ขอโทษสำาหรับภาพฉาว

เฮลซิงกิ • นายกรัฐมนตรีซานนา มาริน ของฟินแลนด์ขอโทษ

สำาหรับภาพอ้ือฉาวระหว่างงานปาร์ต้ีซ่ึงถ่ายท่ีบ้านพักประจำา

ตำาแหน่งของเธอ ไม่ถึงสัปดาห์หลังมีมือดีปล่อยคลิปวิดีโอของ

ผู้นำาหญิงวัย 36 ปีรายนี้จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก 

เอเอฟพีรายงานว่า ภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อฟินแลนด์แสดงให้

เห็นว่ามีหญิง 2 คนกำาลังจูบกัน ขณะที่ถลกเสื้อขึ้นเพื่อเปลือย

ลำาตัวและปกปิดหน้าอกด้วยป้ายที่บอกว่า “ฟินแลนด์” มาริน

ยืนยันเมื่อวันอังคารว่าภาพดังกล่าวถูกถ่ายที่ Kesaranta ซึ่ง

เป็นบ้านพักประจำาตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ในเกรุง

เฮลซิงกิ หลังจากเธอเข้าร่วมเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม มารินกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุง

เฮลซิงกิว่า ฉันคิดว่ารูปนั้นไม่เหมาะสม ฉันขอโทษสำาหรับ

ภาพนั้น รูปภาพดังกล่าวไม่ควรถูกถ่าย เธอมีเพื่อนๆ มาที่

บ้านพักของเธอในเวลานั้น และใช้เวลาร่วมกันในช่วงหัวค่ำา 

มารินกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังมีวิดีโอ

หนึ่งถูกปล่อยทางอินเทอร์เน็ต เป็นภาพของเธอขณะเต้นและ

สังสรรค์กับเพื่อนฝูงและคนดังอีกหลายคน

ศาลฮ่องกงไม่รับอุทธรณ์สมรสเกย์

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานว่า ชุมชนเกย์ในฮ่องกงพบความ

พ่ายแพ้ในความพยายามครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลัง

จากศาลอุทธรณ์ปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์เรื่องท่ีฮ่องกงไม่ยอมรับ

การสมรสของคนเพศเดียวกันสำาหรับผู้ที่แต่งงานอย่างถูก

กฎหมายในต่างประเทศ นักเคลื่อนไหว LGTBQ ที่ผ่านมาได้

รับชัยชนะในชั้นศาลมาแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีนี้ ในการ

ต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่ปัจจุบันกำาลังมีการแก้ไขเข้าไปใน

กฎหมายของฮ่องกง แต่การพิจารณาคดีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

เท่ากับว่า การจะยกเลิกการห้ามการแต่งงานของคู่รักเกย์มีแนว

โน้มว่าจะต้องกระทำาผ่านการออกกฎหมาย ไม่ใช่ผ่านศาล 

ศาลฮ่องกงปฏิเสธการอุทธรณ์ โดยจิมมี แชม นักเคลื่อนไหว

ที่มีชื่อเสียงซึ่งแต่งงานกับคู่รักชาวฮ่องกงที่สหรัฐในปี 2556.

นำาอินโดนีเซีย โจโค วิโดโด ทำาอะไรที่ผู้นำา   

ชาติอื่นไม่ทำา...เช่น เป็นผู้นำาเอเชียคนแรกที่บิน

ไปพบปูติน, เซเลนสกี, ไบเดน และสี จิ้นผิง 

เพื่อให้ทุกคนมาร่วมประชุมสุดยอด G-20 ที่บาหลีสิ้นปี                                                                   

นี้

ตอนที่ไปเยือนสหรัฐฯ เพื่อร่วมประชุมสุดยอด

อาเซียนกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน เมื่อเดือนพฤษภาคม 

นอกจากจะประชุมกันที่ทำาเนียบขาวแล้ว แกก็ยังแวะไป

หาอีลอน มัสก์ แห่ง Tesla และ SpaceX ด้วย

เป็นทั้งนักการทูตและนักกลยุทธ์ผสมผสานกับ

ความเป็นเซลส์แมนได้อย่างน่าสนใจ

แกไปหา อีลอน มัสก์ ทำาไม?

วันก่อน โจโควีให้สัมภาษณ์ Bloomberg เผยราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ว่าอินโดนีเซียยินดี

ใช้เวลาในการโน้มน้าวให้ อีลอน มัสก์ เห็นว่าประเทศ

ของเขาไม่ได้มีเพียงแค่ทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับการผลิต

แบตเตอรี่เท่านั้น

แต่ยังมีศักยภาพด้านอื่นๆ อีกมากมายนัก

โจโควียืนยันว่าแกต้องการให้มีการสร้างรถยนต์

ไฟฟ้าเทสลา (Tesla) ในอินโดนีเซีย ไม่ใช่แค่มาผลิต

แบตเตอรี่ขายไปทั่วภูมิภาคนี้เท่านั้น 

การเปิดเผยเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อน 

มีข่าวแจ้งจากทางการอินโดนีเซียว่า Tesla ได้เซ็นสัญญา

มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ (1.78 แสนล้านบาท) ในการ

จัดซื้อแร่นิกเกิลจากบริษัทอินโดฯ ไปใช้ในแบตเตอรี่

ลิเทียมของ Tesla

ล่าสุด โจโควีอธิบายว่า สัญญาที่ว่านี้ยังอยู่ในขั้น

ตอนของการหารือ 

“ทุกอย่างต้องใช้เวลา ผมไม่อยากจะเร่งรัดให้เกิด

ขึ้นรวดเร็ว แต่ลงท้ายไม่ได้ผลลัพธ์ เราต้องพูดคุยกัน

ให้ทะลุปรุโปร่งและอย่างเข้มข้น นั่นแหละ ผลที่เป็นรูป

ธรรมก็จะเกิดขึ้นได้เอง” แกบอก

อินโดนีเซียมีทรัพยากรแร่ที่หลายอุตสาหกรรมใน

หลายประเทศต้องการ

เช่น สินแร่นิกเกิลของประเทศนี้มีเกือบ 1 ใน 4 

ของทั้งโลก 

กลายเป็นที่สนใจของผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่

ทั่วโลก

โดยเฉพาะในภาวะที่โลกกำาลังวิ่งเข้าสู่การผลิต

รถไฟฟ้ากันอย่างคึกคัก และต้องแข่งขันกันหาแร่ที่มีความ

สำาคัญสำาหรับการปฏิรูปกระบวนการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำาลังหาทาง

จัดการประชุมระหว่างโจโควีกับอีลอน มัสก์ อีกครั้งเพื่อ

ยืนยันความตั้งใจของทั้ง 2 ฝ่าย

อีลอน มัสก์ ก็ออกข่าวทำานองว่าแกก็มีแผนจะเยือน

อินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนนี้

เพราะอีลอนคงได้ยินชัดๆ จากที่โจโควีบอกกับ 

Bloomberg ว่า

“สิ่งที่เราต้องการคือรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ใช่แบตเตอรี่ เรา

ต้องการให้พวกเขาเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันที่นี่ เรา

ต้องการระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดมหึมา” 

คำาว่า “ระบบนิเวศ” หรือ ecosystem นี่แหละที่เป็น

หัวใจของยุทธศาสตร์เรื่องรถไฟฟ้าของอินโดนีเซีย

และแน่นอนว่าโจโควีไม่ได้มองแค่ Tesla เท่านั้น 

แกต้องการจะส่งสัญญาณถึงบริษัทรถยักษ์ๆ ทั่วโลก

ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Ford, Hyundai, Toyota และ Suzuki                   

ว่า

สิ่งที่อินโดนีเซียมุ่งหวังตั้งใจที่จะเปิดทางให้บริษัท

รถยนต์เหล่านี้ ได้ยินพร้อมๆ กันก็คือ การลงทุนที่ไม่มอง  

อินโดฯ ในฐานะแค่แหล่งวัตถุดิบหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วง

โซ่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น

เพราะหากเป็นเช่นนั้น อินโดฯ ก็จะไม่ได้อะไรเป็น 

กอบเป็นกำาเพื่อสร้างอนาคตของตนเอง

เพียงแค่คนข้างนอกอยากได้ทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศเป็นการคิดสั้น ไม่ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศใน

ระยะกลางและระยะยาว

อินโดนีเซียนั้น นอกจากจะเป็นผู้ผลิตแร่นิกเกิลใหญ่

ที่สุดของโลก คือมีกำาลังการผลิตเป็น 3 เท่าของผู้ผลิตอันดับ 

2 อย่างมาเลเซีย 

ก็ยังมีสัดส่วนการผลิตกว่า 30% ของปริมาณแร่ชนิด

นี้ทั้งหมด

ก่อนหน้า Tesla จะแสดงความสนใจ อินโดฯ 

ก็เปิดประตูให้กับหลายบริษัทของเกาหลีใต้ ไม่

ว่าจะเป็น LG Energy Solution และ Hyundai 

Motor ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับ 2 ของโลก

เข้ามาปักหลักในอินโดฯ แล้ว

เรียกได้ว่าเป็นนโยบายเปิดกว้างและไม่หวัง

พึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

แห่งชาติ

ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา 

ก็เริ่มมีข่าวว่า Tesla ก็ขอร่วมขบวนด้วย

เป็นรายงานข่าวที่พูดถึงความเป็นไปได้

ในการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ครบวงจรใน

ประเทศอินโดนีเซียของ Tesla หลังจากที่รัฐบาล

อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายที่ต้องการเป็นแหล่งผลิต

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

นำาไปสู่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่าน

มา หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ณ   

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โจโควีก็นัดไปคุยกับอีลอน 

มัสก์

ว่ากันว่าคุยกันตั้งแต่เรื่อง Tesla ไปถึง

อุตสาหกรรมอวกาศของ SpaceX ด้วย

ผมจะไม่แปลกใจเลยหากโจโควีต้องการ

จะไปเยี่ยมอีลอน เพราะจะไปดูด้วยตาตัวเอง

ว่า Starbase ฐานปล่อยจรวดของอีลอนที่รัฐเท็กซัสนั้น

มีหน้าตาและศักยภาพอย่างไร

โจโควีมองหาโอกาสทุกด้านที่เป็นไปได้สำาหรับ

ประเทศของตัวเอง

ไม่รู้สึกต้องเสียหน้าหรือลดตัวต่ำาลงด้วยการไปจับ

มือพูดคุยกับนักธุรกิจระดับโลก

เพราะโลกวันนี้คือการ “สานประโยชน์” หรือ 

collaborate กันกับทุกฝ่าย (แม้แต่คู่แข่ง) เพื่อสร้าง “สูตร

วิน-วิน” ให้กับ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ทุกด้าน

เพราะผู้นำาที่ชาญฉลาดจะไม่คอยแต่จะอ่าน

รายงานจากลูกน้องอย่างเดียว

ไม่เพียงแค่ตั้งคณะกรรมการชุดแล้วชุดเล่า แต่ไร้

ผลงาน

หรือประกาศยุทธศาสตร์ โดยไม่มีแผนปฏิบัติการ

ที่แน่ชัด และที่ต้องปรับแก้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา.

ผู้

‘เซเลนสกี’ลั่นจะสู้จนถึงที่สุด
เคียฟ/วาติกัน • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระบุ

ว่ายูเครนจะสู้เพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียจนถึงที่สุด โดยไม่มี

การอ่อนข้อหรือประนีประนอมในโอกาสฉลองวันประกาศเอกราชปีน้ี

ของยูเครน ซ่ึงตรงกับท่ีรัสเซียบุกยูเครนครบ 6 เดือน ด้านโป๊ปฟรังซิส

วอนขอสันติภาพสำาหรับชาวยูเครนในวันเดียวกัน และประณามผู้

ได้ประโยชน์จากสงครามและนักค้าอาวุธ

เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อ

วันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2565 ซ่ึง                                       

เป็นวันฉลองการประกาศเอก 

ราชของยูเครน โดยปีน้ีตรงกับท่ี                                    

รัสเซียรุกรานยูเครนครบ 6 เดือน                           

โดยประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ

เลนสกี ของยูเครน กล่าวทาง

วิดีโอเม่ือเช้าวันเดียวกันตามเว 

ลาท้องถ่ินว่า เราไม่สนใจว่าคุณ

จะมีกองทัพอะไร ส่ิงเดียวท่ีเรา

สนใจคือ แผ่นดินของเรา เราจะ                                               

สู้จนถึงท่ีสุด และประกาศว่ายูเครน

จะไม่พยายามทำาความเข้าใจกับผู้

ก่อการร้าย ซ่ึงเขาหมายถึงรัสเซีย 

สำาหรับเรา ยูเครนคือท้ัง 25 ภูมิ 

ภาคของเรา โดยไม่มีการอ่อนข้อ

หรือประนีประนอม 

ทางการยูเครนประกาศห้าม  

รวมตัวกันชุมนุมฉลองวันประกาศ

เอกราชในกรุงเคียฟ เนื่องจากกลัว

ว่าจะถูกโจมตีจากทหารรัสเซีย มี

การเปิดไซเรนเตือนการโจมตีทาง

อากาศเมื่อเช้าวันพุธ และเซ

เลนสกีขอให้พลเรือนทุกคนช่วย

กันเฝ้าระวังการโจมตีจากรัสเซีย 

สำาหรับบรรยากาศเฉลิม

ฉลองวันประกาศเอกราชในปีน้ี 

ในกรุงเคียฟค่อนข้างหม่นหมอง 

เนื่องจากสงครามท่ีนำามาซ่ึงความ

ตายและการทำาลายล้างดำาเนิน

มา 6 เดือน และจะเข้าสู่เดือนท่ี 

7 โดยยังไม่มีทีท่าว่าสงครามครั้ง

นี้จะยุติลง

นีนา มิคาอิลอฟนา ชาว

ยูเครน วัย 80 ปี กล่าวที่จัตุรัส

อินเดเพนเดนซ์กลางกรุงเคียฟ 

เมื่อวันอังคารว่า 6 เดือนมาแล้ว

ที่ความสงบสุขในชีวิตต้องแตก

สลายในทุกครอบครัว จะต้องมี

การทำาลายล้างอีกเท่าไร จะต้อง

มีคนตายอีกเท่าไรในสงคราม 

ฝ่ายบริหารกรุงเคียฟเผย                                         

ว่า มีคำาส่ังปิดศูนย์บริการสาธาร 

ณะและห้างสรรพสินค้าในกรุง

เคียฟในวันพุธและวันพฤหัสบดี 

เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอด 

ภัย  

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระ                                                  

สันตะปาปาฟรังซิสกล่าวกับผู้                                                

เข้าเฝ้าประจำาสัปดาห์ท่ีนครรัฐ 

วาติกันว่า พระองค์เรียกร้องให้

เกิดสันติภาพสำาหรับประชาชน

ชาวยูเครนผู้เป็นท่ีรักในโอกาสวัน

ฉลองประกาศเอกราชของยูเครน 

และครบ 6 เดือนรัสเซียรุกราน

ยูเครน บอกว่า ในวันน้ีชาวยูเครน

ต้องทุกข์ทรมานจากความโหดร้าย

ของสงครามมาแล้วถึง 6 เดือน

พระองค์เตือนถึงความเส่ียง

ท่ีจะเกิดหายนะจากนิวเคลียร์ใน

ภูมิภาคยุโรป โดยระบุว่า ข้าพเจ้า

หวังว่าจะมีการดำาเนินการท่ีเป็น

รูปธรรมเพื่อยุติสงครามในยูเครน

และเพ่ือหลีกเล่ียงภัยพิบัติจาก

นิวเคลียร์ท่ีซาโปริซเซีย พระองค์

กล่าวถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิว 

เคลียร์ทางใต้ของยูเครนที่ขณะ

นี้อยู่ ในการยึดครองของทหาร

รัสเซีย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่ง

ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทาง

ทหาร ทั้งยูเครนและรัสเซียต่าง

โทษอีกฝ่ายว่าเป็นผู้ โจมตี

โป๊ปฟรังซิสกล่าวว่า มีผู้บริ                                      

สุทธ์ิมากมายเหลือเกินท่ีตกเป็น

เหยื่อของความบ้าคล่ัง โดยมีท้ัง

นักโทษ, ผู้ล้ีภัย, เด็กๆ หรือเด็กกำา 

พร้า ขณะท่ีสงครามยังไม่จบส้ิน 

พระองค์ประณามความขัด                                                

แย้งทางทหารท่ียาวนานท่ียังดำา                                              

รงอยู่ในซีเรีย, เยเมนและเมียน                                                 

มา ระบุว่า ผู้ทำากำาไรจากสงคราม

และนักค้าอาวุธเป็นอาชญากรท่ี

ฆ่ามนุษยชาติ.

รอยเท้าไดโนเสาร์ โผล่หลังแม่น้ำาเท็กซัสแห้ง

วอชิงตัน • สภาวะแห้งแล้งใน

รัฐเท็กซัสทำาให้แม่น้ำาที่ ไหลผ่าน

อุทยานไดโนซอร์วัลลีย์สเตทพาร์ก 

แห้ง จนทำาให้เห็นรอยเท้าของ

ไดโนเสาร์ 2 พันธ์ุท่ีคาดว่ามีชีวิต

อยู่เมื่อ 113 ล้านปีก่อน 

เอเอฟพีและซีเอ็นเอ็น

รายงานเมื่อวันพุธที่ 24 สิงหา 

คม 2565 ว่า อุทยานไดโนซอร์

วัลลีย์สเตทพาร์กในรัฐเท็กซัส 

โพสต์ทางเฟซบุ๊กโดยมีภาพหลาย

ภาพของรอยเท้า 3 นิ้วของได                                            

โนเสาร์ท่ีเรียงเป็นแนวท่ีก้นแม่น้ำา

แห่งหน่ึงในรัฐเท็กซัสทางใต้ของ

สหรัฐ และเขียนคำาบรรยายภาพ

ว่า น่ีคือหน่ึงในทางเดินของไดโน 

เสาร์ที่ยาวที่สุดในโลก 

สเตฟานี ซาลีนาส การ์

เซีย เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์กรม

อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่ารัฐ

เท็กซัส เผยว่า เนื่องจากสภาพ

ความแห้งแล้งรุนแรงในช่วงฤดู

ร้อนที่ผ่านมา ทำาให้แม่น้ำาที่ไหล

ผ่านอุทยานไดโนซอร์วัลลีย์สเตท 

พาร์กแห้งผากเกือบทุกพ้ืนท่ี ทำา                                 

ให้เรามองเห็นรอยเท้าของไดโน 

เสาร์ซึ่งอยู่ที่ก้นแม่น้ำา ในช่วง

สภาพปกติของแม่น้ำา รอยเท้า

ไดโนเสาร์ที่พบใหม่นี้จมอยู่ ใต้

น้ำาและถูกตะกอนทับถม ทำาให้

ไม่สามารถมองเห็น 

การ์เซียเผยด้วยว่า รอย                                                        

เท้าไดโนเสาร์ท่ีพบส่วนใหญ่เป็น

รอยเท้าของไดโนเสาร์ แอโคร                                              

แคนโทซอรัส (Acrocanthosaurus) 

ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาด

ใหญ่ เมื่อโตเต็มวัย น้ำาหนักเกือบ 

7 ตัน และสูงถึง 4.5 เมตร  

รอยเท้าของไดโนเสาร์อีก

สายพันธ์ุท่ีพบคือ ซอโรโพไซดอน 

(Sauroposeidon) พบท่ีเมืองเกลน                                                     

โรสในเขตอุทยาน เป็นไดโนเสาร์

กินพืช เมื่อโตเต็มที่ความยาว 

60 ฟุต และน้ำาหนัก 44 ตัน 

อุทยานไดโนซอร์วัลลีย์                                              

สเตทพาร์กตั้งอยู่ทางตะวันตก                                              

เฉียงใต้ของเมืองดัลลัส ในเว็บ 

ไซต์ของอุทยาน ระบุว่าพื้นที่นี้

เคยเป็นขอบของมหาสมุทรโบ 

ราณ ซึ่งไดโนเสาร์ทิ้งรอยเท้าไว้

ในโคลน 

การ์เซียกล่าวด้วยว่า รอย

เท้าไดโนเสาร์ที่พบนี้ ในเร็วๆ นี้

จะถูกฝังอีกครั้งเมื่อฝนตกและ

แม่น้ำามีน้ำาไหลตามปกติ อุทยาน

ไดโนซอร์วัลลีย์สเตทพาร์กจะ

เก็บรักษารอยเท้าไดโนเสาร์อายุ 

113 ล้านปี ที่พบนี้สำาหรับคนรุ่น

ปัจจุบันและอนาคต

จากข้อมูลของสำานักติด 

ตามภัยแล้งสหรัฐระบุว่า พื้นที่

มากกว่า 60% ของรัฐเท็กซัส

เผชิญกับความแห้งแล้งเมื่อสัป 

ดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อเร็วๆ นี้                                               

รัฐเท็กซัสมีคลื่นความร้อนปกคลุม 

ทำาให้ทางการประกาศเตือนภัย                               

อากาศร้อนจัดกับประชากรหลาย

ล้านคน.

วันชาติ • สำ�นักประธ�น�ธิบดียูเครนเผยแพร่ภ�พประธ�น�ธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี และโอเลน� สตรีหม�ยเลข 1 ว�งดอกไม้ไว้อ�ลัย

ทห�รที่เสียชีวิตจ�กก�รรุกร�นของรัสเซียที่กรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 24 สิงห�คม ในโอก�สฉลองวันประก�ศเอกร�ช และตรงกับ 6 เดือนที่

รัสเซียบุกยูเครน. 

โจโควี ไปหาอีลอน มัสก์ ทำาไม?



ปัจจัยการเมือง

ปีนี้พยายามให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำากว่า 10% 

จากเป้าหมาย 7% ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกขยาย

ตัว 12% เป็นการขยายตัวที่ดีจากปีที่ผ่านมา

ที่ขยายตัว 20%

“เรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าลงพอสมควร

เมื่อเทียบกับปี 2563-2564 จะเป็นประโยชน์

ให้กับภาคอุตสาหกรรมส่งออก รวมทั้งภาวะ

เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงยัง

มีความต้องการสินค้าของไทย โดยเฉพาะ

ในหมวดอาหารและสินค้าเกษตร จึงยังเป็น

โอกาสในการส่งออก” นายอาคมกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายในประเทศ 

ทั้งด้านการลงทุน ซึ่งในส่วนของการลงทุน

ภาครัฐจะเร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาส 

4/2565 ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2566 ไตรมาสแรก ที่ผ่านการ

เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และเตรียม

ส่งเข้าสู่การพิจารณาชั้นวุฒิสภาในวันที่  

29 ส.ค. ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดย

จะเร่งรัดโครงการขนาดเล็ก ให้มีการเตรียม

ตัวประกวดราคาก่อนวันที่ 1 ต.ค. เมื่องบ

ประมาณผ่าน ก็จะเบิกจ่ายรับเงินงวดได้ทันที

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้มี

มาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมการ

สร้าง โดยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การ

ยกเลิกเบี้ยปรับ และขยายเวลาให้ โครงการ

ลงทุนที่ติดขัดไม่สามารถลงทุนได้ในช่วงโค

วิด-19 เพื่อให้ผู้รับเหมาได้มีการเตรียมตัว 

สำาหรับโครงการลงทุนภาครัฐต่างๆ ที่จะเกิด

ขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งตามปกติงบประมาณ 

จะมีเม็ดเงินในโครงการลงทุน คิดเป็น 1 ใน 4 

ของแต่ละไตรมาส แต่ที่ผ่านมาไตรมาส 1 

ของทุกปีงบประมาณจะใช้ไม่ค่อยทัน

รมว.การคลังกล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจ

ไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภค

ภายในประเทศ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมีการ

คาดว่าจะปรับเพิ่มสูงสุดในไตรมาส 3/2565 

และเริ่มชะลอลงในปีหน้า จะกระทบกับการ

ใช้จ่าย ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีมาตรการสนับสนุน

กำาลังซื้อออกไปแล้ว เช่น มาตรการคนละ

ครึ่งเฟส 5 แม้จำานวนเงินจะไม่มาก แต่ก็ช่วย

เหลือเศรษฐกิจระดับฐานล่าง ได้ประโยชน์

อย่างมาก และมีการกระตุ้นใช้งบประมาณ

ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังไม่ห่วง

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้ว่าหลายประเทศ

ในโลกจะมีความกังวล แต่ไทยก็ยังมีการค้า

และการลงทุนกับประเทศในภูมิภาค จาก

การทำาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทย

ในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นเกราะกำาบังต่อผลกระ

ทบจากเศรษฐกิจโลก ซึ่งแต่ละประเทศก็

สนับสนุนให้เกิดการค้าและการลงทุนเต็มที่ 

มีมาตรการจูงใจแตกต่างกัน ในส่วนของไทย 

ก็มีจุดแข็งในเรื่องของความสะดวกสบาย

และโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะจูงใจนักลงทุน

ให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น

ทางด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ

รับคำาร้องปม 8 ปีนายกฯ ไว้พิจารณา และ

มีมติเสียงข้างมากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัยว่า คำาตัดสินดังกล่าว

ส่งผลให้บรรยากาศหรือความตึงเครียดจาก

การชุมนุมบนท้องถนนคลี่คลายลง ก่อนที่

อาจจะบานปลายได้ เพื่อที่จะทำาให้ทุกฝ่าย

ไปตั้งหลักและรอคำาวินิจฉัยที่คาดว่าจะมีการ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวถือเป็นไป

ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากนายกฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างไปรอคำาตัดสินหากออก

มาแล้วไปต่อคงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากครบ 

8 ปีแล้วไปต่อไม่ได้ระหว่าง 1 เดือนที่รอ

คำาวินิจฉัย แล้วไปออกคำาสั่งใดๆ อาจเกิด

ปัญหาได้ ศาลจึงต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ระหว่างนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะปฏิบัติ

หน้าที่ต่อไปได้ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 จะ

ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนไปจนกว่า

ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัยออกมานั้น 

แม้อาจจะมีสภาพ ครม.ไม่ 100% แต่ก็ยัง

คงขับเคลื่อนนโยบายหรือการทำางานต่างๆ 

ได้ปกติ ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด

ขณะที่นายภากร ปิตธวัชชัย กรรมการ

และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) กล่าวว่า ไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของ

นักลงทุนไทยและต่างชาติ เนื่องจากการเมือง

กับเศรษฐกิจไทยไม่เกี่ยวข้องกัน โดยนักลงทุน

ส่วนใหญ่มองเรื่องความสามารถของบริษัท

จดทะเบียน (บจ.) และนโยบายการเงินและ

การคลังมากกว่า อีกทั้งหากมองย้อนไปตลอด

หลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าการเมืองพรรคไหนก็

มีการต่อเนื่องด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน 

และยังมีการลงทุนต่อเนื่อง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธาน

ที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นการดำาเนินการตาม

ครรลองกรอบกฎหมาย จึงเชื่อว่าไม่กระทบ

ต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระยะสั้น 

เพราะรัฐบาลยังคงอยู่ ครม.ยังประชุมและ

บริหารประเทศได้ ขณะที่งบประมาณปี 66 

ผ่านการพิจารณาไปแล้ว อีกทั้งภาคเศรษฐกิจ

หลักที่คอยขับเคลื่อนประเทศ ทั้งภาคส่งออก 

การท่องเที่ยว หรือภาคการผลิต ยังเดิน

หน้าได้เป็นปกติ ที่สำาคัญจะช่วยผ่อนคลาย

บรรยากาศของการชุมนุมทางการเมืองไปได้

“มองว่าเศรษฐกิจระยะสั้นคงไม่มีผล 

กระทบจากเรื่องนี้ ยกเว้นตลาดเงินตลาดทุน 

อาจมีการชะลอมองดูความชัดเจนบ้าง แต่

ท้ายที่สุดเชื่อว่าเศรษฐกิจในประเทศยังมี

โอกาสเติบโตได้ตามกรอบ 3-3.5% และการ

ส่งออกไทยจะโตได้ 6-8% อย่างไรก็ตาม อาจ

มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อยู่ 

เพื่อรอดูว่าหลังจากนี้ศาลจะพิจารณานายกฯ 

ให้ดำารงตำาแหน่งได้หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่

ต้องติดตามกันต่อ” นายธนวรรธน์ระบุ

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภา 

ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) มอง

ว่า ในระยะสั้นไม่น่าจะกระทบต่อภาพรวมการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะใน

ภาคการส่งออกนั้นมีคำาสั่งซื้อล่วงหน้าอยู่แล้ว 

และยังโชคดีที่งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 66 ผ่านความเห็นชอบของสภา

ไปแล้ว ซึ่งทำาให้งานประจำาสามารถเดินไปต่อ

ไปได้ แต่กังวลในเรื่องของนโยบาย มาตรการ

เยียวยาด้านเศรษฐกิจอาจจะหยุดชะงักลงได้

ในอนาคต รวมทั้งการเจรจาการค้า การขยาย

ตลาด ได้รับผลกระทบบ้าง เพราะจะต้องได้รับ

การตัดสินใจจากรัฐบาล

“สรท.หวังว่าการพิจารณาตัดสินของ

ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและสรุปได้เร็ว

ที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง

นานจนเกินไป ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

ถือเป็นความเสี่ยงสำาคัญของประเทศ จึงอยาก

ให้มีข้อสรุปเรื่องนี้ โดยเร็ว เพื่อให้ประเทศ

เดินหน้าต่อไปได้ เพราะหากเกิดสุญญากาศ

ทางการเมืองนาน ย่อมมีผลกระทบต่อความ

เชื่อมั่นของต่างประเทศแน่นอน รวมทั้งภาค

การลงทุนในอนาคต” ประธาน สรท.กล่าว.

14 ก.ย. 

วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) ศาล

รัฐธรรมนูญมีคำาสั่งรับคำาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 

ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำา

ไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อ

กฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ

พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 

มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงกำาหนดนัดแถลง

ด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และ 

อ่านคำาวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่   

14 ก.ย.2565 เวลา 15.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการ

พิจารณาปมการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ครบ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยัง

มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำาร้องไว้พิจารณา

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอ

ให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งของนายสิระ เจนจาคะ ตาม 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 54  

วรรค 2 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย

ที่ 24/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ว่า 

นายสิระเคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่า

กระทำาความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำาโดย

ทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นบุคคล

ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก

ตั้งเป็น ส.ส.ตามมาตรา 98 (10) แล้ว ซึ่งมีผล

ผูกพันทุกองค์กรและหน่วยงานของรัฐ กกต.จึง

ไม่จำาเป็นต้องยื่นคำาร้องต่อศาล เพื่อเพิกถอนสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งของนายสิระตาม พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 54 อีก

ที่ทำาเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตร 

สรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณสภา

ผู้แทนราษฎรที่ ให้ความเห็นชอบร่างพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบ 

ประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท 

วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อ

ขับเคลื่อนประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดย

รัฐบาลยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้ม

ค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจากผลกระ

ทบของโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้า

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการวันแรก หลัง

ได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่รองโฆษกฯ โดย

ได้เข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาทำาเนียบรัฐบาล

จากนั้น น.ส.ทิพานันให้สัมภาษณ์ว่า ได้

อธิษฐานขอให้การทำางานและการปฏิบัติหน้าที่

รองโฆษกฯ เป็นไปโดยราบรื่น ในการสื่อสารผล

งานที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนรับทราบ 

และปัจจุบันรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีผล

งานหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

จึงต้องสื่อสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์และไปใช้ได้ สำาหรับการแบ่งหน้าที่

การทำางานจะต้องหารือร่วมกับโฆษกฯ และ

รองโฆษกฯ อีก 2 คนก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การปฏิบัติหน้าที่จะ

มุ่งเน้นไปที่การชี้แจงผลงานของรัฐบาล หรือ

ตอบโต้ประเด็นทางการเมืองกับพรรคฝ่าย

ค้าน น.ส.ทิพานันกล่าวว่า การสื่อสารต้องมีทุก

แง่มุม ทั้งเรื่องข้อมูลและการตอบโต้ทางการ

เมือง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน รวม

ถึงพรรคฝ่ายค้านไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า เขต

บางพลัด พรรคประชาธิปัตย์จัดสัมมนา 

“พรรคประชาธิปัตย์ กับทิศทางการกระจาย 

อำานาจ” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

โดยมีกรรมการบริหาร ส.ส. และอดีต ส.ส. 

ของพรรคเข้าร่วมสัมมนา

นายจุรินทร์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์

ให้ความสำาคัญกับการกระจายอำานาจ ซึ่งเป็น

หนึ่งในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ 

เนื่องจากประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ จะมี

ความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากที่สุด ดังนั้นใน

ทุกยุคสมัยของพรรค จึงมีผลงานด้านการ 

กระจายอำานาจเป็นรูปธรรม

อาทิ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วน

ตำาบล หรือ อบต. การยกระดับสุขาภิบาล 

เป็นเทศบาลในรูปแบบต่างๆ การยกระดับ

กรุงเทพฯ และเมืองพัทยาเป็นเขตการ

ปกครองพิเศษ การออกพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) แผนและขั้นตอนการกระจาย 

อำานาจ เพื่อกระจายภารกิจ บุคลากร และ

งบประมาณจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น รวมถึง

นโยบายลดอำานาจรัฐ เพิ่มอำานาจประชาชน 

ที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยตนเป็นผู้คิด และ

จดทะเบียนเป็นนโยบายกับคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของการกระจายอำานาจ และยืนยันว่าพรรค

ประชาธิปัตย์จะขับเคลื่อนนำาการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) กลับมาใช้ในกรุงเทพ 

มหานครให้ได้เหมือนในอดีตเช่นเดิม.

ไฟเขียวไฟเซอร์

ณ วันที่ 23 ส.ค.2565 ฉีดได้ 33,255 โดส 

สะสม 142,515,148 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 

57,227,694 โดส คิดเป็น 82.3% เข็มสอง 

53,670,662 โดส คิดเป็น 77.2% และเข็มสาม

ขึ้นไป 31,616,792 โดส คิดเป็น 45.5% สำาหรับ

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มสามแล้ว 6,397,556 

โดส คิดเป็น 50.4% ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีด

เข็มแรก 3,291,532 โดส คิดเป็น 63.9% และ

เข็มสอง 2,395,127 โดส คิดเป็น 46.5%

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ไพ 

ศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) เปิดเผยว่า วันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่าน

มา คณะกรรมการวิชาการ อย. ได้มีมติอนุมัติ

ตามที่ ไฟเซอร์ ได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 สูตรสำาหรับเด็กอายุ 

6 เดือน-5 ขวบ ฝาสีม่วงแดง เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งมีรายงานว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อ

ได้ 80.3% ทั้งนี้ สูตรดังกล่าวจะฉีดขนาด 

3 ไมโครกรัม ทั้งหมด 3 เข็ม หลังฉีดเข็ม 1 

เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์ แล้วฉีดเข็ม 2 จาก

นั้นเว้นระยะอีก 8 สัปดาห์จึงฉีดเข็ม 3 โดย

วัคซีน 1 ขวด มี 10 โดส ทั้งนี้ กรณีวัคซีนไฟ

เซอร์ที่ฉีดเด็กโตจะฉีดขนาด 10 ไมโครกรัม 

ส่วนผู้ใหญ่ฉีด 30 ไมโครกรัม

ที่ โรงแรมมิลเลนฮิลตัน รศ.(พิเศษ) 

นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา รองผู้อำานวย

การโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะหัวหน้าฝ่าย

นวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.ภก.กอบธัม 

สถิรกุล อาจารย์ประจำาภาควิชาเภสัชกรรม 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด

เผยการพัฒนานวัตกรรมตรวจโควิดด้วย

ลมหายใจว่า เป็นการนำาเครื่องตรวจระดับ

น้ำาตาลด้วยลมหายใจมาพัฒนาจนกลายมา

เป็นเครื่องตรวจโควิดด้วยลมหายใจ โดยมี

การพัฒนามาถึง 10 เวอร์ชั่น ตลอด 3 ปี

ของโควิดระบาด ซึ่งกลไกการตรวจวัดใช้

แบบเดียวกันกับการตรวจน้ำาตาล คือตรวจ

หาก๊าซในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ

ติดเชื้อโควิด ทั้งอะซิโตน ที่พบได้ในผู้ป่วย

เบาหวาน, คาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะต้องมี

ค่ามากกว่าปกติ, เบนโซอิก และมีการเปรียบ

ค่าแปลผลกับการตรวจ RT-PCR พบว่ามี

ความไว 100% ความแม่นยำา 97% สำาหรับ

ลักษณะการตรวจ เพียงเป่าลมหายใจลงใน

ถุงพลาสติก จากนั้นนำาท่อมาต่อเชื่อมกับ

เครื่องเพื่อแปลผลภายใน 5 นาที

รศ.(พิเศษ) นพ.สถิตย์กล่าวว่า การ

พัฒนานวัตกรรมนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และกำาลังอยู่ระหว่างการ

พัฒนาเพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สามารถตรวจหาโควิดในลมหายใจได้ดียิ่งขึ้น 

และคาดจะนำามาใช้ในการจัดการประชุมเอ

เปกในเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากขณะนี้

การพัฒนาในส่วนของซอฟต์แวร์มีความคงที่ 

เหลือเป็นระบบคียออส ที่จะเชื่อมกับฐาน

ข้อมูลของบุคคล โดยคาดว่าเครื่องตรวจวัด 

โควิดด้วยลมหายใจนี้จะเหมาะสำาหรับใช้ใน

งานประชุมสัมมนา หรือสถานศึกษา เนื่อง 

จากใช้เวลาไม่นาน และมีต้นทุนแค่ 10 บาท/คน 

และเครื่องนี้มีต้นทุน 300,000 บาท ปัจจุบัน

มี 20 เครื่องแล้ว ทั้งนี้ การพัฒนาดังกล่าว

เป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกให้ความสนใจพัฒนา 

มีแล้วในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ จีน.
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ตาวัย 71 เครียดโรคประจำาตัวผูกคอตาย

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ส.ค.65  

ร.ต.อ.นเรศ ลี้เจริญ รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางแก้ว 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุชายผูกคอเสียชีวิตภายในบ้าน

เลขที่ 333/146 ม.11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จึงประสาน

มูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 

2 ชั้น ภายในห้องน้ำาชั้นล่างพบศพนายรุจน์ ภาตั่น อายุ  

71 ปี เสียชีวิตอยู่ในท่านั่ง ที่คอมีผ้าขาวม้าสีแดงลายสกอต

ผูกรัดอยู่ ปลายผ้าผูกกับลูกบิดประตูห้องน้ำาด้านใน ญาติได้

นำาร่างผู้ตายลงมานอนหงายกับพื้นห้องน้ำา ตรวจสอบตาม

ร่างกายไม่พบบาดแผลถูกทำาร้าย พบเพียงที่คอมีรอยถูกรัด

เท่านั้น จากการสอบถามภรรยาทราบว่า ตนและผู้ตายอยู่

บ้านกัน 2 คน โดยที่ลูกอีก 2 คนออกไปทำางาน ก่อนเกิด

เหตุผู้ตายได้เข้าห้องน้ำา ตนเห็นว่านานผิดปกติจึงไปเรียกแต่

ก็ไม่ขานรับ จึงนำากุญแจมาไขและพบว่าผู้ตายใช้ผ้าขาวม้า 

ผูกคอกับลูกบิดประตู จึงไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยและโทร.

แจ้งตำารวจ เบื้องต้นมอบร่างให้มูลนิธิฯ นำาส่งชันสูตรที่ 

รพ.รามาจักรีนฤบดินทร์ บางพลี  สันนิษฐานเครียดจากโรค

ประจำาตัว เนื่องจากผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคหัวใจและเคยป่วย

เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนแต่รักษาหายแล้ว

ตชด.ล่อซื้อยาบ้า 1.7 หมื่นเม็ดรวบ 8 ผู้ต้องหา

พัทลุง • วันที่ 24 ส.ค.65 พ.ต.ต.ยศพล แก้วเส้ง ผบ.ร้อย 

ตชด. ร.ต.อ.ณรงค์ หนูอักษร หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพ

ติด ตชด.434 พร้อมชุดสืบสวนภูธรพัทลุง ทหารฝ่าย กอ.รมน. 

ร่วมกันกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ 2 อำาเภอของ จ.พัทลุง 

ได้แก่ อ.เขาชัยสน และ อ.ศรีนครินทร์ หลังทราบว่ามีการ

แพร่ระบาดยาเสพติดอย่างหนักจากเครือข่ายค้ายาบ้าใน

พื้นที่ จ.สตูล ที่แอบนำายามาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและวัยทำางาน เจ้าหน้าที่ใช้

เวลา 7 วันล่อซื้อจับกุมตัวนายปพนสวรรค์ ผุดผ่อง อายุ  

28 ปี พร้อมยาบ้า 20 เม็ด ก่อนขยายผลจับกุม น.ส.ปรา

วิณา ขวัญทองเย็น อายุ 32 ปี พร้อมยาบ้า 50 เม็ด  

นายสิทธิพงษ์ เช้าจันทร์ อายุ 31 ปี พร้อมยาบ้า 2,000 เม็ด 

นายสุรศักดิ์ เหมือนกู้ อายุ 32 ปี และนายศราวุธ หนูพิทักษ์ 

อายุ 23 ปี พร้อมยาบ้า 10,000 เม็ด นายวณิชย์  นุ้ยฉิม 

อายุ 33 ปี และนายธนูพิษ วงศ์กระโซ่ อายุ 32 ปี  พร้อม

ยาบ้า 1,263 เม็ด นายเกรียงไกร ไหมอ่อน อายุ 28 ปี พร้อม

ยาบ้า 4,000 เม็ด ขณะมาส่งให้ลูกค้า สอบถาม นายเกรียง

ไกรระบุว่ายาบ้าไม่ใช่ของตน เป็นของนายกุ้ง  ชาว อ.ทุ่งหว้า 

จ.สตูล ตนเพียงวิ่งยาได้ค่าจ้างมัดละ 500  บาท ขณะที่เจ้า

หน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมนายกุ้ง

มาดำาเนินคดีต่อไป.

ขอนแก่น • ตำารวจเร่งติดตาม 

“เปา กระนวน” ผู้ต้องหาคดี

ยาเสพติดตามหมายจับที่ยิง 

ตร.ปคม.เจ็บขณะเข้าทำาการ

จับกุม แต่ไร้วี่แวว

จาก เหตุ ก า รณ์ ที่ น าย

อานนท์ อ่อนสาคร หรือเปา อายุ  

27 ปี ที่อยู่ 77 ม.10 บ.คำาครึ่ง 

คำาเจริญ ต.หัวนาคำา อ.กระนวน 

จ.ขอนแก่น ผู้ต้องหาตามหมาย

จับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในข้อหา

สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่  

2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำาความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้นั้นสมคบ

กันกระทำาความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด ซึ่งพักอยู่ที่ห้อง 402  ของ

โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล

ขอนแก่น และถูกตำารวจท่อง

เที่ยวและตำารวจ บก.ปคม.เข้า

ทำาการจับกุม แต่นายอานนท์ใช้

ปืนยิง ด.ต.สุวิทย์ สุขสาย ผบ.หมู่ 

กก.3 บก.ปคม.ขณะนำาหมายศาล

เข้าจับกุม กระสุนเข้าที่ขาขวา

บาดเจ็บ แล้วหลบหนีไป

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 

11.00 น. วันที่ 24 ส.ค.65  

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ. 

จว.ขอนแก่น เปิดเผยว่า  เนื่อง 

จากตำารวจท่องเที่ยวและ ปคม.

มี หมายจับของศาลจั งหวั ด

ไร้เงา‘เปา กระนวน’ยิงตร.ปคม.

กาฬสินธุ์ ในการติดตามจับกุม

ตัวผู้ต้องหา จนสืบทราบว่ามาพัก

อาศัยอยู่ที่ห้อง 402 ของโรงแรม

ในเขตเทศบาลขอนแก่น จึงนำา

หมายจับเข้าจับกุมตัว ขณะกำาลัง

ประสานงานกับทางโรงแรมอยู่

นั้น ผู้ต้องหาลงมายังล็อบบี้

ของโรงแรมพร้อมเพื่อนชายอีก  

2 คน รวมเป็น 3 คน ทันทีที่เห็น

ตำารวจนายอานนท์ ผู้ต้องหาตาม

หมายจับ ใช้ปืนขนาด 9 มม.ยิง

ใส่ตำารวจเพื่อเปิดทางหลบหนี

“หลังจากนั้นได้แยกกันวิ่ง

ไปขึ้นรถยนต์เพื่อหลบหนี 2 คัน 

หลังเกิดเหตุในล็อบบี้ตำารวจมา

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ จนทราบว่า

มีหญิงสาวชื่อดาเป็นคนเปิดห้อง

พัก และก่อนเกิดเหตุทราบว่ามี

คนเข้ามาหานายอานนท์ทั้งหมด 

5 คน ทั้งหมดหลบหนีไปได้ และ

ในขณะหลบหนีตำารวจทราบว่า 

1  ในรถยนต์คันที่คนร้ายใช้หลบ

หนีคือ รถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูน

เนอร์ สีขาวป้ายแดง ทะเบียน 

ร-9999 กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึง

ช่วยสกัดจับจนและสามารถจอด

ขวางหน้ารถเอาไว้ ได้และยิง

กระสุนใส่ยางรถ ขณะที่คนร้าย

ยิงใส่รถตำารวจ กระสุนถูกขา

บาดเจ็บดังกล่าว ก่อนขับรถหนี

ไปจอดทิ้งไว้ในป่า จากนั้นได้จี้ชิง

รถจักรยานยนต์ของประชาชน

หลบหนีไป”

ขณะที่ พล.ต.ต.ณัฐนนท์ 

ประชุม ผบก.สส.ภ.4 กล่าวว่า 

นายอานนท์เป็นบุคคลที่มีชื่อใน

บัญชีผู้ค้ายาเสพติดของตำารวจ

ภูธรภาค 4 มีส่วนพัวพันกับผู้

ต้องหาในคดียาเสพติดที่จังหวัด

กาฬสินธุ์ จนถูกซัดทอดว่าเป็นผู้

อยู่เบื้องหลังการซื้อขายยาเสพติด

ในพื้นที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

และ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ จนมี

การรวบรวมหลักฐานขอศาลออก

หมายจับในข้อหาดังกล่าว

ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทาง

ไปยังบ้านเลขที่ 77 ม.10 บ้าน 

คำาครึ่ง คำาเจริญ ต.หัวนาคำา 

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นที่

อยู่ของนายอานนท์ ผู้ต้องหาตาม

หมายจับ แต่ไม่มีคนอยู่ ในบ้าน 

ชาวบ้านละแวกเดียวกันบอกว่า 

ในบ้านจะมีพ่อแม่และภรรยากับ

ลูกของนายอานนท์อาศัยอยู่ ส่วน

นายอานนท์ไม่ค่อยมาอยู่ที่บ้าน ซึ่ง

หลังจากมีข่าวว่ายิงตำารวจในเมือง

ขอนแก่น บิดาซึ่งมีโรคประจำาตัว

อยู่แล้วก็เกิดอาการป่วย จนภรรยา

ต้องพาไปพบแพทย์ ทำาให้วันนี้

ไม่มีคนอยู่ที่บ้านแต่อย่างใด.

ยะลา • เมื่อวันที่ 24 ส.ค.65 

ตำารวจและพนักงานสอบสวน  

สภ.ปะแต ร่วมกับหน่วยป้องกัน

รักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) โดย

นายมะซิ อุเซ็ง หัวหน้าหน่วย 

และเจ้าหน้าที่ ผภม.กปก.สขว.

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกันตรวจ

สอบการกระทำาผิดกฎหมายว่า

ด้วยการป่าไม้ ตามที่ ได้รับแจ้ง

จากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบ

ตัดไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าลาบูและป่าถ้ำาทะลุ โดยเจ้า

หน้าที่ตรวจยึดไม้บริเวณพื้นที่

ป่าสงวนฯ ที่กำาลังถูกลักลอบตัด

แปรรูป และแผ้วถางป่าใหม่บน

ภูเขาสูง บริเวณกลุ่มบ้านสิบหลัง 

บ้านเหมืองลาบู ม.8 ต.ปะแต 

อ.ยะหา จ.ยะลา พบเศษไม้ตาม

เส้นทางจำานวน 2  จุด

จุดที่ 1 ตรวจพบต้นหลุม

พอถูกตัดล้มคาตอ แล้วมีการ

ลักลอบแปรรูปไม้ใหม่ ไม้ถูกขน

ย้ายไปแล้วบางส่วน คงเหลือแต่

ไม้ท่อน ไม้ซีกขนาดต่างๆ กอง

อยู่ในป่าจุดแปรรูปไม้ นายมะซิ

ได้ทำาการตรวจวัดขนาดไม้แล้ว

ตีตรา ย.และเลขเรียง ทำาการ

ตรวจยึดเรียบร้อย

จุดที่ 2 ตรวจพบการ

ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า มีการ

แผ้วถางป่าขยายพื้นที่ใหม่เพื่อ

ยึดถือครอบครองป่า ตรวจสอบ

พบเป็นการแผ้วถางไม้ขนาด

เล็ก ไม้พื้นล่าง และวัชพืช 

พื้นที่ป่าสงวนฯ ถูกทำาลายเสีย

หายประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 52 

ตารางวา ค่าเสียหายของรัฐ

อยู่ระหว่างคิดคำานวณของเจ้า

หน้าที่ป่าไม้ ลักษณะยังแผ้วถาง

ป่าไม้เสร็จ เจ้าหน้าที่จึงติดป้าย 

“ปกป่า เพื่อแผ่นดินแม่” ขณะ

ตรวจสอบ ไม่พบบุคคลใดและ

อุปกรณ์ในการตัดไม้ทำาลายป่า

แต่อย่างใด

การลักลอบตัดไม้ทำาลาย

ป่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 

พ.ศ.2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่ง

ชาติ พ.ศ.2507 สถานที่เกิดเหตุ

ท้องที่อยู่ ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติป่าลาบูและป่าถ้ำาทะลุ ท้อง

ที่กลุ่มบ้านสิบหลัง บ.เหมืองลาบู 

ม.8 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

ต้นน้ำาคลองลือเน็ง

ภายหลังตรวจสอบเจ้า

หน้าที่มอบหมายให้นายมะซิ  

อุเซ็ง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษา

ป่าที่ ยล.2 (ปะแต) จัดทำาบันทึก

รายละเอียดแล้วร้องทุกข์ต่อ 

พงส.สภ.ปะแต เพื่อดำาเนินคดี

ต่อไป.

มอดไม้ยะลาเหิมลอบทำาลายป่าสงวน

นครศรีธรรมราช • เมื่อ

เวลา 08.20 น. วันที่ 24  

ส.ค.65 ว่าที่ พ.ต.ท.กิตติพงศ์  

พึ่งชมภู สว.ส.รน.4 กก.6 บก.รน.

หรือตำารวจน้ำาขนอม รับแจ้ง

ว่ามีคนตกเรือประมงพื้นบ้าน

และจมสูญหาย บริเวณด้าน

หลังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ขนอม ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 

จ.นครศรีธรรมราช จึงสั่งนำา

เรือตรวจการณ์นครศรีธรรม 

ราชออกตรวจสอบ พร้อม

ประสานตำารวจ สภ.ขนอม, 

แพทย์เวร รพ.ขนอม และ

มูลนิธิประชาร่วมใจไปยังจุด

เกิดเหตุทันที

ทั้งนี้  หลังงมหาประ 

มาณ 1 ชม.ก็พบร่างผู้เสียชีวิต  

ทราบชื่อคือนายวิชาญ สุขกระ 

อายุ 57 ปี ที่อยู่ 203 ม.12  

ต .ปากแพรก อ .ดอนสั ก 

จ.สุราษฎร์ธานี ตำารวจน้ำาขนอม 

และ จนท.มูลนิธิฯ ได้นำา

ร่างผู้ตายขึ้นมาบนฝั่งเพื่อ

ทำาการชันสูตรพลิกศพร่วม

กับพนักงานสอบสวนและ

แพทย์เวร รพ.ขนอม เบื้่อง

ต้นสันนิษฐานเสียชีวิตจากน้ำา

ท่วมปอดหลังจมน้ำา

นายประภาส สุขกระ 

อายุ 59 ปี พี่ชายของผู้เสีย

ชีวิตให้การว่า ตนกับผู้ตาย

ได้นำาเรือประมงพื้นบ้านหรือ

เรือหางยาว มาจอดนั่งรอเข็น

อวนชายฝั่งบริเวณหาดหลัง

โรงแยกก๊าซฯ  พอถึงเวลาก็ลง

หาปลา ผู้เสียชีวิตเดินเข็นอวน

ไปบริเวณท่อระบายน้ำาทิ้งของ

โรงแยกก๊าซฯ และถูกน้ำาซัด

ออกไปกลางทะเล ประกอบ

กับถูกอวนพันขาไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้ ทำาให้จม

น้ำาเสียชีวิตดังกล่าว.

สลดหนุ่มประมง

พลาดท่าตกเรือ

จมน้ำาดับอนาถ
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ปฏิบัติหน้าที่ แต่ความเป็น ครม. และ

ความเป็นนายกฯ ยังอยู่ 

“แม้เราจะไม่เห็นด้วยกับแนวทาง

นี้ แต่ในเมื่อข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ เพื่อ

ที่ทุกอย่างจะจบไปด้วยดี ช่วงที่ศาลสั่ง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็จะมีผู้ปฏิบัติหน้าที่

แทนคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ แตส่ิง่ทีพ่รรครว่มฝา่ยคา้นมคีวาม

เห็นตรงกันว่าจะเป็นทางออกประเทศ 

คือ พล.อ.ประยุทธ์ควรประกาศลาออก 

เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา และเลือก                

นายกฯ ได้ โดยเรว็ ซึง่เชื่อวา่รฐัสภาพรอ้ม

ทำาหน้าที่ ถ้าท่านลาออกกระบวนการ

เลือกนายกฯ จะเร็วขึ้น เราจะได้นายกฯ

คนใหม่ และจะช่วยลดภาระหน้าที่ของ

ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเกิดความสวยงาม 

และเชื่อวา่ประชาชนจะชื่นชอบแนวทาง

นี้” นพ.ชลน่านกล่าว

ผู้นำาฝ่ายค้านฯ กล่าวด้วยว่า ช่วง

ที่มีนายกฯ รักษาการ ฝ่ายค้านจะทำา

หนา้ทีต่รวจสอบการทำาหนา้ทีข่องนายกฯ                  

รักษาการให้ถึงที่สุด ว่าสิ่งที่ทำาชอบธรรม

หรือไม่ ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การ

อนุมัติงบที่ ไม่เหมาะสม เราจะตรวจ

สอบอย่างเข้มข้น ส่วนการแสดงออกใน

ช่วงที่ยังไม่มีคำาวินิจฉัย เราจะแสดงออก

เชิงสัญลักษณ์ ไปเรื่อยๆ เช่นวันนี้ที่เรา

แต่งกายชุดดำาเพื่อไว้อาลัยให้คนที่ฝ่าฝืน

ความรู้สึกประชาชน เราจะเรียกร้องไป

ยงั พล.อ.ประยทุธ ์และนายกฯ รกัษาการ 

แต่เราจะไม่กระทำาการในลักษณะละเมิด

อำานาจศาล ซึ่งเราจะทำาอยู่ในกรอบ

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็น 

รมว.กลาโหม คิดเห็นอย่างไร นพ.ชล

น่าน กล่าวว่า ก็เป็นไปตามกฎหมาย แต่

มีความชอบธรรม ความสง่างาม และ

เหมาะสมหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ควรต้อง

พิจารณา และควรแสดงออกซึ่งความ

รับผิดชอบ เพราะตำาแหน่งยังติดตัวท่าน 

เมื่อท่านไปนั่งประชุม ครม.คนอื่นๆ ก็ยัง

เรียกว่านายกฯ

‘พิธา’ ขอศาล 1 เดือนตัดสิน

ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล 

กล่าวว่า ส่วนตัวกังวลเรื่องสุญญากาศ

ในการบริหารประเทศ และภาวะการ

เป็นผู้นำาที่เข้มแข็งของนายกฯ รักษา

การ เพราะประชาชนกำาลังเดือดร้อน

จากหลายปัญหา รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 

ทำาให้ประเทศต้องการนายกฯ ที่มีความ

ฉับไว กระฉับกระเฉง แต่การท่ีเป็นเช่น

นี้ เหมือนพายเรือในอ่างของระบอบ

ประยุทธ์ ซึ่งไม่ตอบโจทย์ประเทศ

“ดังนั้น พรรคก้าวไกลขอเรียก

ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความรวดเร็ว ไม่ประวิงเวลา เพราะ

กระบวนการวนิจิฉยัไมม่อีะไรซบัซอ้น นา่

จะตัดสินได้เร็วกว่า 1 เดือน เช่นเดียวกับ

กติกาการเลือกตั้งที่ต้องไม่ประวิงเวลา 

เพื่อที่สุญญากาศทางการเมืองจะได้สั้น

ลง และเปดิทางให ้ส.ส.เลอืกนายกฯ ตาม

บญัชรีายชื่อ ถอืเปน็ทางออกของประเทศ 

หรือจะคืนอำานาจประชาชนผ่านการยุบ

สภาก็เป็นไปได้ หากกฎหมายทันห้วง

เวลา ซึ่งจะช่วยพาประเทศพ้นวิกฤต” 

นายพิธา ระบุ 

เมื่อถามว่า จากคำาสั่งศาลรัฐ 

ธรรมนูญจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์

ทางการเมืองในขณะนี้ ได้หรือไม่ นาย

พิธากล่าวว่า คิดว่าไม่ได้ เพราะจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์

สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีกเ็หมอืนพาย

เรือในอ่าง เราต้องกลับมามีนายกฯ ที่ยึด

โยงประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

ตนไม่คิดว่า พล.อ.ประวิตรจะสามารถ

ทำาหน้าที่ได้ดีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ

ทั้ง 2 คนมีบทบาทสำาคัญในการทำาให้

ประเทศเป็นเช่นนี้ ดังนั้นประเทศไทย

ไม่ควรมีตัวเลือกแค่ พล.อ.ประยุทธ์กับ 

พล.อ.ประวิตร ใครดีกว่ากัน ประเทศเรา

ไม่น่าจะหมดหวังเช่นนั้น สิ่งที่ตนเองคิด

ว่าต้องทำาต่อไป ในระหว่างนี้ แน่นอน

ว่าเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ระยะเวลา

ในการดำารงตำาแหน่งของนายกรัฐมนตรี

ยังคงดำาเนินการต่อ ไม่ได้นำาไปสู่การ

เลือกตั้ง

“ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องช่วยกันส่ง

เสียงคือ การส่งเสียงว่าศาลรัฐธรรมนูญ

จะต้องมีคำาวินิจฉัย ที่เด็ดขาดสุดท้าย

ออกมา ซึ่งหากคำาวินิจฉัยนั้นออกมา ใน

ลักษณะที่ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ครบ 8 ปี

แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการที่ต้องมีการ

เลอืกนายกฯ คนใหม่ในสภาผูแ้ทนราษฎร 

ซึ่งหากเราเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

สิ่งที่เราต้องดำาเนินการต่อไปคือต้องฝาก

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่จะต้องมีการ

ดำาเนินการเพื่อนำาไปสู่การคืนอำานาจให้

ประชาชนและมีการเลือกตั้ง ไม่ใช่ว่ามา

เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะอยู่ครบวาระ 

ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยต้องการ” นายรัง

สิมันต์ระบุ 

ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีชื่อ

เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค

เพื่อไทย ยืนยันว่า จะทำาหน้าที่ตรงนี้

ให้ดีที่สุด เพราะเพิ่งเข้ามารับตำาแหน่ง 

และมีภารกิจที่สัญญากับประชาชนไว้

เยอะ ขณะนี้สิ่งที่ทำาอยู่ก็ดี แต่ยังมีสิ่งที่

ต้องทำาอีกเยอะ คงต้องปฏิเสธตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีออกไป เพื่อทำาหน้าที่ผู้ว่า

ราชการ กทม.ให้ดีที่สุด

เมื่อถามถึงการชุมนุมที่ลานคน

เมือง เสาชิงช้า เมื่อคืนวันที่ 23 ส.ค.ที่

ผ่านมา ว่าเป็นอย่างไรบ้าง นายชัช

ชาติกล่าวว่า เมื่อเช้าไปดูลานคนเมืองก็

เรยีบรอ้ยด ีทางผูช้มุนมุกย็ตุติอนต ี3 ตอ้ง

ขอขอบคุณทุกคนที่ชุมนุมเป็นไปอย่าง

สงบ ไม่ก่อปัญหาอะไร

ม็อบขีดเส้นไล่ 3 ป.

วนัเดยีวกนั องคก์รผูแ้ทนนกัศกึษา 

14 องค์กร ออกแถลงการณ์ขับไล่ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ออกจากตำาแหน่ง  

นายกรัฐมนตรี ระบุใจความว่า นับแต่

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และ

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็น 

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 

นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกัน

แล้วเกินแปดปีมิได้ 

“ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำา

แหน่งติดต่อกันหรือไม่ ทำาให้พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จักต้องสิ้นสภาพ

ความเป็นนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 23 

สงิหาคม 2565 จกัดือ้ดา้นเปน็นายกเถื่อน

ต่อไปมิได้ จะยื้ออำานาจที่ขาดความชอบ

ธรรมต้ังแต่วินาทีแรกท่ีเข้าดำารงตำาแหน่ง

เพื่อบรรลุผลประโยชน์ใดๆ อีกต่อไปไม่

ได้ ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า

อย่างไร จักเกิดอภินิหารทางกฎหมายอีก

หรอืไม ่จะเกดิสภาวะสญุญากาศทางการ

เมืองอย่างไร พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา ต้องคืนอธิปไตยให้กับประชาชน

โดยทันที โดยไม่มีข้อแม้ ใดๆ ทั้งสิ้น” 

แถลงการณ์ ระบุ 

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม

นิสิตจุฬาฯ ในนามคณะจุฬาฯ จำานวน 

15 คน นำาโดยนายสิรภพ อัตโตหิ นายก

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และ น.ส.พลอยวรินทร์ ชิ

วารักษ์ น้องสาวของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 

แกนนำาราษฎร ไดม้ารวมตวัทีบ่รเิวณหนา้

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ทำากิจกรรม

เชิงสัญลักษณ์ “พอกันทีประยุทธ์ จันทร์

โอชา” ด้วยการเดินขบวนภายในพื้นที่

จุฬาลงกรณ์ฯ อาทิ คณะเศรษฐศาสตร์ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการถือป้าย

ข้อความ อาทิ “นายกเถื่อน ออกไป”,                                                           

“ให้มันจบที่ 8 ปี” และ “8 ปี ที่แปด

เปื้อน”

พร้อมกับได้ทำาแบบสอบถามความ

คิดเห็นในหัวข้อ “8 ปี พอแล้วหรือ

ยัง?” ซึ่งมีนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจกิจกรรม

ดังกล่าว ร่วมลงคะแนนติดสติกเกอร์ใน

ฝั่ง “พอแล้ว” เพียงฝั่งเดียวประมาณ 40 

ดวงจากนั้น เวลา 13.30 น. กลุ่มคณะ

จุฬาฯ ยุติการทำากิจกรรม และมวลชน

นิสิตทยอยเดินทางเข้าห้องเรียนต่อไป

ส่วนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ถนนราชดำาเนนิกลาง กลุม่ราษฎรไลตู่ ่คน

แดงปฏิวัติ และมวลชนอิสระ นัดหมาย

บุกทำาเนียบรัฐบาล “ไล่นายกเถื่อน” จบ

แลว้ 8 ป ีของ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา 

คืนประเทศไทยให้กับประชาชน โดยนัด

รวมตวักนันัน้ ในเวลาเวลา 16.00 น. เริม่

คลื่อนขบวนไปสมทบทำาเนียบฯ โดยได้มี

การประกาศดว้ยวา่ ทีส่ะพานชมยัมรเุชฐ 

มีเจ้าหน้าที่ คฝ.มากมายแล้วในขณะนี้ 

บรรยากาศบริเวณโดยรอบทำา                                                          

เนียบรัฐบาล ได้มีการปิดเส้นทางการ

จราจรเพิ่ม ช่วงถนนราชดำาเนินนอก 

ตั้ งแต่แยกมิสกวันจนมาถึ งสะพาน

มัฆวานรังสรรค์ และปิดถนนบริเวณ

แยกเทวกรรม โดยมีการตรึงกำาลังเจ้า

หน้าที่ตำารวจอย่างเข้มงวด กั้นด้วยแผง

รั้วเหล็ก และลวดหนามหีบ รวมทั้งมี

ตู้คอนเทนเนอร์กั้นไว้บริเวณจุดสำาคัญ 

หลังกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนไหวหลาย

จุดในช่วงเย็น และมีกลุ่มราษฎรไล่ตู่ คน

แดงปฏิวัติ

นำาโดยนายวรเวช เปรมกมล 

ที่มาเคลื่อนขบวนมาจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย เพื่อมาสมทบกับกลุ่มทะลุ

คุก 100% กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อ

ราษฎร นำาโดยนายโชคดี ร่มพฤกษ์ (อา

เล็ก) ศิลปินนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรม “เดินไล่ พล.อ.ประยุทธ์” 

โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ออกจาก

ตำาแหน่ง ที่ปักหลักพักค้างแรมตั้งแต่เมื่อ

คืนที่ผ่านมา

โดยมีการจัดกิจกรรมขับร้อง

เพลง เพื่อความผ่อนคลาย และสลับการ

ปราศรัยย่อย ซึ่งแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมีมติรับคำาร้องของฝ่ายค้าน และสั่ง

ใหห้ยดุปฏบิตัหินา้ทีจ่นกวา่จะมทีำาวนิจิฉยั 

แตท่างกลุม่ผูช้มุนมุกย็งัยนืยนัเคลื่อนไหว

เรียกร้องไม่เอา พล.อ.ประวิตร วงษ์

สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีทีห่นา้ทีร่กัษา

การแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งไม่เอา 3 

ป. และต้องออกไป.

สั่งหยุด

จะมีการแถลงข่าวหลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวครั้ งนี้

เป็นการนัดแถลงข่าวผลการประชุมครั้ง

แรก หลังไม่มีการแถลงมาเป็นระยะ

เวลาหลายปี โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบมา

เป็นการแจกเอกสารข่าวแทน

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า บริเวณโดย

รอบสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์

ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีตำารวจ 

สน.ทุ่งสองห้องได้จัดกำาลังเฝ้าตามทุก

ประตูทางเข้า-ออกอาคารราชบุรีดิเรก

ฤทธ์ิ (อาคาร A) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีปกติ มีการนำา

แผงเหล็กมาก้ันเพื่อแสดงเขตโดยรอบของ

สำานักงานศาล ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่

เก่ียวข้องเข้าในบริเวณดังกล่าว 

ต่อมาเวลา 13.00 น. ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์สำานักงานศาล รธน. แจ้ง

ยกเลกิการแถลงขา่ว เปลีย่นเปน็การแจก

เอกสารข่าวสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ซึง่เอกสารขา่วดงักลา่วตอนหนึง่เปน็กรณี

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสง่คำารอ้งขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 170 ประกอบมาตรา 82 ว่า 

ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง 

ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จ

จริงตามคำาร้องและเอกสารประกอบ

คำาร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม 

ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2561 มาตรา 7 (9) จึงมีมติเอกฉันท์

รับคำาร้องนี้ ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูก

ร้องยื่นคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาล

รัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน

ที่ได้รับสำาเนาคำาร้อง

สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ

สำาหรบัคำาขอของผูร้อ้งทีข่อใหศ้าล

รฐัธรรมนญูมคีำาสัง่ใหผู้ถ้กูรอ้งหยดุปฏบิตัิ

นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ

จะมีคำาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

82 วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

คำาร้องและเอกสารประกอบคำาร้องแล้ว

เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำาร้องปรากฏเหตุ

อันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมี

มตเิสยีงขา้งมาก 5 ตอ่ 4 ใหผู้ถ้กูรอ้งหยดุ

ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่  

24 ส.ค.2565 จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัย

มีรายงานแจ้งว่า สำาหรับกระ 

บวนการพิจารณาของศาล รธน. น่าจะ

แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนมติ

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ ให้ 

พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ 

นัน้ แบง่เปน็เสยีงขา้งมาก 5 ราย เหน็ชอบ

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ นายนครินทร์ 

เมฆไตรรัตน์, นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,  

นายจิรนิติ หะวานนท์, นายวิรุฬห์ แสง

เทียน และนายนภดล เทพพิทักษ์ ส่วน

ฝา่ยเสยีงขา้งนอ้ย 4 เสยีง ทีเ่หน็วา่ไมค่วร

ใหห้ยดุปฏบิตัหินา้ที ่ไดแ้ก ่นายวรวทิย ์กงั

ศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, นาย

ปญัญา อดุชาชน, นายอดุม สทิธวิริชัธรรม 

และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ด้านความเคลื่อนไหวของ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ไม่ได้เดินทางเข้า

ทำาเนียบรัฐบาลเหมือนปกติ โดยได้

ประชุมและสั่งการงานต่างๆ ผ่านระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากบ้านพักภายใน

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.) ตั้งแต่ช่วง

เช้า โดยเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดี

โอคอนเฟอเรนซ์ ด้วยสีหน้าปกติ 

จากนั้นภายหลังทราบผลของศาล

รัฐธรรมนูญ นายอนุชา บูรพชัยศรี รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์เคารพ

ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญทุก

ประการ โดยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายก

รัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า

ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย โดย

จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่ง รมว.

กลาโหมต่อไปตามปกติ โดยในระหว่าง

นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน 

และปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) โดยมิได้มีผลกระทบอย่างใดต่อ

การบริหารประเทศ และการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ หรือการดำาเนินนโยบาย

อื่นๆ ของรัฐบาล  

“พล.อ.ประยุทธ์ขอให้ประชาชน

เคารพในผลการพิจารณาของศาล และ

หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติ

หน้าที่ของศาล ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน

ทุกกลุ่มได้เชื่อมั่นในกฎหมายและหลัก

นิติธรรมของบ้านเมือง ซึ่งเป็นกลไก

สำาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และ

ช่วยให้ประเทศชาติสงบสุข” นายอนุชา

กล่าว

ทั้งนี้ ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐ 

มนตรีที่ 237/2563 เรื่องมอบหมายให้

รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ หรือไม่อาจ

ปฏบิตัริาชการไดห้รอืไมม่ผีูด้ำารงตำาแหนง่ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายก

รฐัมนตรตีามลำาดบั ดงันี ้1.พล.อ.ประวติร 

วงษ์สุวรรณ 2.นายวิษณุ เครืองาม 

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 4.นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ 5.นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

6.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นอกจาก

นี้ ในคำาสั่งยังระบุว่า ในระหว่างการ

รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ีผูร้กัษา

ราชการแทนขา้งตน้ จะสัง่การใดเกีย่วกบั

การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงิน

งบประมาณอันอยู่ในอำานาจของนายก

รัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

นายกรัฐมนตรีเสียก่อน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า ตามขั้นตอนศาลรัฐ 

ธรรมนูญ จะส่งเรื่องให้ผู้ถูกร้องหรือ

คือนายกรัฐมนตรี ให้การหรือชี้แจง

ภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้ (24 ส.ค.) 

พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องทำาคำาชี้แจงไป ซึ่ง

ได้ยินว่าทีมกฎหมายของ พล.อ.ประยุทธ์

ได้ทำาคำาชี้แจงไว้แล้ว ส่วนจะยื่นอย่างไร 

และเมื่อใดตนไม่ทราบ ระหว่างนี้รอง

นายกรัฐมนตรีตามลำาดับที่เรียงเอาไว้คือ 

พล.อ.ประวติร จะเปน็ผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทน 

หรือที่เรียกว่ารักษาการแทน 

“เรื่องนี้ ได้ชี้แจงในที่ประชุม ครม.

ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ 

ครม.ทุกคนได้รับทราบ และ ครม.จะอยู่

เปน็ ครม.ตามปกต ิเพราะ พล.อ.ประยทุธ์

ยังไม่ได้พ้นเพียงแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตเหมือนนายกฯ ลา

ไปเมืองนอก หรือป่วย ก็จะถือว่าหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังเป็น รมว.

กลาโหมอยู่อีกตำาแหน่งหนึ่ง และเมื่อนับ

จำานวน ครม.แล้ว ก็ยังไม่เกิน 36 คน 

พล.อ.ประยทุธจ์ึงยงัสามารถปฏิบตัหินา้ที ่

รมว.กลาโหมได้” นายวิษณุกล่าว

บิ๊กป้อมรักษาการแทน

ถามว่า พล.อ.ประวิตรจะเป็น

นายกรัฐมนตรีรักษาการโดยอัตโนมัติใช่

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ เพราะได้

จัดลำาดับเรียงไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ที่จริง

จะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้ หาก ครม.จะ

เปลี่ยน แต่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นว่า

จะเปลี่ยนทำาไม และมีอำานาจเหมือนกับ

นายกรัฐมนตรีทุกอย่าง

ซักว่า นายกฯ รักษาการมีอำานาจ

ในการยุบสภาหรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่า ทำาได้ แต่จะไปทำาทำาไม ทำาได้เหมือน

นายกรัฐมนตรีทุกอย่าง

ถามว่าจะเข้าไปให้คำาปรึกษา

และคำาแนะนำาต่อการร่างคำาชี้แจงศาล

รัฐธรรมนูญของ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ 

นายวิษณุกล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ยินว่าทีม

กฎหมายของนายกฯ ไดเ้ตรยีมการไวก้อ่น

แล้ว อยา่งไรกต็าม เอกสารหลักฐานทีจ่ะ

ต้องชี้แจงฝ่ายกฎหมายของนายกฯ ได้

เตรียมไว้หมดแล้ว แต่อาจจะต้องนับมา

ปรับปรุงเพราะบัดนี้ เรารู้แล้วว่าให้ผู้ถูก

ร้องชี้แจงภายใน 15 วัน

ถามด้วยว่า พล.อ.ประวิตรมีสิทธิ์

ปฏิเสธเป็นรักษาการนายกฯ ได้หรือไม่ 

นายวิษณุกล่าวว่า ได้ หากป่วย และ

ไม่รับ ก็เป็นธรรมดา จึงต้องมีการเรียง

ลำาดับรองนายกฯ ไว้ 6 คน เพราะคนนั้น

หรือคนนี้อาจมีปัญหา ลองคิดดูหากท่าน

หกล้ม คนอื่นก็ต้องมาเป็นแทน ส่วนตน

ไม่พร้อม ตนหนักกว่า พล.อ.ประวิตร

อีก หากรองนายกฯ ทั้ง 6 คนไม่สามารถ

ทำาหน้าที่รักษาการนายกฯ แทนได้ ครม.

จะเลือกรัฐมนตรีคนหนึ่งขึ้นมาทำาหน้าที่

แทน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีเหตุผล

ที่จะปฏิเสธ ทั้งนี้ หากรองนายกรัฐมนตรี

ทั้ง 6 คนไม่สามารถทำาหน้าที่ ได้ ยังมี

รัฐมนตรีคนอื่นที่ทำาหน้าที่แทน รวมถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ รมว.กลาโหม 

ก็ยังมีสิทธิ์ รับหน้าที่ รักษาการนายก

รัฐมนตรีได้ด้วย 

ซักว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชา 

การเหล่าทัพ พล.อ.ประวิตรสามารถ

รื้อโผเดิมได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 

อย่าใช้คำาว่ารื้อ แต่ให้ ใช้คำาว่าสามารถ

ทำาได้ ซึ่งเรื่องการแต่งตั้งทหารต้องผ่าน 

7 คน ประกอบด้วย รมว.กลาโหม, รมช.

กลาโหม, ปลัดกลาโหม และ ผบ.เหล่า

ทัพ ถ้า 7 คนนี้มาอย่างไร นายกฯ ก็รื้อ

ไม่ได้ ส่วนการแต่งตั้งตำารวจนั้นต้องไป

ผา่น ก.ต.ช. ทีเ่ปน็การตัง้ ผบ.ตร.คนเดยีว 

ผบ.ตร.คนเก่าและคนใหม่ก็ต้องช่วยทำา

บัญชีด้วยกัน โดยทั้งสองส่วนนี้นายกฯ 

เป็นผู้ลงนาม

“เมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยกับ พล.อ. 

ประยุทธ์ ท่านระบุระหว่างนี้จะไม่มาที่

ตกึไทยคูฟ่า้ จะไปปฏบิตัหินา้ทีท่ีก่ระทรวง

กลาโหม และในการประชุม ครม. ท่านก็

สามารถเขา้ประชมุในฐานะ รมว.กลาโหม 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ที่คนได้พูดคุยเมื่อ

สักครู่ ก็ระบุว่าจะไม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่

ตึกไทยคู่ฟ้า ส่วนภารกิจ พล.อ.ประยุทธ์ 

ที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัด

สงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน

องคมนตรี วันที่ 26 ส.ค. ท่านมอบหมาย

ให้ผมไปแทน” นายวิษณุกล่าว

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวตักรรม กลา่ววา่ การหยดุปฏบิตัหินา้ที่

นายกฯ ไม่ส่งผลต่อการทำาหน้าที่ของ 

ครม.เพราะเป็นการรอคำาวินิจฉัย ถือเป็น

เรื่องทางเทคนิค

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

และหัวหน้าพรรค ปชป. ปฏิเสธแสดง

ความเห็นเรื่อง 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ โดย

ระบุว่า ตอนนี้มีความเห็นหลากหลาย 

และสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ ให้

คำาตอบทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวทำาเนียบรัฐบาลรายงาน

ว่า หลังศาลรัฐธรรมสั่ง พล.อ.ประยุทธ์

หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ตั้งแต่วันที่ 

24 ส.ค.จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยนั้น 

วาระงานต่างๆ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้

มีการเปลี่ยนแปลง โดยวันที่ 25 ส.ค. 

เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร ในฐานะ

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะ

เป็นประธานแทนในการประชุมคณะ

กรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ

วิดี โอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เวลา 

10.00 น. และเวลา 16.00 น. นายฮุซัยน์ 

บรอฮีม ฏอฮา เลขาธิการองค์การความ

ร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) เข้าเยี่ยมคารวะ 

ในโอกาสเยอืนประเทศไทย ในฐานะแขก

ของกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องสี

งาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล 

ประยุทธ์เข้าทำางานกลาโหม

ที่กระทรวงกลาโหม ในวันที่ 25                                                                 

ส.ค. พล.อ.ประยทุธม์กีำาหนดเปน็ประธาน

การประชุมสภากลาโหม โดยมี ผบ.เหล่า

ทัพ เข้าร่วม โดยเบื้องต้น พล.อ.ประยุทธ์

ยังไม่ได้สั่งการหรือมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลง

อะไร เพราะแม้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีตำาแหน่ง รมว.

กลาโหม ที่ยังปฏิบัติงานได้ ซึ่งภายใน

กระทรวงมีห้องทำางานของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม และมีการ

ทำาความสะอาดทุกวัน สถานที่พร้อมอยู่

แล้ว ตลอดจนถึงทีมงาน

วันเดียวกัน ดร.ธนกฤต วรธนัช

ชากุล อัยการจังหวัดประจำาสำานักงาน

อัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่

ผู้อำานวยการสำานักงานประสานงาน

กระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ 

สำานักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนตัวถึงขั้นตอนและผลตามกฎหมาย

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งรับคำา

ร้องและสั่ งให้  พล.อ.ประยุทธ์หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ ตอนหนึ่งระบุว่า ในกรณี

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ดำารง

ตำาแหน่งเป็นกรรมการในหน่วยงาน

ของรัฐต่างๆ โดยตำาแหน่งในฐานะที่

เป็นนายกรัฐมนตรี เช่น คณะกรรมการ

นโยบายตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ

แลว้ พล.อ.ประยทุธต์อ้งหยดุปฏบิตัหินา้ที่

นายกรฐัมนตรตีามคำาสัง่ศาลรฐัธรรมนญู 

พล.อ.ประยุทธ์จะยังคงสามารถปฏิบัติ

หนา้ทีเ่ปน็กรรมการในหนว่ยงานรฐัตา่งๆ 

เหล่านี้ในระหว่างที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้

หรือไม่ หรือว่าจะต้องให้ พล.อ.ประวิตร

ปฏิบัติหน้าที่แทนในฐานะรักษาการแทน

นายกรัฐมนตรี ในช่วงเวลาดังกล่าว

“ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี

ดังกล่าว ที่กำาหนดเงื่อนไขในการรักษา

การแทนนายกรัฐมนตรีไว้ว่า ในระหว่าง

การรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรีผู้รักษาราชการแทน

จะสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

และการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่

ในอำานาจของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี

เสียก่อน อาจจะเหมาะสมกับช่วงเวลาที่

นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติราชการ

ได้ในช่วงสั้นๆ เช่น นายกรัฐมนตรีเดิน

ทางไปต่างประเทศ เป็นต้น แต่ในกรณีที่

นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม

คำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะเป็นช่วง

เวลาทีน่านกวา่นัน้ คงตอ้งมาพจิารณาวา่

เงื่อนไขดังกล่าวจะกระทบกับการบริหาร

ราชการแผ่นดินหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้หาก

เหน็วา่เงื่อนไขทีก่ำาหนดไว้ไมเ่หมาะสมกบั

สภาวการณ์ในปจัจบุนั คณะรฐัมนตรยีอ่ม

มีอำานาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

แก้ไขให้เหมาะสมได้” ดร.ธนกฤตระบุ.

คุม 2 ผู้ต้องสงสัยวางระเบิด 

ปัตตานี • จากเหตุการณ์เมื่ิอวันที่ 17 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา 

ภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพ 4 คนร้าย ได้เข้าไปลอบวาง

ระเบิดภายในปั๊มบางจาก บ้านดอนยาง ม.8 ต.บ่อทอง บริเวณ

ริมถนนสายปัตตานี-หาดใหญ่ อ.เมืองปัตตานี ล่าสุดเจ้าหน้าที่

ได้ทำาการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ประกอบกับเจ้าหน้าที่

ไล่ตรวจกล้องวงจรปิดจนสามารถระบุผู้ต้องสงสัยได้ กระทั่ง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ตำารวจ ทหาร 

และฝ่ายปกครอง เข้าควบคุมตัว 2 ผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่เชื่อ

ว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำามันบางจาก เนื่องจากมี

ลักษณะบุคคลคล้ายกับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่

สามารถควบคุมตัวได้ที่บริเวณตรงข้ามปั๊มบางจากที่เกิดเหตุ 

ทราบชื่อ 1.นายอับดุลรอเซะ สลาวะ อายุ 26 ปี (ภาพบุคคลใส่

เสื้อสีดำา ผมยาว) 2.และนายมุสลิม เจะเมาะ อายุ 22 ปี (ภาพ

บุคคลใส่สีเส้ือขาว ผมส้ัน) หลังควบคุมตัวเจ้าหน้าท่ีได้นำาตัวไป

ลงบันทึกประจำาวัน ก่อนนำาตัวไปควบคุมที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร 

ม็อบป่วนถก รมต.เอเปกป่าไม้ 

เชียงใหม่  • ที่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน นายวราวุธ ศิลป

อาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม แถลงจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ ครั้ง

ที่ 5 The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible 

for Forestry หรือ MMRF5 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 

2565 โดยนายวราวุธกล่าวว่า เป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมาย

ด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

กันสู่สมดุล Open Connect Balance  ซึ่งประเทศไทยได้

นำาเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำาหลัก BCG Economy 

Model ไปสนับสนุนการดำาเนินงานภายใต้กรอบการทำางาน

ของเอเปก และยินดีกับความสำาเร็จของสมาชิกเอเปกในการ

ร่วมกันดำาเนินงานจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายการเพิ่ม

ไม้ของภูมิภาค โดยสามารถดำาเนินการได้เกินกว่าเป้าหมาย

ที่กำาหนดไว้คือ สามารถเพิ่มป่าไม้ได้ถึง 174.38 ล้านไร่ หรือ 

27.9 ล้านเฮกตาร์ ทั้งนี้บรรยากาศ นอกห้องประชุมบริเวณ 

ถนนลอยเคราะห์  ด้านหน้าของโรงแรม มีมวลชนจำานวนหนึ่ง

มาประท้วงต่อต้านการประชุม โดยอ้างว่าไม่มีความเหมาะสม

ที่จะมีการหยิบยกเอานโยบายด้านป่าไม้ของไทยภายใต้การคุม

อำานาจโดยทหารมาหารือ

‘บิ๊กตู่’ ย้ำาพุ่งเป้าแก้ปัญหา 

ทำาเนียบฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ์ จากบ้านพักภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.) นายกฯ กล่าวก่อนการ

ประชุมว่า ตนถือว่าเป็นการประชุมที่สำาคัญและมีความเร่ง

ด่วน โดยเฉพาะกับสถานการณ์ของเราในวันนี้ ในการเพิ่มขีด

ความสามารถของประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายมิติ สิ่งสำาคัญที่สุดวัน

นี้คือทำาอย่างไรเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศขึ้นมาให้ได้ ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นกระบวนการที่ต้อง

คิดร่วมกันจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม รัฐ 

ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้บริหารทั้งหมด จะต้องมองเป้าหมาย

เดียวกันอย่างที่ตนมอง ไม่อย่างนั้นก็ไปไม่ได้ ติดไปทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม เราต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่ 

ถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ด้วยการยอมรับ

ประชุมเวทีมั่นคงอาหารเป็นรูปธรรม

ทำาเนียบฯ • นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เชื่อมั่นว่าการประชุมรัฐมนตรี

ความมั่นคงอาหารเอเปก ประกอบด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 26 ส.ค.นี้ ณ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมในการสร้าง

ความมั่นคงทางอาหาร โดยทางกระทรวงเกษตรฯ จะผลักดัน

ประเด็นหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายความมั่นคงด้านอาหาร

และครัวไทยสู่ครัวโลก รวมถึงใช้เวทีนี้แสดงศักยภาพของ

ประเทศในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียก

สั้นๆ ว่าเศรษฐกิจ BCG ทั้งนี้ ในการประชุมจะมีการลงนาม

ในเอกสารเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมในการสร้างความ

มั่นคงอาหาร ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ อาทิ ความปลอดภัย

อาหารและการอำานวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มเปราะบาง 

อัยการนัดรายงานตัว 21 พ.ย. 

ดุสิต • สำานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต) 

พนักงานอัยการนัดรายงานตัวนางสาวสิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ 

ครั้งที่ 2 หลังพนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้งแจ้งข้อหาฝ่าฝืน 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเจ้าพนักงาน จากเหตุ

ร่วมกับกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ยื่นหนังสือหน้าองค์การ

สหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.64 โดยในวันนี้นางสาว

สิตานันได้ส่งทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเข้ารายงานตัว

ต่อพนักงานอัยการแทนตน เนื่องจากเจ็บป่วยไม่สามารถเดิน

ทางไปพบพนักงานอัยการด้วยตนเองตามวัน-เวลานัดได้ ซึ่ง

พนักงานอัยการได้แจ้งแก่ทนายความว่าคดีอยู่ระหว่างรอคำาสั่ง

ของอัยการสูงสุด จึงนัดรายงานตัวครั้งที่ 3 วันที่ 21 พ.ย.65 

เวลา 10.00 น.

ได้คืบเอาศอก!

ในคำาวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู เรา

เห็นว่าตำาแหน่งนายกฯ มีความ

สำาคัญต่อการบริหารบ้านเมือง 

ฉะนั้นการทำาหน้าที่ระหว่างอยู่ใน

ข้อสงสัยก็ควรต้องหยุด เพื่อไม่ให้

เกิดความเสียหาย 

ฝ่ายค้านตามบี้ลาออก 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ศาล                                                       

รับในสิ่งที่มีข้อสงสัยว่าถ้า พล.อ. 

ประยทุธป์ฏบิตัหินา้ทีจ่ะเกดิความ

เสียหาย เรายืนยันในเจตนารมณ์

เรื่องการพ้นจากตำาแหน่งนายกฯ                                              

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พล.อ. 

ประยุทธ์พ้นจากตำาแหน่งตั้งแต่

เที่ยงคืนของวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่าน

มา เราคิดว่าสถานภาพ พล.อ. 

ประยุทธ์ ถือว่าพ้นจากการเป็น

นายกฯ ไปแล้ว ส่งผลถึงความ

เปน็คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ทัง้คณะ

พน้ไปดว้ย แตข่อ้เทจ็จรงิทีป่รากฏ

คือศาลสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ยุติการ


